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10
ความสุขนั้นคือการมีชีวิตที่ดีใช่หรือเปล่า 

มากมาย หลายคำาตอบที่คนเราจะจินตนาการถึงความสุขได้... 

ครอบครัวอบอุ่น ความรักหวานชื่น อายุยืนยาว

ความรุ่งเรือง ร่ำารวยเงินทอง สุขภาพดี ไม่มีโรค ฯลฯ

นี่เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ สุข+สรรค์ สนามความคิดของคนสร้างสุข กับหลากหลายวิธีสร้างสรรค์ 

และออกแบบชีวิตของคุณ ชุมชน สังคม ประเทศ ไปจนถึงโลกของเราให้มีความสุขที่ยั่งยืน อย่างไม่

จำากัดรูปแบบเลยล่ะค่ะ 

ต้อนรับฉบับแรกด้วย 10 คนสร้างสุขกับงานจากหัวใจท่ีจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้อ่าน ในวาระ

ก้าวสู่ปีที่ 10 ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.)   

 

อ่ิมสุขกับชีวิตและการทำางานของพวกเขา ต้ังแต่ ฝร่ังหัวใจไทย หนุ่มสาวผู้อยากเปล่ียนโลกใบน้ี ชายพิการ

ที่ทุ่มเทเพื่อส่วนรวม นักโฆษณาสร้างสุข คุณยายหัวใจไม่เคยเกษียณ คุณหมอกับภารกิจช่วยชีวิตคน 

ผู้ใหญ่บ้านของชุมชนที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่ นักดนตรีเขียนโลก และนักสื่อสารพลังบวก

กับอีก 10 ภารกิจเปลี่ยนประเทศไทยที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆ กับคุณผู้อ่าน 

และเป็นข้อพิสูจน์ว่า ไม่จำาเป็นว่าจะต้องเป็นคนยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้...แต่ไม่ว่า

จะเป็นชุมชน ประเทศ หรือโลก...ก็เปลี่ยนได้ เพราะมือของคนเล็กๆ ที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ และคนคนนั้น

อาจจะเป็นคุณ   

หวังว่า การพบกันครั้งแรกของเรา จะนำาพาคำาตอบของความสุขมาสู่คุณผู้อ่าน ไม่มากก็น้อย สวัสดีค่ะ

บางคนบอกว่า ต้องรวยเป็นล้าน ขณะที่บางคนมีแค่ 100
ก็สุขแล้ว สุขนั้นอยู่ที่ใจมากกว่า

จัดทำาโดย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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ลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม
หลายครั้งที่ สสส. พูดถึงการทำาประเทศไทยให้น่าอยู่ที่สุดในโลกหลายคนถามว่าประเทศไทยจะน่าอยู่

ได้อย่างไร?

คำาตอบของผมก็คือ จะน่าอยู่เมื่อเราทุกคนไม่นิ่งเฉยกับปัญหา ปัญหาหลายเรื่องเกิดขึ้นซ้ำาแล้วซ้ำาอีก

เพราะว่าหลายคนนิ่งดูดายคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของเรา เฝ้ารอแต่ “ผู้มีหน้าที่” มาแก้ปัญหา แต่จริงๆ

เราทุกคนคือเจ้าภาพ ความสำาเร็จในแต่ละเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะ “ความร่วมมือ”

ผมยกตัวอย่างปัญหาหนึ่งที่วนเวียนกลับมาเสมอในทุกปี นั่นก็คือ “ปัญหาหมอกควัน”

สถานการณ์หมอกควันจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในปริมาณที่เกินค่ามาตรฐาน กระจาย

ปกคลุมในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้สร้างปัญหามลภาวะทางอากาศให้ชาวไทยในภาคเหนือ

ปีแล้วปีเล่า ส่งผลกระทบทั้งในแง่สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

แม้สถานการณ์จะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ผลการวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษล่าสุดพบว่ายัง

มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเฉล่ีย 102-272 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงกว่าค่ามาตรฐานท่ีกำาหนด

ไว้ว่าต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัม สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังต้องทนอยู่กับสภาพอากาศไม่เหมาะสมอยู่

ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือการเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคของระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ

โรคผิวหนัง การระคายเคืองเยื่อบุตา ซึ่งเฉลี่ยแล้วมีผู้ได้รับผลกระทบจากหมอกควันเข้ารับการรักษา

พยาบาลมากถึงสัปดาห์ละ 2,000 คน และยังมีประชาชนอีกนับล้านที่ต้อง “ป่วยผ่อนส่ง” ไปเรื่อยๆ

ขณะเดียวกัน เร่ืองหมอกควันน้ี อาจเป็นกรณีตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่า ปัญหาจะแก้ไขได้ ต้องอาศัยความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

จากการลงพื้นที่ศึกษาปัญหาเชิงลึกของ ‘รศ.ดร. มงคล รายะนคร’ แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับ

สถาบันอุดมศึกษาไทยเพ่ือการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีดี (นสธ.) พบว่าสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควัน

เกิดจากไฟป่าและการเผาทางการเกษตร คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 80% ของต้นเหตุทั้งหมด แนวทางแก้ไข

หลักๆ จึงแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม และการจัดการกับไฟป่า

โมเดลมือจับมือ ที่ก้าวข้ามทุกปัญหา

“สุขไม่มีวันหยุด”กับ ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

ล้างเมืองในหมอกควัน
ด้วยล้านมือล้านใจ

พื้นที่การเกษตรใน 7 จังหวัดภาคเหนือมีมากถึง

เกือบ 6 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวและไร่ข้าวโพด

ซึ่งแต่ละปีมีตอซังข้าวโพดเหลือจากฤดูเก็บเกี่ยว

ผลผลิตนับล้านตัน ซึ่งต้องเผาทิ้งก่อให้เกิดหมอก

ควันปริมาณมหาศาล  วิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้

ก็คือ..

    การไถกลบตอซังข้าวแทนการเผา การนำา

วัสดุการเกษตรมาทำาปุ๋ยหมัก และลดการใช้ปุ๋ยเคมี 

ซึ่ง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จะมีบทบาท

เป็นหน่วยงานหลักในการขยายแนวคิดน้ีไปสู่การ

ปฏิบัติ ด้วยการสนับสนุนเครื่องจักร งบประมาณ

พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการให้เกษตรกร

ในพื้นที่

    สร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเพื่อรับซื้อวัสดุเชื้อ

เพลิงใกล้แหล่งปลูก ซึ่งตอซังข้าวโพดเฉพาะที่

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่มีมากถึงเฉลี่ยปีละ 30,000

กว่าตัน เพียงพอต่อการป้อนโรงไฟฟ้าขนาด 0.5-1

เมกะวัตต์ได้ 2-3 แห่ง ซ่ึงการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า

ชนิดนี้ใช้งบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อแห่ง

    

    ปรับเปลี่ยนพืชที่ปลูกในฤดูกาลหมอกควัน

ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว

ชนิดพืชยืนต้นร่วมกับพืชเดิมในแปลงเดียวกัน เพื่อ

ลดปริมาณเศษวัชพืชที่ต้องกำาจัดด้วยการเผา ซึ่ง 

“ภาครัฐ” สามารถสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืช

ผสมผสานด้วยการจ่ายค่าชดเชยไร่ละ1,000 บาท

เพื่อเป็นแรงจูงใจ

1

2

3
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บ่อยครั้งการป้องกันหรือดับไฟป่าไม่สามารถทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะกำาลังเจ้าหน้าที่มีน้อย

เข้าไม่ถึงพื้นที่ห่างไกล เช่นในพื้นที่ ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ครอบคลุม 13 หมู่บ้าน สามารถ

บริหารจัดการพื้นที่ป่าได้เพียง 56,471 ไร่ แต่ยังมีพื้นที่ป่าเหลืออีก 143,909 ไร่ ที่ไม่สามารถดูแลได้

เพราะกำาลังเจ้าหน้าที่มีไม่ถึง 20 คน วิธีการแก้ปัญหาที่ทำาได้ผลแล้ว คือ…

        สร้างความร่วมมือ “ชุมชน” อปท.และหน่วยงานรัฐ จัดการไฟป่าในพื้นที่ที่ชุมชนดูแล

        โดยภาครัฐสนับสนุนงบประมาณให้นักวิชาการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องศึกษาข้อมูลรอบด้าน

        จัดทำาข้อเสนอการจัดการไฟป่าสำาหรับป่าแต่ละประเภท โดยเฉพาะการสร้างแนวป้องกัน                 

        ไฟป่ารวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์และงบประมาณเพื่อการออกปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และ    

        ชาวบ้านในการดับไฟป่าท่ีเกิดในพ้ืนท่ี

          องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะมีบทบาทมากท่ีสุดในการเน้นสร้าง “เครือข่ายองค์กรชุมชน”

        แต่ละพื้นที่เป็นกองกำาลังเสริมทำางานป้องกันไฟป่าร่วมกับภาครัฐ และเสริมงบประมาณใน

        บางด้านนอกเหนือจากงบฯ ปกติ ซึ่งในบางพื้นที่ต้องการการจัดการแบบพิเศษ

ขณะเดียวกัน การใช้ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” เข้ามาหนุนเสริมในเรื่องของการป้องกันไฟป่า อย่างการ

“ชิงเผา” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนพื้นที่สูงที่ใช้การชิงเผาก่อนจะถึงฤดูเกิดไฟป่า ในป่าเต็งรัง ที่เป็นป่า

ผลัดใบมีใบไม้ทับถม เมื่อถึงฤดูแล้งซึ่งมักเกิดไฟป่า หากไม่มีการชิงเผาไฟป่าจะลุกลามไปยังป่าดงดิบ

ซึ่งจะดับยากมากและเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง โดยนำาภูมิปัญญานี้มาผสมผสานกับงานวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีศึกษาวิธี “ชิงเผา” อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นการบูรณาการความรู้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่น่าสนใจ

และทั้งหมดทั้งปวง ต้องประกอบกับการทำางานของหน่วยงานรัฐที่ต้องเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย

ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายควบคุมมลพิษจากโรงงาน และการให้อำานาจ อปท. ออกกฎควบคุมการ

เผาในที่โล่ง การจุดไฟเผาป่า ที่กำาหนดให้เกษตรกร เอกชนต้องขออนุญาตทำาการเผาวัสดุ เศษวัชพืช

ทุกครั้ง พร้อมกำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้ฝ่าฝืน

นี่จะเป็นกรณีตัวอย่างว่า ปัญหาหนึ่งจะแก้ไขได้ ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกส่วน บวกกับองค์ความรู้

ทางวิชาการ ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป หรือมีใครคนใดคนหนึ่งทำาอยู่แค่คนเดียว ย่อมไม่มีทางแก้ไข

ปัญหาให้เด็ดขาด นี่คือสิ่งที่ สสส. พยายามทำาตลอดมา คือ การผสานความร่วมมือของภาคีทุกภาค

ส่วน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างรอบด้าน และยั่งยืน

ด้วยความร่วมมือเหล่านี้ อย่าว่าแต่จะแก้ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นทุกปี แม้ปัญหาใหญ่แค่ไหนก็ไม่ยาก

เกินแก้

อีกด้านคือ
การจัดการไฟป่า

กลับมาสู่คำาตอบว่า 
ประเทศไทยจะน่าอยู่ได้
อย่างไร...ก็ด้วยความ

ร่วมมือของพวกเราทุกคน
ที่ไม่อยู่นิ่งเฉยนั่นเองครับ

1
2
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นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยระบบส�ธ�รณสุข (สวรส.) 

นับถอยหลังก้าวสู่ปีที่สิบ ชวนคุณผู้อ่านไปฟังหลากหลายทัศนะเกี่ยวกับ
บทบาทของ สสส. ต่อสังคมไทยในทศวรรษที่ผ่านมา

“สุขทัศนะ”
นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
อดีตประธ�นคณะกรรมก�รกองทุน สสส. 
อดีตรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�รและรัฐมนตรีช่วย
ว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข

“สสส.ในทศวรรษแรกถือว่าประสบความสำาเร็จ โดยเฉพาะตัวองค์กรซ่ึงเป็นท่ียอมรับของประชาชน และ

หน่วยงานต่างๆ เราได้เห็นคุณูปการจากการทำางานของ สสส. ท่ีก่อให้เกิดความสำานึกในการดูแลสุขภาพ

ของคนในสังคมไทย เข้าใจโทษบุหรี่ เหล้า ปัญหาเมาแล้วขับ และปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพมากขึ้น แต่บทบาทเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงสุขภาพคนไทยได้ สสส.ต้องก้าวข้าม

แค่การสร้างสำานึกสุขภาพมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยให้หันมาดูแลสุขภาพ ซึ่งจะทำาให้งาน 

สสส.บรรลุผลสำาเร็จมากขึ้น

“ผมขอยกตัวอย่าง 2 เรื่องง่ายๆ ที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม คือ 1.การวิ่ง

เพื่อสุขภาพ ที่เกิดจากการเขียนบทความของ นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ก่อให้เกิดกระแสคนไทยลุก

ขึ้นมาวิ่งเพื่อสุขภาพ และ 2.แนวทางชีวจิต ที่ ดร.สาทิส อินทรกำาแหง จัดทำาเป็นหนังสือ ก่อให้เกิด

กระแสชีวจิต ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้ ล้วนแต่เป็นการนำาองค์ความรู้ที่ง่ายๆ มาถ่ายทอดจนเกิดการพลิกวิกฤต

ด้านพฤติกรรมได้ วันนี้ สสส. ต้องทำางานที่ลงไปสู่การสร้างองค์ความรู้และทำาให้เกิดแรงบันดาลใจใน

การดูแลสุขภาพได้”

“ขณะนี้ สสส.เป็นองค์กรที่ยืนมั่นคงในสังคมแล้ว แต่ในการดำาเนินงานด้านสุขภาพ สสส.ไม่สามารถ

แสดงบทบาทคนเดียวได้ แต่ต้องรวมพลังจากทุกกลุ่มจึงทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพ

ได้ ดังนั้นจำาเป็นที่ สสส.ต้องเปิดกว้างเพื่อดึงทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วม ซึ่ง สสส.เองก็มีศักยภาพใน

การดึงคนเข้าร่วมได้”

                            

                        “หากเปรียบเทียบ สสส.กับหน่วยงานใหม่ที่พึ่งจัดตั้งในช่วง 10 ปี

                        ที่ผ่านมา ซึ่งมีหน่วยงานเกิดใหม่ค่อนข้างมาก ต้องยอมรับว่า

                         สสส. เป็นองค์กรที่สามารถทำาให้เกิดผลกระทบในวงกว้างและเป็น

                        ผลสำาเร็จสูงมาก ครอบคลุมการทำางานด้านสร้างเสริมสุขภาพ

ในทุกด้านและทุกกลุ่มอายุ ทำาให้ประชาสังคมต่ืนตัวอย่างรวดเร็ว แบบท่ีเรียกว่าระบบหน่วยงานราชการ

ปกติไม่สามารถทำาได้ โดยเฉพาะการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จึงพูดได้ว่าเมื่อมองในภาพรวม

ถือว่า สสส. ทำาได้ดีมาก  โดยเฉพาะการทำาหน้าที่เป็นกลไกในประสานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และ

ภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยกันทำางานผลักดันโครงการต่างๆ ร่วมกัน งานที่วางไว้จึงสัมฤทธิ์ผลได้อย่าง

ที่ปรากฎ โดยเฉพาะการเกิดกระแสความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพได้ อย่างที่ได้ดำาเนินการในหลาย

โครงการ เช่น โครงการคนไทยไร้พุง การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ การรณรงค์ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

และการรณรงค์ไม่ให้เหล้าเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ เป็นต้น”
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“งาน สสส.ที่ถือว่าประสบความสำาเร็จมากที่สุด คือการดึงให้ภาคประชาชนออกมาเคลื่อนไหว ทำาให้

ประชาชนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าเรื่องต่างๆ เป็นเจ้าของโครงการ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมาก 

คนออกมาขยับกันมากขึ้น ทั้งยังสามารถสร้างกระแสค่านิยมใหม่ๆ ในการดูแลสุขภาพจนกลายเป็น

วัฒนธรรมไปด้วย”

“เนื่องจาก สสส.มีงานเยอะมากที่อยู่ในหลายภาคส่วน ทั้งยังมีโครงการต่างๆ ที่กระจายไปทั่วประเทศ 

มีคนร่วมงานอยู่เป็นจำานวนมาก จึงยังมีปัญหาด้านการเชื่อมโยงเพื่อบูรณาการร่วมกันอยู่ เพราะบ่อย

ครั้งที่คนทำางานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร จุดนี้เป็นปัญหาที่ สสส.เองก็รู้และพยายาม

แก้ไขอยู่แล้ว รวมไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในการทุ่มงบประมาณท่ีใช้ไปกับสื่อต่างๆ 

เพื่อรณรงค์ว่าผลที่เกิดขึ้นคุ้มค่าจริงหรือไม่ ที่เราไม่มีตัวเลขประเมิน แต่หลายๆ โครงการพบว่าก็

สามารถสร้างค่านิยมจนกลายเป็นคำาที่พูดกันติดปากที่นำาไปสู่การปรับพฤติกรรมเช่นกัน”

 

น�ยธีรเดช
เอี่ยมสำ�ร�ญ
หัวหน้�ข่�วเว็บไซด์
มติชนออนไลน์ 

น.ส.ศรีสุภ�งค์
ธรรม�วุธ
ผู้ประก�ศข่�ว
จ�กสถ�นีโทรทัศน์
สีกองทัพบกช่อง 7 

                  “10 ปีท่ีผ่านมาของสสส. 

              ถือได้ว่าเป็นการทำางาน   

                    เพื่อสังคมอย่างแท้จริง 

                  เพราะจากการทำาหน้าท่ี

ส่ือมวลชนได้มองเห็นการทำางานของ สสส. มาโดย

ตลอดไม่ว่าจะเป็นโครงการรณรงค์ต่างๆ ในช่วง

เทศกาล หรือโครงการสร้างชุมชนและประเทศให้

เข้มแข็งอย่างย่ังยืน สสส.ได้มีบทบาทช่วยสร้างและ

หนุนเสริมส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีให้เกิดข้ึนแม้กระท่ังสถาบัน

ครอบครัว สสส. ก็ยังช่วยรณรงค์และสร้างความ

เข้มแข็งให้เกิดขึ้นมาโดยตลอดจึงถือได้ว่าการ

ทำางานของ สสส. ท่ีผ่านมา 10 ปีน้ันเป็นประโยชน์

และเป็นผลดีต่อประเทศของเราเป็นอย่างมาก”

“อยากให้องค์กรท่ีทำางานเพื่อประเทศไทยแบบน้ี

เข้มแข็ง และอยู่คู่กับสังคมไทยให้นานเท่านาน

ซึ่งความเหน็ดเหนื่อยของคนทำางานใน สสส. ได้

เป็นส่วนช่วยสร้างให้สังคมไทยเข้มแข็งขึ้นอย่าง

ยั่งยืนเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกมา

ให้คนในประเทศได้ใช้พักให้หายเหนื่อยและใช้

พึ่งพิงเมื่อประสบกับความลำาบาก จึงอยากให้

ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อยๆ ให้

ประชาชนไทยได้พึ่งพิงต่อไปค่ะ”

                 “ที่ผ่านมา สสส. ได้

                    สนับสนุนโครงการ

                 ที่เป็นประโยชน์กับ

                  สังคมไทยเป็นจำานวน

มาก โดยเฉพาะในส่วนของสื่อมวลชน สสส.

สนับสนุนให้เกิดสำานักข่าวอิศราท่ีนำาเสนอข่าวของ

สถานการณ์ภาคใต้ด้วยความเป็นจริงและด้วย

ความเป็นกลางซ่ึงข้อมูลตรงส่วนนี้สื่อมวลชน

จำานวนมากได้นำาไปสื่อสารต่อผมเองก็นำาข้อมูล

ข่าวสารของศูนย์ข่าวอิศรามาใช้ในเว็บไซด์มติ

ชนออนไลน์อยู่บ่อยคร้ัง และยังทราบมาว่า  สสส.

กำาลังจะสนับสนุนให้เกิดโต๊ะข่าวสืบสวนสอบสวน

เพื่อทำาข่าวตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นที่

ซับซ้อนในประเทศไทยอีกด้วย การสนับสนุน

การทำางานของสื่อมวลชนเหล่านี้จึงถือว่าเป็นผล

ประโยชน์อันสูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ” 

“อย่างไรก็ตาม ในการทำางานต่อไปของ สสส. ก็มี

บางเร่ืองท่ี สสส. ต้องแก้ไขเช่นเร่ืองของการกระจาย

งบประมาณในการสนับสนุนองค์กรหรือหน่วย

งานที่ทำางานเพื่อสังคม ซึ่งบางส่วนยังเกิดการ

กระจุกตัวไม่กระจายอย่างทั่วถึง”
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กับจิตอาสาที่ความพิการไม่ใช่
อุปสรรค

ปรีดา
ลิ้มนนทกุล01

ฝร่ังหัวใจไทย สุข...จากการ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์

บุญยืน
สุขเสน่ห์02

04

วลัยพร
วาจาวุทธ

คนรุ่นใหม่กับภารกิจค้นหา
“ผู้ประกอบการเพื่อสังคม”

05ต้า
พาราดอกซ์

ดนตรีสร้างฝันเปลี่ยน
โลกมืดบอดให้มีความหมาย

03
เธอผู้ทำาให้คนท้ังประเทศรู้จัก
“จน เครียด กินเหล้า”

จุรีพร
ไทยดำารงค์

10 แรงบันดาลใจ 
จาก 10 คนสร้างสุข

กว่า 10 ปีบนเส้นทางสร้างเสริมสุขภาพ เราโชคดี
เหลือเกินที่มีเพื่อนร่วมทางมากมาย เป็นเพื่อน
ผู้เสียสละทุ่มเทอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ขอบคุณ
เพื่อนแท้ที่มีหัวใจเดียวกัน    

วันนี้เราจะเดินเข้าสู่ปีที่ 10 ด้วยกัน พร้อมกับ
ความทรงจำาที่ดีของวันวาน กับเรื่องราวของ 10 
คนสร้างสุขที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจให้
กับเพื่อนทุกคน เพื่อก้าวสำาคัญแห่งการร่วมสร้าง
ประเทศไทยให้น่าอยู่ร่วมกัน  



สุข+สรรค์ THE MAGAZINE 9

06
สร้างประเทศให้น่าอยู่
ที่สุดในโลกไม่ยากอย่างที่คิด

ผู้ใหญ่ชาติชาย
เหลืองเจริญ

เปลี่ยนประเทศไทย
ด้วยพลังสื่อสารแนวบวก

รศ.ดร.ปาริชาติ
สถาปิตานนท์

08
วัยรุ่นวัย ‘ป๊ิงส์’ 
เพราะความคิดเล็กๆ
กำาลังจะสร้างส่ิงท่ีย่ิงใหญ่ 

อนุรักษ์
จันทร์ดำา

09
สตรีวัย 69
กับงานที่ไม่มีวันเกษียณ

ลัดดาวัลย์
แก้วสว่าง 10 ภารกิจช่วยชีวิตบนท้องถนน 

นพ.ธนะพงศ์
จินวงษ์

07



จิตอาสาที่ความพิการ
ไม่ใช่อุปสรรค

ปรีดา
ลิ้มนนทกุล

จงวางเป้าหมายในชีวิต
กุญแจแห่งความสำาเร็จ

จิตอาสา และการสร้างอาชีพ

ให้คนพิการ

โจทย์การทำางาน

ร่วมก่อตั้งและดูแลเว็บไซต์ Thaiflood 

และกรรมการผู้จัดการบริษัท PWD 

กิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ 

ผลงาน
38 ปี
อายุ

ปรีดา ลิ้มนนทกุล
ชื่อ

อุบัติเหตุรถพลิกคว่ำาเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2544 อาจทำาให้

“ปรีดา ลิ้มนนทกุล” หนุ่มไฟแรงวัย 29 ปีในตอนนั้นต้องกลาย

มาเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร ขยับร่างกายไม่ได้ตั้งแต่คอลงไป

มีเพียงน้ิวโป้งและข้อมือท่ีพอเคล่ือนไหวได้ แต่เขาเลือกจะไม่นอน

รอความช่วยเหลือจากใคร  แต่กลับลุกขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ให้ความ

ช่วยเหลือผู้อ่ืน  ไม่เพียงกับคนพิการด้วยกัน แต่ยังรวมถึงคนปกติ

ที่ประสบความเดือดร้อนด้วย 
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ในช่วงเหตุการณ์อุทกภัยรุนแรงเมื่อ เดือนตุลาคม

ปีที่ผ่านมา หลายคนคงได้ยินชื่อ“ศูนย์อาสาประ

ชาชนฟื้นฟูภัยพิบัติ” หรือ ศอบ. ที่ สสส. เข้าไป

ร่วมสนับสนุนกับทีวีไทย google crisis response 

ภาคประชาชนและองค์กรต่างๆ กว่า 50 องค์กร  

โดยมีอาสาสมัครเป็นกำาลังสำาคัญ ที่ทำางานอย่าง

ไม่รู้เหนื่อย เพื่อเชื่อมโยงกับอาสาสมัครจากพื้นที่

ต่างๆแบบเครือข่ายใยแมงมุมด้วยเทคโนโลยี

อย่างอินเตอร์เน็ต และสังคมออนไลน์

โดยมีเว็บไซต์ Thaiflood ถือเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง

เพื่อการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

น้ำาท่วมที่ประกอบด้วยการรับแจ้งข้อมูลผู้ประสบ

ภัยและช่องทางการช่วยเหลือที่หลากหลาย ด้วย

ความร่วมมือของคนในแวดวงไอทีหลายฝ่าย 

และ “ปรีดา ลิ้มนนทกุล” ที่เราพูดถึงก็คือหนึ่ง

ในอาสาสมัครผู้ร่วมพัฒนาเว็บไซต์นี้

“ตอนน้ำาท่วม ผมนั่งดูข่าวทีวีอยู่ แล้วคิดว่าเรา

เป็นคนพิการจะช่วยอะไรได้บ้างพอดีกับพี่ปรเมศร์

(มินศิริ)โทรเข้ามาถามว่าสนใจช่วยระดมทุนซ้ือ

เรือไหมผมใช้เวลา 1 ชั่วโมงทำาบล็อกขึ้นมาเป็น

พื้นที่รับบริจาค จากนั้นไม่ถึง 2 ชั่วโมงเงินก็เริ่ม

เข้ามาจากนั้นเราก็ทำาการอัพเดทข้อมูลต่างๆ 

เรื่องการบริจาค พร้อมบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อ

ความโปร่งใส” 

นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาทำางานเรื่องน้ำา

ท่วม ซึ่งคุณปรีดาได้หาทีมงานคนพิการ เข้ามา

ทำาหน้าที่ดูแลเว็บ thaiflood ในส่วนของ “ทีม

อาสาปักหมุด” ซึ่งทำาหน้าที่รวบรวม sms ขอ

ความช่วยเหลือจากผู้ประสบภัยมามาร์คจุดลงใน

โปรแกรมที่จะแสดงให้เห็นบนแผนที่ประเทศไทย 

ว่ามีความต้องการความช่วยเหลือเกิดขึ้น ณ จุด

ใดผู้บริจาคและอาสาสมัครจะสามารถคลิกเข้าไป

ดูรายละเอียดและเข้าไปช่วยเหลือได้ตรงจุดจริงๆ 

นอกจากนั้นยังมี call center และ blog ที่เป็น

ศูนย์กลางของอาสาสมัคร ซ่ึงทีมผู้พิการเป็นคนดูแล

เครือข่ายคนพิการท่ีใช้ไอทีเป็นเหล่าน้ี มาจากการ

ที่คุณปรีดารวบรวมเอาไว้หลังจากเขาก่อตั้งบริษัท 

พี ดับพลิว ดี เอาท์ซอส แมเนจเม้นท์ จำากัด

เพื่อเป็นตัวกลางของคนพิการทำาหน้าที่ประสาน

กับสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือสร้างงานให้กลุ่ม

คนพิการนำาเอาเครื่องมือต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกับลักษณะของความพิการ รวมถึงการ

คัดกรองคนพิการให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

อย่างเป็นระบบอย่างเข้าอกเข้าใจ

อะไรที่ทำาให้คนคนหนึ่งไม่เคยท้อแท้ สิ้นหวัง แม้

ต้องเผชิญกับอุบัติเหตุร้ายแรงในชีวิต จนร่างกาย

พิการ แต่ยังทำางานเพื่อช่วยเหลือคนอื่น

“ผมเป็นคนหยวนๆ อะไรก็ได้
ก่อนพิการผมเคย เป็นเซลล์
อยู่หลายปี เวลาจะออกไปพบ
ลูกค้าถ้ามีรถอยู่ 3 คัน ผมจะ
ให้เซลล์คนอ่ืนเลือกก่อน รถคันท่ี
เหลืออาจจะไม่ดี มีเสียบ้าง ก็
ไม่เป็นไร หยวนๆ ไม่คิดมาก
จึงเป็นที่มาว่าถึงร่างกายไม่ดี
ก็ไม่เป็นไรมือกดโทรศัพท์ไม่ได้
ก็ใช้ข้อมือ พิมพ์ดีดไม่ได้ ก็
ฝึกเอา ตอนนี้เริ่มได้แล้ว คิด
เสียว่า เราไม่ได้เป็นหนักที่สุด 
ยังมีคนอ่ืนท่ีเป็นหนักกว่าเราอีก”
นั่นคงเป็นเหตุผลว่า ทำาไมหลังออกจากไอซียู 15

วันเขาจึงเร่ิมทำางานการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

4 เดือนครึ่งและกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านอีก 4

เดือนไม่ได้ทำาให้เขาเปลี่ยนแผนการในชีวิตที่ว่า 

ตอนอายุ 30 จะต้องตั้งบริษัทเป็นของตัวเอง
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“ผมวางเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอายุ 30 

ผมจะตั้งบริษัท ก่อนเกิดอุบัติเหตุตอนอายุ 29 

ผมกำาลังตื่นเต้นกับการเตรียมศึกษางานการติด

ตั้งระบบสัญญาณมือถือ ผมฟอร์มทีม และจด

ทะเบียนบริษัทรอไว้ พอประสบอุบัติเหตุ มันก็

ไม่ได้ทำาให้แผนชีวิตผมเปลี่ยนไป ผมเริ่มทำางาน

ตั้งแต่ยังอยู่โรงพยาบาลซึ่งถ้าไม่มีการเตรียมการ

เอาไว้ อุปสรรคทางร่างกายคงทำาให้ลำาบากที่จะ

ทำาตามแผน” 

เขายังวางเป้าหมายต่อด้วยว่าอายุ 40 จะเกษียณ

จากการทำางาน แล้วผันตัวเป็นวิทยากร ใช้ความ

รู้ที่มีจากการทำางานแบ่งปันให้ผู้อื่นจนถึงอายุ 45

แล้วจะไปศึกษาธรรมะและเป้าหมายเหล่านี้ทำาให้

เขามองย้อนกลับมาเห็นว่า การจะไปให้ถึงเป้า

หมายข้างหน้า เขาจะต้องใช้ชีวิตวันนี้อย่างไร

  

“ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามีเส้นทางเดินเราก็

จะไม่หลงทาง ถ้าเรามีการเตรียมการที่ดีอุปสรรค

ในชีวิตใดๆ ก็มาหยุดเราไม่ได้” 

  

ปัจจุบันคุณปรีดาอายุ 38 ปี เขายังมีโปรเจคอีก

หลายอย่างที่เตรียมจะทำาเพื่อคนพิการโดยเฉพาะ

โปรเจคสำาคัญที่เขาเรียกว่า preedanomodel

หรือการทำาฐานข้อมูลความหนาแน่นประชากร

คนพิการทั่วประเทศโดยใช้โปรแกรมที่คล้ายคลึง

กับที่ใช้ “ปักหมุด” ในเว็บ Thaiflood

“บ้านเราขาดแนวคิดเรื่องการทำา database ซึ่ง

สิ่งที่ผมกำาลังจะทำาคือการเช็คความหนาแน่น

ของประชากรคนพิการทั่วประเทศจะได้รู้ว่าพื้นที่

ใดมีคนพิการมากน้อยแค่ไหนถามว่าจะเป็น

ประโยชน์อย่างไร...ผมยกตัวอย่าง หากเรารู้ว่า

เขตพระโขนงมีคนพิการหนาแน่น งบประมาณ

ส่วนหน่ึงของเขต ก็จะถูกว่าต้องมาปรับปรุงถนนให้

เอื้อกับคนพิการ งบการทำาสิ่งอำานวยความสะดวก

ให้คนพิการต้องมาตรงส่วนนี้ ก่อนรถเมล์ที่มีทาง

ข้ึนสำาหรับรถเข็นคนพิการต้องว่ิงผ่านทางน้ีเงินงบ

ประมาณจะถูกนำาไปลงในจุดท่ีสำาคัญ ฐานข้อมูล

เหล่าน้ีจะช่วยให้นักยุทธศาสตร์และนักพัฒนานำา

ไปคิดต่อและเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือคน

พิการได้”

ปรีดามองว่าสิ่งนี้จะสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ไม่เพียงต่อคุณภาพชีวิตคน
พิการ แต่ยังต่อประเทศไทย 
“ตอนนี้การพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกให้คน

พิการยังมุ่งเน้นเป็นจุดๆตามสถานที่ต่างๆ แต่

ถ้าถนนออกจากบ้านมันไม่พร้อมคนพิการก็ไม่ได้

ออกจากบ้านทำาให้ขาดการเรียนรู้เกิดความกลัว

ไม่มีประสบการณ์ชีวิต เพราะการเรียนรู้ทำาให้

เกิดพัฒนา การดังนั้นการใช้ database นี้จะ

เป็นจุดเปลี่ยนให้คนพิการ ทำาให้เขาได้ออกจาก

บ้าน ทำาให้เขามีพัฒนาการนำาไปสู่การมีรายได้มี

อาชีพประเทศชาติลดภาระการดูแลและยังเกิด

การใช้จ่ายหมุนเวียน เมื่อคนพิการจำานวนมาก

ออกจากบ้านและท่องเที่ยวได้จะพัฒนาไปถึงการ

ท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ ผมเชื่อว่าใน 20 ปีข้าง

หน้า ภาพคนพิการจะเปลี่ยนไปเลย” เขากล่าว

อย่างมั่นใจ

ทุกวันนี้คุณปรีดายังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรตาม

องค์กรต่างๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส เขาจะพูดถึง

เรื่องให้องค์กรรับคนพิการเข้าทำางานเพราะยังมี

คนพิการที่มีความสามารถมีศักยภาพทำางานได้

อย่างดีหรือแม้กระทั่งการที่บริษัทจัดกระบวนการ

ฟื้นฟูให้พนักงานท่ีต้องกลายเป็นคนพิการทำางาน

ต่อได้ แทนที่จะให้ออก

ปรีดาบอกว่าแม้สิ่งที่เขาทำาทั้งหมดอาจมีใครบาง

คนบอกว่า ‘คนโง่กับคนเสียสละใกล้กันมาก’ 

การทำางานอย่างเขา บางคนบอกว่าโง่ เขาก็ยัง

เต็มใจทำา หรือการทำางานเรื่องสิทธิคนพิการกว่า

จะเห็นผลอาจต้องรอถึงรุ่นต่อไป แต่เขาก็พร้อม

เดินหน้าลุยเพื่อหวังว่าสิ่งท่ีทำาจะเป็นแรงบันดาล

ใจให้คนที่ไม่เคยคิดทำาได้เริ่มออกมาทำาและคนที่

ทำาอยู่แล้ว มีแรงใจทำาต่อโดยทุกเร่ืองท่ีเขาทำา และ

แนวคิดทุกอย่าง เขาบอกว่าไม่สงวนลิขสิทธิ์ และ

ยินดีที่ใครจะมาก๊อบปี้ไปทำา

“จำาได้ว่า ตอนอายุ 12 ผมเคยนั่งที่บันไดบ้าน 

แล้วคิดว่าผมไม่น่าจะเกิดมาแค่ตื่นเช้าไปโรงเรียน 

กลางวันกินข้าวตอนเย็นกลับบ้านนอนแต่น่าจะ

เกิดมาเพื่อบางสิ่งบางอย่าง ผมพยายามหาคำา

ตอบและทุกๆ วันท่ีใช้ชีวิตอยู่ผมก็เร่ิมเจอคำาตอบ

ทีละข้อๆและการต้องมาเป็นคนพิการก็คงเป็นอีก

หนึ่งคำาตอบที่ว่าผมเกิดมาทำาไม ‘ผมเกิดมาเพื่อ

ทำางานด้านคนพิการ’ นั่นเอง”

ปรีดา บอกว่า กุญแจสำาคัญ
สู่ความสำาเร็จของเขาก็คือ
การใช้ชีวิตอย่างมีการ “วาง
เป้าหมาย” 
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ฝรั่งหัวใจไทย
สุข...จากการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

บุญยืน
สุขเสน่ห์

จากแดนศิวิไลซ์สู่พ้ืนท่ีห่างไกลกันดาร คงจะมีน้อยคนนักท่ีจะ

เลือกหาความสุขจากวิถีเช่นน้ี ท้ังยังเป็นความสุขท่ีเกิดข้ึนจาก

การใช้ชีวิตเพ่ือผู้อ่ืนอีกด้วย

พัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่าตองเหลือง ทั้งที่อยู่อาศัย  

สุขอนามัย การทำามาหาเลี้ยงชีพ สุขภาพ การศึกษา  

ที่สำาคัญคือ สิทธิความเป็นคนไทย และมีความรัก 

ความภาคภูมิใจในองค์พระมหากษัตริย์ 

ผลงานที่ผ่านมา

“การทำาดีนั้นทำายากและเห็นผลช้าแต่ก็จำาเป็นต้องทำา 

เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำาได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่แล้ว

จะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว”

-พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-

คติการทำางาน

เพื่อที่จะให้ชนเผ่าตองเหลืองมีชีวิตที่ดีขึ้น 

และมีทางเลือกในการดำาเนินชีวิต

เป้าหมายในการทำางาน
57 ปี
อายุ
บุญยืน สุขเสน่ห์
ชื่อ
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แต่น่ันคือเป้าหมายเม่ือ 30 ปีท่ีแล้วของ Eugene

Robert Long หรือ คุณบุญยืน สุขเสน่ห์ ชาว

อเมริกันท่ีตัดสินใจย้ายครอบครัวจากวิถีอันสุข

สบายในอเมริกามาต้ังรกรากใหม่ยังถ่ินกันดาร

ของชุมชนตองเหลือง หรือชุมชนบ้านมลาบรี 

อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เพียงเพื่อต้องการช่วยเหลือ

ชนเผ่านอกสำารวจนี้ให้กลายมาเป็นพลเมืองที่

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและที่สำาคัญคือการเป็น

ประชาชนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

“ผมรู้จักพวกเขาครั้งแรกตอนได้
อ่านหนังสือ The Journal of the 
Siam Society ฉบับเดือนตุลาคม ใน
ปี ค.ศ.1963 (พ.ศ.2506) ที่เขียน
โดย อ.ไกรศรี นิมมานเหมินทร์ แล้ว
ได้รู้เรื่องราวของชนเผ่าตองเหลือง
ท่ีน่าสงสารก็ เลยอยากช่วยเหลือ 
ไม่ใช่ว่าตอนนั้นไม่มีใครอยากช่วย 
เขานะครับแต่ว่าการสื่อสารกันไม่ได้ 
ไม่เข้าใจภาษากันและกัน ทำาให้เข้าหา
ลำาบาก การช่วยเหลือก็เลยยากคน
ก็เลยหันไปช่วยเหลือชนเผ่าอื่นๆ กัน
เสียหมด ผมเห็นว่าไม่มีคนทำาตรงนี้ 
ก็เลยอยากจะเข้าไปช่วยพวกเขาครับ”

“เคยมีคนถามว่าถ้าอยากทำางานด้านช่วยเหลือ

สังคมจริงๆ ท่ีอเมริกาก็มีคนจนคนลำาบากอยู่เยอะ

ทำาไมถึงไม่เลือกทำางานกับคนยากจนท่ีน่ันผมก็

บอกว่าคนยากจนที่นั่นคือคนยากจนที่รวยที่สุด

ในโลก (หัวเราะ) ที่อเมริกามีปัญหาคนยากจน

อยู่เยอะก็จริง แต่ก็มีคนมากมายที่แย่งกันเข้าไป

ให้ความช่วยเหลือ มีคนช่วยพวกเขาอยู่แล้วครับ 

ซ่ึงตรงข้ามกับเผ่าตองเหลืองที่ไม่เคยมีคนช่วย

เลย ทั้งๆ ที่พวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเรา ซึ่ง

มันไม่ยุติธรรมเลย ผมก็เลยตัดสินใจมาช่วยคนที่

ยังไม่มีใครช่วยดีกว่า จะเป็นประโยชน์กว่า”

คร้ันต้ังหลักทำางานก็พบโจทย์ให้แก้มากมาย ไม่นับ

เรื่องการสื่อสารที่ต้องนับหนึ่งกันใหม่ ยังมีปัญหา

สำาคัญคือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ เพราะชนเผ่าตอง

เหลืองมักถูกคนอื่นถูกเอารัดเอาเปรียบจากการท่ี

พวกเขาไม่รู้หนังสือเสมอ   

“ช่วงแรกๆ ปัญหาอยู่ที่ว่าเขากลัวเรา เรากลัว

เขา (หัวเราะ) เราก็วิ ่งตามเขา (เพราะเขา

ย้ายถิ่นฐานบ่อย) เขาก็ยิ่งกลัวเรา ก็ต้องเข้าหา

จนเขาไว้ใจ ปัญหาต่อมาเลยก็คือเรื่องภาษาเรา

สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง ก็ต้องคลุกคลีจนเขาไว้ใจแล้ว

ก็ค่อยเรียนรู้ภาษาของชนเผ่าใหม่หมดด้วยวิธีการ

ดั้งเดิม คือจดบันทึกทีละตัวว่าอะไรแปลว่าอะไร 

พอคุ้นเคยก็ถึงจะเริ่มเข้าใจการพูดสื่อสาร ปัญหา

อีกอย่างที่หนักก็คือเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับเขา 

แน่นอนว่าเราเป็นคนแปลกหน้า ก็ต้องใช้เวลาอยู่

นานมากกว่าเขาจะไว้ใจและยอมรับ ใช้เวลาเป็น

สิบๆ ปีถึงจะเริ่มช่วยเหลือเขาได้อย่างจริงจัง ถึง

แม้จะกว่า 30 ปีแล้ว ทุกวันนี้เราก็ยังคงต้อง

เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากันตลอดเวลา แต่มันก็ดี

ขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆ ครับ” 

เมื่อใจสัมผัสใจ ความไว้วางใจย่อมเกิดขึ้น งาน

ที่แท้จริงย่อมก้าวไปข้างหน้า นั่นคือ การทำาให้

ชนเผ่าตองเหลืองมีสุขภาวะที่ดีขึ้นทั้งเรื่องสุข

อนามัยการดูแลร่างกายให้แข็งแรง มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีไปจนถึงการสร้างอาชีพที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต

ของพวกเขา



สุข+สรรค์ THE MAGAZINE 15

“โดยรวมๆ แล้วเป็นการทำาให้ชนเผ่าตองเหลืองมี 

คุณภาพที่ดีขึ้นครับ  ให้เขารู้จักดูแลร่างกาย เจ็บ

ป่วยก็ไปหาหมอรักษา ซึ่งเขารู้สึกดีมากทีเดียว 

เราช่วยสร้างอาชีพให้เขาในการทำาเกษตรกรรม 

ผมไม่ได้ไปสอนเขานะเพราะเขาทำากันเป็นอยู่

แล้วเพียงแค่ส่งเสริมให้เป็นกิจจะลักษณะจากการ

จ้างคนอื่นก็ให้เขามีพื้นที่ทำากินเป็นของตัวเองจน

เขาเลี้ยงตัวเองได้  เมื่อก่อนที่ผมต้องหาข้าวมา

ให้เขากิน ปัจจุบันนี้เขาปลูกข้าวได้เองแล้ว แล้ว

ที่ภูมิใจยิ่งไปกว่านั้นคือเขาปลูกแล้วเขาก็แบ่งปัน

ให้เรา เราก็เปลี่ยนจากสถานะผู้ให้มาเป็นผู้รับ 

ซึ่งผมภูมิใจมากๆ”

“ปัจจุบันน้ีเราก็เร่ิมส่งเสริมเขาประกอบอาชีพอื่นๆ 

อย่างการทอเปลญวน เราก็ไปส่งเสริมอาชีพให้เขา

สอนเขา หาตลาดให้เขา ซ่ึงทุกวันน้ีมันเวิร์คมากๆ

มีออร์เดอร์เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เราส่งออกด้วย จากเมื่อ

ก่อนชนเผ่าตองเหลืองต้องไปรับจ้างชนเผ่าม้ง 

ทุกวันนี้ชนเผ่าม้งก็มารับจ้างชนเผ่าตองเหลือง

ผลิตเปลอีกแรงด้วย มันเป็นการสร้างความยั่งยืน

ในชุมชนที่ดีมากๆ ครับ”

ความพยายามเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชน

เผ่าตองเหลืองของคุณบุญยืนไม่เคยสิ้นสุด ทุกวัน

นี้ เขายังรณรงค์ให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

สะอาดข้ึนในชุมชนโดยเข้าร่วมกับ สสส. มหาวิทยา

ลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ทำาโครงการ

“การออกแบบ สร้าง และทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

จากแหล่งน้ำาขนาดเล็กในชุมชน : กรณีศึกษา

บ้านมลาบรี (ตองเหลือง) จังหวัดแพร่” เพื่อหา

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจาก

แหล่งน้ำาที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อช่วยยกระดับ

คุณภาพชีวิตและกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมรักษา

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน  

“สมัยก่อนชาวบ้านต้องตัดไม้เพื่อมาทำาเชื้อฟืน

เป็นพลังงานความร้อนในการหุงหาอาหาร ซึ่งใช้

กันเยอะมากแทบจะทุกครัวเรือนและทุกวัน หาก

ชาวบ้านผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองเขาก็จะมีพลังงาน

ไฟฟ้าใช้ในการหุงหาอาหาร ให้แสงสว่าง ซึ่งก็จะ

เป็นการช่วยอนุรักษ์ป่ าไม้ ไปในตัว เองโดย

อัตโนมัติ และข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถ

ที่จะทำามาหากินในเวลากลางคืนหลังจากเลิกงาน

ในไร่ได้ด้วยการทอเปลญวนเป็นอาชีพเสริม นอก

จากนี้เขายังจะได้เรียนรู้ว่าไฟฟ้าเกิดมาจากท่ีไหน

เมื่อเกิดมาจากน้ำาเขาก็จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่า

เพื่อให้มีน้ำาไว้ผลิตไฟฟ้าให้ใช้ได้ตลอดทั้งปี”

ระยะเวลาหลายสิบปีกับความตั้งใจ
จริงนี้เองเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองกับ
ชาวชนเผ่าที่ทำาให้ฝรั่งตาน้ำาข้าวคน
น้ีและครอบครัวเปลี่ยนสถานะจากคน
แปลกหน้าต่างถิ่นกลายมาเป็นหนึ่งใน
สมาชิกชุมชนของพวกเขาในที่สุด 

“ผมคงไม่มีวันไปจากท่ีน่ี  เรามาถึงตรงน้ีได้เพราะ

ความพยายาม ต้องไม่ย่อท้อต่อการเดินทางไปสู่

เป้าหมายที่วางไว้ และที่สำาคัญคือ ความรัก ถ้า

เราทำาอะไรด้วยความรักความชอบแล้ว มันก็จะ

มีโอกาสได้ผลสำาเร็จมากกว่าการถูกบังคับให้ทำา

หรือทำาตามเพียงหน้าที่ แต่ต้องขอบอกว่าสิ่งที่

กล่าวมาน้ันผมไม่ได้ทำาคนเดียวนะครับ ผมแค่เป็น

ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือและประสานงานมี

หน่วยงานอีกมากมายทั้งรัฐและเอกชนที่เข้ามา

ช่วยเหลือตรงนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ผมเห็นชน

เผ่ามีความสุข มีชีวิตที่ดีขึ้น เห็นคนที่ได้ร่วมมือ

ช่วยเหลือกันอย่างเต็มใจ เห็นสังคมที่เป็นสุข ผม

และครอบครัวทุกคนก็พลอยมีความสุขไปด้วย

ครับ”

ฝรั่งตาน้ำาข้าวคนนี้ ทำาให้เราเชื่อว่า เขาเป็นคน

ไทย ที่รักประเทศไทยอย่างสุดหัวใจ ใบหน้าที่

เปื้อนยิ้ม แววตาที่โอนโยน ทำาให้เราไม่แปลกใจ

เลยว่า เหตุใดชนเผ่าตองเหลืองถึงได้เปิดใจให้ผู้

ชายแปลกหน้าคนนี้เข้ามาร่วมสร้างชุมชนของ

พวกเขาให้เข้มแข็ง       

จากความพยายามกว่า 30 ปี บุญยืน สุขเสน่ห์  

ได้เปลี่ยนพื้นที่เล็กๆของประเทศไทยให้เต็มไป

ด้วยความสุข  

“เรื่องความสุขนี้ไม่เฉพาะคนไทยที่แสวงหา ผม

ว่ามนุษย์แสวงหาความสุขตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้น

มาบนโลกแล้วล่ะ มนุษย์มักบอกว่าความสุขนั้น

หายาก บางครั้งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าความสุข คือ

อะไรแต่ก็ยังแสวงหา ความสุขไม่ได้มาจาก

ภายนอกไม่ได้มาจากวัตถุเรามักลืมไป ความสุข

มันอยู่ที่ตัวเรา อยู่ท่ีภายในนี่ต่างหาก และคุณ

ลองพยายามช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ ให้มี

ความสุขสิไม่ว่าจะมากหรือน้อย ผมว่ามันก็ช่วย

เพิ่มเติมความสุขให้แก่กันและกันแล้วก็เพิ่มเติม

ความสุขให้กับสังคม คราวน้ีไม่ใช่เฉพาะจะเปล่ียน

แปลงประเทศไทยให้มีความสุข แต่มันจะรวมไป

ถึงการเปลี่ยนแปลงโลกให้มีความสุขเป็นโลกที่น่า

อยู่ขึ้นอีกด้วยครับ”



เธอผู้ทำาให้คนทั้งประเทศรู้จัก
“จน เครียด กินเหล้า”

จุรีพร 
ไทยดำารงค์

“คิดให้เยอะ” และ “มีความสุข

สนุกกับการคิด”

แนวคิดการทำางาน
สร้าง “ความคิดสร้างสรรค์” ให้กับสังคม
เป้าหมาย

โฆษณารณรงค์กว่า 20 ตัวของ สสส. ทอดกฐิน

ปลอดเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา เมาไม่ขับ จน

เครียดกินเหล้า จนเครียดเลิกเหล้า ให้เหล้า=แช่ง 

อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้า บุหรี่กับผู้หญิง แคมเปญ

บุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก ยุติความรุนแรงในผู้

หญิง ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ สุขภาวะทางเพศของ

วัยรุ่น เศรษฐกิจพอเพียง หรือ “สุข8”    

ผลงาน
Creative Chairwoman บริษัท เจ้ ยูไนเต็ด
ตำาแหน่ง
จุรีพร ไทยดำารงค์
ชื่อ
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ติดหูติดตากันมานาน สำาหรับโฆษณารณรงค์ต่างๆ

ของ สสส. ไม่ว่าจะเป็น “จน เครียด กินเหล้า” 

“เมาไม่ขับ” “ให้เหล้า = แช่ง” และอ่ืนๆอีกหลาย

ตัวออกมาทีไรก็ถูกพูดถึง จนใครๆ คงเคยคิดอยาก

รู้จักผู้อยู่เบ้ืองหลังไอเดียสร้างสรรค์ของงานโฆษณา

อันเป็นที่จดจำาเหล่านี้ เธอผู้นั้นคือ “จุรีพรไทยดำา

รงค์” หรือ คุณจูดี้ แห่ง “เจ้ ยูไนเต็ด” และทีม

งานสร้างสรรค์ของเธอ

“ตอนถูกชวนคร้ังแรก สสส. คือ
อะไรเรายังไม่รู้จักเลยต้องคุย
กันอยู่นานจนเข้าใจมากขึ้นว่า
เป็นแนวการทำางานส่งเสริม
สังคม ซึ่งตรงกับที่เราชอบและ
ปรารถนาที่จะทำาพอดีจึงตอบ
ตกลงทันทีโดยไม่คิดถึงงบเลย
ด้วยซ้ำา” 
คุณจูดี้มีความมุ่งหมายลึกๆ ที่จะมีโอกาสทำางาน

เพ่ือสังคมหลังจากผ่านการทำางานให้สินค้ามา

มาก งานส่วนใหญ่ประสบความสำาเร็จ ไม่ว่าจะ

เป็นงานขายของหรือขายภาพลักษณ์ แต่ลึกๆ ใน

ใจของเธอยังคิดว่า สินค้าบางอย่างที่เธอต้องขาย 

ก็เกินความจำาเป็นของมนุษย์ แต่ด้วยหน้าที่ทำาให้

ต้องสนับสนุนให้คนซื้อของที่ไม่จำาเป็นต่อชีวิต 

“ตลอดมาเราพยายามยึดอุดมคติว่า‘แม้ทำา

โฆษณาขายของที่ไม่จำาเป็นแต่ก็จะสอดแทรก

ความคิดค่านิยมดีๆ ลงไปและจะไม่ใส่ค่านิยม

ที่ไม่ดีลงในงานโฆษณาเด็ดขาด’และพอมาเจอ

จังหวะที่จะได้ทำางานส่งเสริมสังคมตรงๆจึง

เหมือนกับว่าได้เจอสิ่งที่รอคอยมานาน”  

ผลงานโฆษณารณรงค์ส่วนใหญ่ของเธอจะเป็นที่

จดจำาอย่างเช่น ทอดกฐินปลอดเหล้า งดเหล้า

เข้าพรรษา เมาไม่ขับ จนเครียดกินเหล้า จน

เครียดเลิกเหล้า ให้เหล้า=แช่ง เศรษฐกิจพอ

เพียง หรือ “สุข8”    

เหตุใดงานโฆษณาแทบทุกชิ้นของเธอจึงเป็นที่

พูดถึงอย่างมากในสังคม คุณจูดี้บอกว่าหลักการ

ทำางานของเธอก็คือ“คิดให้เยอะ” และ “มีความ

สุข สนุกกับการคิด” เมื่อมีความสุขก็ไม่มีงาน

ไหนที่ปล่อยผ่านไปง่ายๆ และเพราะความรักใน

งานที่ทำางานที่ยากก็ไม่มีคำาว่าหนักเกินไป  

แม้ผ่านงานโฆษณามามากแต่เธอบอกว่า  การ

ทำาสื่อรณรงค์เพื่อสังคมร่วมกับ สสส. นั้นมี

ลักษณะที่แตกต่างออกไปจากสินค้าปกติ ก็คือ

งานสื่อสารเพื่อสังคมไม่มีคู่แข่งทางการตลาดแต่

สำาคัญท่ีต้องศึกษาผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายให้

ละเอียดลงไปถึงสภาพแวดล้อม ค่านิยม ความ

คิด ความเชื่อ พฤติกรรมต่างๆ ของเขา เพื่อ

จะรู้ว่าจะพูดอะไร และมีวิธีการพูดอย่างไรที่เขา

จะสนใจ อยากฟังและเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม 

“อย่างถ้าเราจะพูดเรื่องการพนันก็ต้องเข้าใจนัก

พนัน เข้าใจเหตุผลท่ีเขาเล่น รู้ว่าวัยรุ่นยิ่งห้ามก็

เหมือนยิ่งยุ ขู่ให้กลัวก็ไม่กลัว แต่เขาฟังเพื่อนจึง

ต้องพูดในโทนเพื่อนคุยกับเพื่อน ให้เพื่อนฉุกคิด”
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ส่ิงท่ียากในงานโฆษณาส่ือสารรณรงค์เพ่ือสังคม

ก็คือความละเอียดอ่อนท่ีต้องมีมากกว่าโฆษณา

สินค้าทั่วไป คือ ต้องคำานึงถึงจิตใจของคนทุกๆ

คนในสังคม คำานึงว่าต้องไม่ได้กำาลังดูถูกคนอื่น

หรือทำาให้คนอื่นเสียใจหรือเผลอไปล้อเขาเล่น 

เธอยกตัวอย่างโฆษณารณรงค์ “ใกล้กันอีกนิดนะ

พ่อ” ว่าถ้าพูดผิดหรือลืมคิดให้รอบด้านอาจไปกระ

ทบกับคุณแม่เล้ียงเด่ียว ท่ีเล้ียงลูกตามลำาพัง งาน

ที่ดูเหมือนง่ายแสนง่าย ที่จริงแล้วผ่านกระบวน

การคิดมาหลายชั้นทีเดียว  

“อารมณ์ขันท่ีสอดแทรกอยู่ก็เป็นเร่ืองสำาคัญ เพราะ 

เอกลักษณ์ของคนไทยก็คือจะหลอกให้ทำาอะไรฟัง

อะไร ต้องเอาความสนุกมานำา ขอขำานิดขอยิ้ม

หน่อย แล้วก็จะฟัง และรู้สึกว่าไม่หนักเกินที่จะ

ฟังจะพาสารไปสู่ใจเขาได้ดีกว่าแนวที่ตึงเครียด

มากๆทำาให้เขารับเข้ามาโดยไม่รู้ตัวโฆษณาเมาไม่

ขับบางตัว คนดูอาจรู้สึกว่าโดนเราด่า แต่ก็ยังขำา 

ทำาให้ไม่เกิดความรู้สึกต่อต้าน”

หากจะถามถึงผลงานช้ินท่ีภาค
ภูมิใจท่ีสุด เธอตอบได้ทันทีว่า เป็น
โฆษณารณรงค์เร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือ “สุข 8” เม่ือปี 
2550 น่ันเอง  

ณ วันน้ันคุณจูด้ีก็เป็นเหมือนคนท่ัวๆไปก็คือเข้าใจ

ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือต้องไปทำาเกษตร ไม่ใช้เงิน

เมื่อได้รับโจทย์มาเธอจึงตัดสินใจเดินทางลงพื้นที่

ไปหาข้อมูลด้วยตัวเอง เพื่อหาคำาตอบว่าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรปรับใช้กับชีวิตคนใน

สังคมในระดับต่างๆ ได้อย่างไร จนกลายมา

เป็นโฆษณา “สุข 8” ที่ประกอบด้วย 8 เรื่อง 

คือ เกษตรประณีต นมแม่ Happy Workplace 

ชุมชนเป็นสุข สมุนไพรไทย ยุทธการพอเพียง 

ผักปลอดสารพิษ ออกกำาลังกาย 

“ปรัชญานี้ในหลวงทรงพูดกับเรา
มาตลอด 30 กว่าปี แต่เราไม่เคยฟัง
เพ่ิงมารู้จักจริงๆ และเม่ือได้มีส่วน
ช่วยขยายแนวคิดของพระองค์
ท่านให้คนไทยรู้ และเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง จึงรู้สึกว่าในฐานะประชาชน
คนไทยคนหนึ่ ง ไ ด้ ทำ าอ ะไร เ พ่ือ
ในหลวงสักนิดก็ภูมิใจมากแล้วเรียก
ว่านอนตายตาหลับ” 

ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจ แต่ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงที่ได้รู้จักและเข้าใจจากการทำางานชิ้นนี้ 

ยังเปล่ียนวิธีคิด และมุมมองในการใช้ชีวิตและการ

ทำาธุรกิจของเธอไปโดยสิ้นเชิง  

“เมื่อก่อนรู้สึกว่าเราต้องทำาให้ได้มาเยอะๆ อยาก

ได้ลูกค้าเยอะๆ งานเยอะๆ เงินเยอะๆ จะได้

ขยายบริษัทให้เยอะๆ ใหญ่ๆ แต่พอได้เข้าใจ

ปรัชญาก็ตั้งคำาถามว่าจะเยอะไปทำาไม เพื่ออะไร 

เลยกลับมาดูตัวเองว่าเราทำาอะไรได้ เก่งเร่ืองอะไร

บกพร่องตรงไหน จุดแข็ง จุดอ่อน แล้วทำาให้ดี

ที่สุดก่อนต้องประมาณตน มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 

และมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเข้าใจในผู้ที่ทำา

ธุรกิจแบบเดียวกัน ทำาให้รากฐานแข็งแรง แล้วโต

ไปจากตรงนี้แล้วค่อยแพร่ขยายไปเป็นการค่อยๆ 

โตแบบยั่งยืน ถึงบริษัทจะไม่โตเร็วพรวดพราด

เพ่ิมบิลล่ิง เพ่ิมคน แต่เป็นการเติบโตแบบคุณภาพ

คือคนเก่งขึ้น งานดีขึ้นเรื่อยๆ บริษัทมีจุดยืน มี

ความแข็งแรง ที่เรารู้สึกสบายใจ และมาถูกทาง

มากกว่า” 

นอกจากการเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพของ

คนเธอมองว่าเป้าหมายการทำางานโฆษณาของ

เธอก็ คือ การให้ “ความคิดสร้างสรรค์” กับคน

ในสังคม 

“หากว่าสังคมมี Creativity ในทุกแขนงไม่ว่าจะ

เป็นงานอะไร ถ้ามีความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี เป็น

ประโยชน์กับประเทศชาติ ประเทศนั้นน่าจะเป็น

ประเทศที่น่าอยู่มาก และคนคงมีความสุข สนุก

สนาน มีแต่ความคิดบวกๆ และท่ีสำาคัญความคิด

สร้างสรรค์จะทำาให้คนเราไม่หยุดน่ิงอยู่กับคำาตอบ

เดิมแต่จะรู้ว่าปัญหาหน่ึงไม่ได้มีคำาตอบอย่างเดียว

แต่มีวิธีแก้ได้หลายทาง” 

“ถ้าโฆษณาของเรามีส่วนเสริมสร้างสนับสนุน

ผลิตงานท่ีไปเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ

คนได้บ้างไม่มากก็น้อยเราคงมีความสุขมากๆ”
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คนรุ่นใหม่กับภารกิจค้นหา
“ผู้ประกอบการเพื่อสังคม”

วลัยพร
วาจาวุทธ

การได้เข้าทำางานในบริษัทใหญ่ๆ หรือบริษัทข้ามชาติย่อมเป็น

ความใฝ่ฝันของนักศึกษาจบใหม่หลายๆ คน โดยเฉพาะสำาหรับ

บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษา

อังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่าง ‘วลัยพร วาจาวุทธ’ 

การสมัครเข้าเป็นพนักงานบริษัทที่มีชื่อเสียงสักแห่งคงไม่ใช่เรื่อง

ยากสำาหรับเธอ

เพื่อนร่วมงานล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน  
กุญแจสู่ความสำาเร็จ
“ทำาอะไรแล้วต้องทำาให้สำาเร็จ”
คติการทำางาน
โครงการ Unlimited Thailand
ผลงานที่ผ่านมา

คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา
24 ปี
อายุ
วลัยพร วาจาวุทธ
ชื่อ
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แต่เธอกลับเลือกที่จะหันหลังให้กับความใฝ่ฝัน

ของใครหลายคนเหล่านั้นอย่างจงใจ มุ่งหน้าสู่

ทางเดิน อันแน่วแน่. . . เธอไม่ได้ต้องการเป็น

พนักงานบริษัทใหญ่โต แต่เธออยากมีส่วนช่วยสร้าง

ให้ ‘กิจการ’ เล็กๆ ซึ่งมีแนวคิดช่วยเหลือสังคม

เกิดขึ้น ขยายวงกว้าง และอยู่รอด

แรงบันดาลใจอันแน่วแน่ของ
เธอเริ่มมาจากบทความเรื่อง
หนึ่งที่อ่านเจอในนิตยสาร 
Times และทำาให้เธอได้พบว่า
อะไรคือสิ่งที่อยากทำาจริงๆ  
“ตอนก่อนจะเรียนจบเม่ือ 2 ปีก่อน ตวงมีโอกาส

ได้อ่านบทความเร่ือง Creative Capitalism ของ

บิลเกตส์ เก่ียว กับบริษัทท่ีไปทำากิจการในอัฟริกา 

โดยมีสินค้าท่ีไปบริการคนจน บริษัทสามารถสร้าง

กำาไร ขณะท่ีคนจนก็ได้ประโยชน์ เรียกว่าได้ท้ัง

เงินและได้ช่วยสังคม เลยได้แรงบันดาลใจว่าตวง

อยากทำาอะไรท่ีเราอยู่ได้ สังคมก็อยู่ได้ โดยไม่

ต้องไปแข่งขันกับใครพอเรียนจบตวงไม่สมัครงาน

บริษัทเลย แต่เลือกมาท่ี change fusion เพราะ

รู้ว่าท่ีน่ีเป็นองค์กรท่ีทำางานด้วยแนวคิดอย่างท่ีเรา

อยากทำา” 

ขณะท่ีสังคมโลกกำาลังให้ความสนใจกับเร่ืองของ

จริยธรรมทางธุรกิจและการลงทุนท่ีมีความรับ

ผิดชอบต่อสังคม และในประเทศไทยก็เร่ิมมีการ

ขยับตัวตอบรับต่อกระแสดังกล่าวการเกิดข้ึนของ 

‘Change Fusion’ ก็เรียกได้ว่าเป็นหน่ึงในความ

เคล่ือนไหวท่ีน่าสนใจ 

Change Fusion หรือชื่อเดิมคือ Thai Rural 

Net (TRN) คือการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่

ใส่ใจสังคม และสนใจแนวทางที่แตกต่าง แทน

การทำาประโยชน์ในแนวสังคมสงเคราะห์ หรือ

การทำางานสไตล์เอ็นจีโอยุคเก่าที่ต้องพึ่งพาเงิน

สนับสนุนจากแหล่งต่างๆ เป็นหลัก 

หน่วยงานนี้เริ่มงานมาตั้งแต่ปี 2544 ภายใต้การ

สนับสนุนของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ภารกิจของทีมงานคนรุ่นใหม่จำานวนกว่า 20

ชีวิตคือการสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีการนำานวัต

กรรมมาใช้สนับสนุนงานด้านสังคมของกลุ่ม

องค์กรต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่

องค์กรที่ทำางานทางสังคมโดยเน้นที่การออกแบบ

การทำางานให้องค์กรเหล่านั้นสามารถสร้างรายได้

ด้วยตัวเอง แทนที่จะใช้ทรัพยากรจากแหล่งทุน

เพียงฝ่ายเดียวอย่างในอดีต

ปีกสำาคัญข้างหน่ึงของการทำางานคือการสนับสนุน

ให้เกิด ‘กิจการเพื่อสังคม’ หรือ Social Enter-

prise อย่างกว้างขวางขึ้นในประเทศไทย และ

ภารกิจส่วนนี้เอง คืองานที่วลัยพรต้องรับผิดชอบ 

“กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ถือ

เป็นเรื่องใหม่แม้คนรู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังนับว่าน้อย

อยู่ หลายคนยังเข้าใจคอนเซ็ปต์ผิด สับสนกับ

การทำา CSR หรือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรต่างๆ แต่ที่จริงแล้ว กิจการเพื่อ

สังคมนั้นอยู่ตรงกลางระหว่างธุรกิจเต็มตัว กับ 

NGO หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำาไร กิจการ

เพื่อสังคมนั้นมีเป้าหมายชัดเจนมากคือแก้ปัญหา

สังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน ไม่ใช่ทำากำาไรสูงสุด”  

“CSR เป็นแค่กิจกรรมท่ีองค์กรทำา เช่นบริจาคเงิน 

แล้วเงินก็หมดไป แต่กิจการเพ่ือสังคมเป็นการให้

สินค้าบริการท่ีเป็นประโยชน์กับสังคมและนำามาสู่

รายได้เพื่อมีกำาไรเลี้ยงตัวเองได้ด้วย” เธออธิบาย 

หน้าท่ีของวลัยพรก็คือการสนับสนุนผู้ประกอบการ

เพ่ือสังคมท่ีมีแนวคิดธุรกิจท่ีน่าสนใจ ในแง่ของการ

ช่วยพัฒนาแผนธุรกิจแผนการเงิน รวมถึงช่วยเป็น

คนกลางติดต่อหาแหล่งทุนในการทำาธุรกิจเหล่าน้ี
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จากการทำางานเธอพบว่าอุปสรรคของกิจการ

เพื่อสังคมในประเทศไทยนอกจากที่คนยังไม่ค่อย

เข้าใจแนวคิด ก็คือปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน 

อย่างธนาคารที่ไม่ค่อยสนใจผู้ประกอบการราย

ย่อยเหล่านี้ ผิดกับต่างประเทศ ที่มีการลงทุน

ในผู้ประกอบการเพื่อสังคมโดยตรงขณะที่ใน

ประเทศไทยกิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่ยังเริ่มต้น

ด้วยเงินทุนของตัวเอง หรือทางบ้าน และเพ่ือ

สนับสนุนและบ่มเพาะผู้ประกอบการเพ่ือสังคม

รุ่นใหม่ท่ีไม่มีทุนเป็นของตัวเองเธอจึงได้มีโอกาส

ริเร่ิมทำาโครงการ Unlimited Thailand ซ่ึงเปิด

รับไอเดียกิจการเพ่ือสังคมท่ีน่าสนใจและมีกองทุน

ต้นแบบเพ่ือให้เจ้าของแนวคิดท่ีผ่านการคัดเลือก

ได้นำาไปทดลองทำาจริง 

“จากโครงการนี้จะเห็นหลายไอเดียที่น่าสนใจ

มากๆ นะคะ อย่างของชุมชนบ้านมั่นคงบางบัว

ที่คิดหารายได้โดยการรวมกลุ่มช่างในชุมชน 

ออกไปซ่อมท่อประปาหลังคาโดยมี Call Center 

เป็นศูนย์กลางในการรับงาน สิ่งเหล่านี้เป็นงาน

ง่ายๆ ที่คนในชุมชนทำาได้เป็นการสร้างงานโดย

คนในชุมชนไม่ต้องออกไปหางานทำาข้างนอก”   

“หรือโครงการ marimo 5 ที่เป็นเครือข่ายแม่

บ้านญี่ปุ่น ร่วมกับคนไทย โดยเป็นคนกลาง รับ

ผักออแกนิกซ์จากเกษตรกรเล็กๆ ที่ยังไม่เคยมี

ใครดูแลเร่ืองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พวกเขาจะช่วย

เข้าไปให้ความรู้ และนำาผักที่ได้มาทำาแพกเกจจิ้ง

ให้น่ารักๆ หรือแปรรูปเป็นซอสและยังมีการสอน

ทำาอาหารโดยใช้สินค้าของเขา ช่วยลดปัญหาพ่อ

ค้าคนกลางโก่งราคา และทำาให้เกษตรกรเล็กๆ 

อยู่ได้ และมีความรู้เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์” 

“อีกโครงการท่ีน่าสนใจคือ ไบค์เซนเจอร์ (bike 

xenger) หรือ แมสเซนเจอร์ท่ีเกิดจากการรวมตัว

กันของกลุ่มคนท่ีข่ีจักรยานไปทำางาน ชมรมนักป่ัน

จักรยาน ที่ใช้จักรยานแทนมอเตอร์ไซค์รับส่งเอก

สารพัสดุโดยเน้นในเมืองและมีลูกค้าคือบริษัทท่ี

สนใจเร่ืองส่ิงแวดล้อม โดยส่งจดหมายท่ีไม่เร่งด่วน

และอีกกลุ่มคือ ร้านค้าอาหารออแกนิกส์ จำาพวก

ผัก นม ท่ีต้องการส่งอาหารตามบ้านสำาหรับคน

ท่ีเข้ามาเป็นไบค์เซนเจอร์ ต้องผ่านการเทรนวิธีข่ี

จักรยานในเมืองให้ปลอดภัยก่อนด้วย”

โครงการ Unlimited Thailand นี่เองเป็นความ

ภูมิใจที่สุดในการทำางานของวลัยพร ด้วยความ

หวังว่าจะมีส่วนทำาให้เกิดกิจการเพื่อสังคมขยาย

ตัวอย่างกว้างขวางในประเทศไทยเสน่ห์อย่างหน่ึง

ท่ีทำาให้เธอหลงใหลในการทำางานท่ีเกี่ยวข้องกับ

กิจการเพื่อสังคมก็คือ การได้เจอคนจิตใจดีชอบ

แบ่งปัน 

“ขณะที่ธุรกิจปกติ ทุกอย่างต้องเป็นความลับ ทุก

คนคือคู่แข่ง แต่นี่เราแบ่งปันกันได้หมดไม่มีหวง 

ไม่ได้คิดว่าเป็นคู่แข่งกัน ทำาให้ความเครียดจาก

การแข่งขันน้อยลง มีแต่จะช่วยเหลือกัน” 

เธอยังฝากคำาแนะนำาถึงคนที่สนใจอยากทำา

กิจกรรมเพื่อสังคมว่าให้คิดค้นไอเดียแล้วลองไป

เสริชหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตดูแนวคิดจากต่าง

ประเทศ เพื่อที่จะเอามาหยิบจับปรับปรุงความ

คิดของตนเอง จากนั้นลองทำาแผนธุรกิจคร่าวๆ 

กำาหนดกลุ่มลูกค้าคือใคร ดูทรัพยากร จุดอ่อน 

จุดแข็งที่มีรวมถึงว่าต้องการความช่วยเหลือจาก

ใครบ้าง 

“เราหวังอยากเห็นมีกิจการเพื่อสังคมเกิดขึ้น

เยอะๆ ในประเทศไทย ให้สังคมรู้ว่ามีกิจการ

ประเภทนี้อยู่ และอยากให้คนรุ่นใหม่หันมาทำา

กิจการเพื่อสังคมกันมากขึ้น เพราะเชื่อว่าหาก

คนเรามุ่งทำากำาไรน้อยลงหน่อย การแข่งขันน้อย

ลง แต่ทำาเพื่อสังคมมากขึ้น ประเทศไทยจะน่า

อยู่ขึ้นมาก” 

เราหวังอยากเห็น
กิจการเพื่อสังคมเกิด

ขึ้นเยอะๆ



ดนตรีสร้างฝัน
เปลี่ยนโลกมืดบอดให้มีความหมาย

ต้า
พาราดอกซ์

ในสายตาของคนท่ัวไป อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา หรือ ต้า พาราดอกซ์ 

คือนักร้องขวัญใจเด็กแนว แต่สำาหรับเพ่ือนศิลปินร่วมวงการท่ีรู้จักเขาดีจะรู้

ว่า ท่ามกลางธุรกิจเพลงท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขัน เขาคือนักดนตรีอีกคนหน่ึง

ท่ีเลือกทำาตามความฝันและใจรักด้วยการเปิด ตาต้า สตูดิโอ ให้เป็นพ้ืนท่ี

ทางเลือกสำาหรับคนท่ีรักในเสียงดนตรีและมุ่งม่ันทำาความฝันให้เป็นจริง

ก้าวไปช้าๆแต่มั่นคง
คติประจำาใจ

ดนตรีสร้างสุข จุดประกายความฝันให้แก่

ผู้พิการทางสายตา

ภารกิจ

นักร้องนำา วงพาราดอกซ์ นักแต่งเพลง

โปรดิวเซอร์ศิลปินเจ้าของ ตาต้า สตูดิโอ  

พื้นที่ดนตรีสำาหรับคนมีฝัน

ผลงานที่ผ่านมา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา
34 ปี
อายุ
อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา
ชื่อ
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ไม่เพียงเท่าน้ัน แม้จะมีช่ือเสียงโด่งดังจนกลายเป็น

‘ไอดอล’ ของวัยรุ่นมากมาย แต่สำาหรับ ‘ต้า’ แล้ว เขา

ได้เว้นมุมเล็กๆ มุมหนึ่งของชีวิตไว้เพื่อตอบ 

แทนสังคมด้วยการลงมือทำาโครงการดนตรี 

สร้างฝัน (sunshine day) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการดนตรีเพื่อการเปลี่ยนแปลงของแผนงาน

ทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและ

กิจกรรมสร้างสรรค์ กว่า 10 ปีท่ี ‘ต้า’ ยืนอยู่บนเส้น

ทางศิลปินที่มอบเสียงเพลงไปสู่ผู้คนหลายแสน

หลายล้านคนกับการค้นพบความมหัศจรรย์ของ

เสียงดนตรีที่ไร้กำาแพงใดใดกั้นขวางไม่ว่าเชื้อชาติ 

ภาษา สีผิว ชนชั้นใดใดหรือแม้แต่อุปสรรค

ทางด้านร่างกาย อย่างเช่นในโลกที่มืดมิดของคน

ตาบอด และในวันที่เขาได้มีโอกาสไปเล่นดนตรี

“เราไม่ได้เก่งทุกอย่างทุกเรื่องและไม่สามารถทำาเอง
ได้ทุกอย่าง แต่เราสามารถทำาทุกอย่างได้แค่ต้องรู้จัก
บริหารจัดการและชักชวนคนเก่งๆ ที่มีความสามารถ 
แตกต่างกันมาร่วมงานโดยที่เราก็ใช้ความสามารถ
ของตัวเองในการทำางานร่วมกับผู้อื่นตรงนี้นอกจากจะ
ช่วยให้งานประสบความสำาเร็จแล้วสุดท้ายเราก็ยังจะได้
ค้นพบความสามารถและความชอบของตัวเองด้วย”

ให้คนกลุ่มนี้ฟังในงานของหน่วยราชการแห่งหน่ึง

วินาทีนั้นคือจุดเริ่มต้นของการที่ศิลปินอย่างเขา

จะใช้เสียงดนตรีระบายสีโลกให้มีชีวิตชีวาเพื่อคน

ตาบอด

จากวันนั้นเขาจึงตั้งปณิธานกับตัวเองว่าจะใช้ 

ดนตรีเป็นเครื่องมือทำาให้คนกลุ่มนี้มีความสุข จึง

เริ่มชักชวนเพื่อนนักดนตรีมาร่วมกันทำาความฝัน

นี้ให้เป็นจริงด้วยกัน ในนามกลุ่มดนตรีสีขาว ที่

จะมาจุดประกายความฝันให้แก่ผู้ด้อยโอกาสโดย

เฉพาะผู้พิการทางสายตา
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“ก่อนหน้านี้เป็นคนขี้อายมากเลยทำาให้ไม่ค่อยได้

ทำากิจกรรมอะไรมากนัก นอกจากเป็นนักร้องแต่

มาถึงจุดหนึ่งก็คิดว่าถ้าไม่ลองทำาแล้วมันจะทำา

เป็นได้ยังไงเลยตัดสินใจลุยและลงมือทำาซ่ึงตอน

แรกหน้ามันจะชา กลัวๆ กล้าๆ เพราะบนเวที

เราจะรู้สึกโก้เท่ที่ได้ถือไมค์แล้วมีแฟนเพลงมาดู

เยอะๆ แต่เวลาทำาเพื่อสังคมหน้าที่มันต่างออก

ไป จากไมค์ที่เคยถือก็ต้องมาขนของทำาหน้าที่

ทุกอย่างเพื่อให้กิจกรรมสำาเร็จตามเป้าหมาย

ที่ได้วางไว้ พอทำาต่อไปเรื่อยๆ กำาแพงที่ปิดกั้น

ความรู้สึกกลัวก็ค่อยๆ ทลายหายไป”

ด้วยความท่ีต้าเคยเป็นคุณครูสอนเด็กๆ ช้ันประถม

ศึกษามาก่อนจึงได้บ่มเพาะนิสัยความใส่ใจในทุก

รายละเอียดส่งผลให้เวลาทำางานแม้จะมีรายละ

เอียดเล็กๆ น้อยๆ แค่ไหน แต่หากสิ่งนั้นเป็น

ส่วนหนึ่งของงาน เขาจะไม่มีวันมองข้าม หรือ

ปล่อยให้ผ่านไปเช่นเดียวกับเรื่องราวของดนตรี 

สร้างฝันนั้นใช่เพียงความหมายที่งดงามท่วงทำา

นองอันไพเราะแต่ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมสันทนาการ

ที่แสนสนุกสนาน การเล่นเกมที่มีชีวิตชีวาเพื่อ

สร้างความรู้สึกที่ดีกับดนตรีสามารถนำาไปสร้าง

ความสุขในชีวิตประจำาวัน ไม่ว่าจะเป็นการแต่ง

เพลง การฝึกร้องเพลงขั้นพื้นฐานแบบสนุกๆ ที่

นำาไปฝึกร้องเล่นในยามว่างได้

“ทุกเพลงที่ถูกส่งออกไปให้แก่น้องๆ ผู้พิการทาง

สายตาที่เข้าร่วมโครงการจะอยู่ในรูปแบบสัมผัส

ได้จริง ผ่านไปกับเนื้อหาเบาๆ ทำานองไม่เข้มข้น 

ใช้เวลาไม่นานแต่สนุกและได้ทดลองทำาจริง ซ่ึง

กิจกรรมจะช่วยทำาให้น้องๆ จดจำาได้ในขณะที่ยัง

มีสมาธิอยู่และหลังจากนี้พวกเข้าจะได้นำาสิ่งที่

เรียนรู้ไปต่อยอดในการเล่นดนตรีประเภทต่างๆ

“เม่ือน้องๆ ผู้พิการทางสายตาได้มีส่วน
ร่วมในการร้องเพลงกับเหล่าศิลปินก็
จะทำาให้พวกเขาเกิดความประทับใจ
สนุกสนานถือเป็นการเสริมพลังในทาง
บวก กระตุ้นให้พวกเขารับรู้ได้ว่าดนตรี
นั้นทำาให้เกิดความสุขได้อย่างแท้จริง
เพ่ือให้พวกเขาเกิดแรงบันดาลใจในการ
ใช้ชีวิต”

เพื่อนศิลปินที่เข้าร่วมโครงการนี้อย่างเช่นวง ve-

nus butterfly, บอม นักร้องนำาวง Ganesha, 

ลุลา, วงฟาเรนไฮต์, วงอพาร์ทเม้นท์คุณป้า, วง

แสงระวี, ริค วชิรปิลันธิ์, วงภูมิจิต และวง cir-

cle 22 พวกเขาต่างค้นพบว่าดนตรีที่พวกเขารัก

มีความหมายมากขึ้นไปอีกเพราะผลงานของพวก

เขาได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยเฉพาะ

วินาทีที่เห็นความตั้งใจจริงของน้องๆ ผู้พิการ

ทางสายตาในยามที่ร่วมกิจกรรม

จากนักร้องขวัญใจวัยรุ่น สู่การทำางานเพ่ือสังคม

ด้วยจิตอาสา ต้า บอกว่าโครงการนี้จะประสบ

ความสำาเร็จด้วยตัวของเขาเองคนเดียวไม่ได้ เขา

โชคดีที่มีคนเก่งอยู่รอบตัวและคนกลุ่มนี้ก็พร้อม

มาช่วยงานด้วยจิตอาสา ประกอบกับความรับผิด

ชอบที่ทุกคนมีให้กับงาน ผลที่ออกมาจึงถือว่าดี

เกินคาด แม้จะมีปัญหาเกิดข้ึนระหว่างการทำางาน

บ้างแต่สุดท้ายความร่วมมือร่วมใจก็จะพาเราทุก

คนไปถึงจุดมุ่งหมายร่วมกันเฉกเช่นเดียวกับ

ความหวังให้ดนตรีของเขาเปลี่ยนโลกที่มืดมิด

ของคนตาบอดให้เจิดจ้าไปด้วยความฝันและ

แรงบันดาลใจในชีวิต เขายังขอส่งต่อความหวัง

นี้ไปถึงวัยรุ่นไทยให้ลุกข้ึนมาทำากิจกรรมที่สร้าง

ประโยชน์ต่อสังคมไทยไม่ว่าสิ่งที่ทำาจะใหญ่หรือ

เล็ก แต่มันจะทำาให้คุณค้นพบความรู้สึกดีๆ และ

สิ่งใหม่ในตัวเองเป็นอีกหนึ่งพลัง ที่จะช่วยทำาให้

ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
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สร้างประเทศให้น่าอยู่
ที่สุดในโลกไม่ยากอย่างที่คิด

ผู้ใหญ่ชาติชาย 
เหลืองเจริญ

“โลกแห่งการเรียนรู้ สังคมอุดมปัญญา” วลีส้ันๆ ท่ีปรากฎ

อยู่ภายใต้ชื่อเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำารุงไม่ได้เป็นแค่

การประดับถ้อยคำาสวยหรู ให้กับเว็บไซต์ banjumrung.org 

เพราะหากใครได้มีโอกาสไปเยือนยังบ้านจำารุงแห่งน้ีด้วยตัวเอง

คงต้องยกให้ที่นี่เป็นชุมชนในฝันที่มีอยู่จริง

49 ปี
อายุ

ชาติชาย เหลืองเจริญ
ชื่อ

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ชีวิตมีความมั่นคง  

พี่งพาตนเองได้ บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2549 โล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

2550 รางวันคนดีแทนคุณแผ่นดิน

2551 ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

2552 สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดระยอง

2553 ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบ้านนอก

เป้าหมาย

ผลงานที่ผ่านมา
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“จุดหักเหหนึ่งของคนบ้านจำารุงเกิด
จากการรู้สึกว่าเราต้องลุกขึ้นมา
ช่วยเหลือตัวเอง” ผู้ใหญ่ชาติชาย 
เหลืองเจริญ ผู้นำารุ่นท่ี 4 ของชุมชนบ้านจำารุง

ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง เล่าถึงจุดเร่ิมต้นกว่า

จะมาเป็นบ้านจำารุงที่ใครต่อใครรู้จักกันดีในวันนี้

ชุมชนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบของการ

พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บ้านจำารุง เผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งแรกราวๆ

ปี 2510 หลังจากได้มีการนำา “รถไถนา” เข้ามาใช้

เมื่อมีคันแรก คันที่สองก็เริ่มตามมา จนปี 2529

ควายตัวสุดท้ายได้ถูกขายไป ขณะที่สวนผลไม้ดั้ง

เดิมท่ีปลูกผสมผสานก็ถูกมองว่าล้าสมัย ชาวบ้าน

ถูกบอกให้ปลูกแบบสมัยใหม่เป็นพืชเชิงเด่ียว สารเคมี

ก็เริ่มมีบทบาทในวิถีชีวิตมากขึ้น หลังจากนั้นวิถี

ชีวิตประเพณีดั้งเดิมก็เริ่มสูญหาย ผู้คนชุมชนเริ่ม

ต่างคนต่างอยู่ จนมาถึงยุค “ผู้ใหญ่เยือน ผลงาม”

ซึ่งถูกชาวบ้านขอร้องให้มารับหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน 

ได้มีการรวมตัวพูดคุยกันถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงเป็น

ที่มาของการเริ่มต้น รวมตัว เพื่อแก้ปัญหา 

ความรักท่ีมีต่อชุมชนท้องถ่ินได้สร้างจิตสำานึกแห่ง

การพ่ึงพาตัวเองให้กับชาวบ้านจนนำามาสู่กระบวน

การชุมชนเข้มแข็ง ท่ีหน่ึงสมองและสองมือของชาว

บ้านทุกคนร่วมกันจัดทำาแผนแม่บทชุมชนขึ้น

กันเอง ทำาให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมที่นำามา

ซึ่งผลลัพธ์เกินความคาดหมาย

“เรามีความคิดว่าจะทำาอย่างไรให้ชุมชนของเรามี

เงินทุนเป็นของตัวเองไว้ใช้พัฒนาท้องถ่ินโดยไม่ต้อง

พ่ึงแหล่งเงินจากภายนอก ซ่ึงน่ันจะทำาให้เราอยาก

จะพัฒนาอะไรให้กับท้องถิ่นของเรา ก็ลุกขึ้นมา

พัฒนาได้เลย ไม่ต้องรอใคร ก็เลยเกิดสหกรณ์

ชุมชนขึ้น ซึ่งกำาไรจากการดำาเนินการนั้นเราก็นำา

มาจัดตั้งกองทุนพัฒนาท้องถิ่นเป็นฐานในสร้าง

กิจกรรมพัฒนาต่างๆโดยเฉพาะเร่ืองสุขภาพ

ชุมชน”

กิจกรรมท่ีประสบความสำาเร็จอย่างมาก คือธนาคาร

ขยะโดยมีการขายหุ้นให้กับชาวบ้านที่สนใจนับว่า

เป็นเทคนิคเพ่ือสร้างความร่วมมือไปในตัวแค่เร่ิม

โครงการชาวบ้านก็รวบรวมขยะท่ีเป็นเงินท้ังหลาย

หลั่งไหลมาที่ธนาคารขยะแห่งนี้  ถือว่านอกจาก

จะสร้างกำาไรแล้ว ชุมชนยังสะอาดขึ้นอีกด้วยที่

สำาคัญชาวบ้านได้เรียนรู้เรื่องระบบการจัดการ

และจำากัดขยะไปพร้อมกัน

“ไม่เพียงผู้ใหญ่เท่านั้นที่ขยันขันแข็ง ยังมีเหล่า

‘กองทัพมดบ้านจำารุง’ ซึ่งก็คือบรรดาเด็กๆ ชวน

กันมาเก็บขยะตามท้องถนนให้สะอาดเป็นประจำา

เดือนละครั้ง ได้ผลเป็นอย่างดีมากๆ เลยครับ 

ทางตำาบลก็เห็นว่าเป็นตัวอย่างท่ีดี เลยให้หลายๆ

หมู่บ้านทำาตามกันบ้าง ซึ่งก็ได้ผลดีขยายวงกว้าง

ออกไป ตำาบลก็สะอาดมากขึ้น ต่อมาทางตำาบล

ก็ทำาโครงการ ‘ขยะแลกแต้ม’ เพื่อให้เด็กๆ

ได้สนุกกับกิจกรรมไปพร้อมๆ กับให้รางวัลแก่การ

ทำาความดี โดยแต้มของเด็กๆ นั้นสามารถนำามา

แลกของจากทางตำาบลได้ ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์

กีฬา เครื่องดนตรี สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ได้รับ

ความสนใจและความร่วมมือจากทุกคนในชุมชน

อย่างดีมาก จนเรื่องนี้กลายเป็นยุทธศาสตร์ของ

ตำาบลไปในที่สุดเลยครับ”

ท่ีบ้านจำารุงชาวบ้านรวมตัวกันทำากิจกรรมพัฒนา

ตามความสนใจมากมาย จาก 1-2 กลุ่มในยุคแรก

จนถึงกว่า 40 กลุ่มในปัจจุบัน ที่สำาคัญคือต่าง

ทำางานเช่ือมร้อยกันทำาให้เกิดพลังทางสังคมมาก

ขึ้น
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อย่างเช่นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรพื้นบ้าน

ที่เป็นหลักในการผลิตผักพ้ืนบ้านปลอดสารเคมีสู่

ชุมชน ผ่านพนักงานขายของกลุ่มมีร้านค้าชุมชน

การรณรงค์สร้างค่านิยมผ่านสื่อของตัวเองทั้ง

เคเบิลทีวี วิทยุชุมชน รวมถึงหนังสือพิมพ์กำาแพง  

หรือกลุ่มท่องเท่ียวกว่า 20 ครัวเรือนท่ีทำาโฮมสเตย์

ท่องเท่ียวชุมชน นอน อยู่ รู้ กินแถมสโลแกนเก๋ๆ

“นอน 1 คืนครึกคร้ืน 1 ปี” ก็เพ่ือให้พ่ีน้องภายนอก

ชุมชนเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตร่วมกันด้วยประสบการณ์

พัฒนาแบบบ้านนอก วิถีท้องถิ่นที่ใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

“สิ่งที่สำาคัญที่สุดในการประสานความร่วมมือกัน

ของคนในชุมชนก็คือการต้องคุยกันเป็นประจำาครับ

ทั้งในวงและนอกวง ในวงนั้นเราจัดให้มีเวทีแห่ง

การเรียนรู้ซ่ึงกลุ่มต่างๆ ต้องมาน่ังคุยกันสม่ำาเสมอ

เราจะมารวมตัวกันปรึกษาหารือ ร่วมแก้ไขปัญหา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ององค์ความรู้ระหว่างกลุ่ม

เดือนละ 1 ครั้ง โดยเราใช้ชื่อว่า ‘เวทีเชื่อม

ประสานเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำารุง’ ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อทุกคนมากๆ แล้วก็ช่วยลดปัญหาความ

ไม่เข้าใจกันได้มากทีเดียว ส่วนนอกรอบน้ันมีเวลา

ว่างหลังจากงานเราก็มักจะคุยกันเสมอๆ อยู่แล้ว

ครับ”

ไม่แปลกใจเลยว่าผู้คนมากมายพร้อมใจกันเดิน

ทางมาที่บ้านจำารุงด้วยจุดหมายเดียวกันคือ เพื่อ

จะกลับออกไปอย่างมีความฝันและแรงบันดาลใจ

ที่ท่วมท้นจากชุมชนแห่งนี้บ้าง

“ที่ผ่านมามีคนเข้ามาศึกษาดูงานกันมากมาย

ชาวบ้านแต่ละกลุ่มก็มีองค์ความรู้ของตัวเองที่

ยอดเย่ียม จากชุดประสบการณ์ท่ีส่ังสมกันมากว่า

20 ปี จนกลายเป็นชุดความรู้เล็กๆ แบบบ้านนอก

ที่มีคุณค่า ตรงจุดนี้เองพวกเราก็เลยคิดที่จะจัด

ตั้งแหล่งความรู้ชุมชนขึ้น และสร้างให้มีความน่า

เช่ือถือแถมมีการพัฒนาท่ีเป็นระบบและจริงจังเรา

อยากให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของชุมชนอื่นๆ ด้วย ถือว่าเป็นแหล่งเรียน

รู้ที่ยิ่งใหญ่และสำาคัญ เราก็เลยมีมติกันในชุมชนที่

จะตั้งเป็นมหาวิทยาบ้านนอกขึ้นครับ”

ถ้าถามว่าหัวใจของงานพัฒนาชุมชน 
คืออะไร ผู้ใหญ่ชาติชาย บอกกับเรา
ด้วยน้ำาเสียงเรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วย
พลังว่า “เราต้องรักท้องถิ่นของตัว
เอง”

“อย่างแรกคือการรักท้องถิ่นของตัวเอง ต้องการ

เห็นความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น มีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากนั้นต้องเชื่อมั่นว่าตัวเอง

สามารถเป็นผู้เปลี่ยนชุมชนในทางที่ดีได้ สามารถ

แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองได้ ผมไม่มีกลยุทธ์อะไร

สำาหรับการเป็นผู้ใหญ่บ้านเพียงแต่มีหลักคิดอยู่

ง่ายๆ ท่ีว่า คนตัวเล็กๆ อย่างพวกเราน้ัน หากจะ

แสดงพลังอะไรจำาเป็นท่ีจะต้องมีการรวมกลุ่มท่ี

แข็งแรง เมื่อใดที่เรามีความเป็นปึกแผ่นแล้ว มัน

สามารถสร้างข้อต่อรอง สามารถผนึกกำาลังที่จะ

ทำาอะไรก็ได้ เป็นแรงเหวี่ยงที่จะกระแทกปัญหา

ต่างๆ ได้”

แม้แต่ปัญหาของประเทศไทยเรา ณ เวลานี้    

“ผมว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่น่าอยู่อยู่แล้ว

เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ปัญหาตอนนี้

ความจริงเป็นเพียงเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ส่ิงท่ีจะทำาให้

สังคมไทยน่าอยู่และมีความสุขนั้นก็คือ การทำา

หน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เมื่อทุกคนทำาหน้าที่

ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ทุกอย่าง มันจะลงตัวเอง

สังคมโดยรวมก็จะดีไปเอง อย่างชุมชนเราที่อยู่

ตรงน้ีก็ทำาหน้าท่ีให้ดีตามบทบาทหน้าท่ีท่ีเราได้รับ

เราทำาดีแล้วก็อยากเผยแพร่องค์ความรู้ด้วย ซ่ึงการ

เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลน้ันก็มีความสุขมาก เม่ือคน

ในชุมชนมีความสุข สังคมก็มีความสุข ชุมชน

ไหนทำาอะไรได้ ถนัดทำาอะไรก็ทำาไปอย่างเต็มที่

มาเรียนรู้องค์ความรู้ที่ผมแล้วสนใจจะเอาไปทำา

กับชุมชนตนเองบ้างผมก็ยินดี เพราะมันคือการ

แบ่งปันส่ิงท่ีดีๆ ให้แก่กัน ก็เป็นการแบ่งปันความ

สุขให้แก่กัน ทุกชุมชนมีความสุขประเทศชาติก็จะ

มีความสุข ฉะนั้นจะให้สังคมมีความสุขได้ก็ต้อง

เริ่มที่ตัวคุณเองก่อนให้ได้ครับ” 

เป้าหมายข้างหน้ากับการทำางานชุมชน ผู้ใหญ่

ชาติชายบอกว่า ทุกอย่างล้วนเป็นสัจธรรม มีเกิด

ก็มีดับ มีดับก็มีเกิด เขาเองก็ไม่ได้คาดหวังว่า

แนวทางที่ทำาอยู่นี้จะต้องอยู่ไปชั่วกัลปาวสาน แต่

คาดหวังว่าสิ่งที่คนรุ่นเขาทำาอยู่นี้จะช่วยสร้างภูมิ

คุ้มกันให้คนรุ่นต่อไปได้ฉุกคิดและเห็นความสำาคัญ

ของการพัฒนา...ที่เหลือก็สุดแท้แต่ฟ้าดิน 

“ผมขอแค่มันยังอยู่ในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็พอ 

ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของรุ่นต่อไปว่าจะทำาไม่ทำา

อย่างไร วันนี้เราถือว่าเราลงแรงหว่านเมล็ดพันธุ์

ไว้แล้ว ส่วนอนาคตข้างหน้าให้คิดเสียว่าเป็นดอก

เป็นผลของคนรุ่นต่อไปจะดีกว่า ว่าเขาจะดูแล

เก็บเกี่ยว หรือปล่อยทิ้งไป”



เปลี่ยนประเทศไทย
ด้วยพลังสื่อสารแนวบวก

รศ.ดร.ปารชิาต ิ
สถาปิตานนท์

“การเช่ือในคุณงามความดีในตัวของมนุษย์จะทำาให้เรา

แก้ไขปัญหาได้ทุกๆ ส่ิง”  น่ีคือคำากล่าวของ ‘รศ.ดร.ปาริชาติ 

สถาปิตานนท์’  ผู้หญิงตัวเล็กๆ ท่ีเช่ือม่ันในคุณงามความ

ดีของมนุษย์อย่างเต็มเป่ียมว่าสามารถทลายทุกความขัด

แย้งบนโลกน้ีได้ 

การทำางานคือการเรียนรู้และเมื่อเราคิดว่า เรา

เรียนรู้ก็จะทำาให้การทำางานทุกวันเต็มไปด้วย

ความสุข สนุกและงานจะออกมาดีที่สุด 

ตำาราวิชาการ เช่น การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

กับการพัฒนาชุมชน การสื่อสารสาธารณะ

กับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย การสื่อสาร

สุขภาพ ร่วมผลักดัน นโยบายการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ็อกเก็ตบุ๊ค รุ้งตะแคง

แวงตั้ง ตรงเส้นขอบฟ้า และ สุขจากใจ 

คติในการทำางาน

ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ 
ชื่อ
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หลายคนอาจรู้จัก รศ.ดร.ปาริชาติ ในฐานะของผู้สูญเสีย

ครอบครัวอันเป็นท่ีรักจากเหตุการณ์สึนามิพัดถล่ม

ภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม

พ.ศ. 2547  เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นที่มาของงาน

เขียนหลากหลายชิ้นที่สะท้อนถึงการจัดการความ

รู้สึกภายหลังการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัว 

ของ รศ.ดร.ปาริชาติ เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์

ได้ใช้เป็นกำาลังใจในการดำาเนินชีวิต 

พรสวรรค์ด้านการส่ือสาร ของ รศ.ดร.ปาริชาติเร่ิมต้น

ขึ้นตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เธอส่งงานเขียนในหัวข้อ

“เรื่องจากภาพ” ไปยังนิตยสารสตรีสารจนได้รับ

การตีพิมพ์ และเพราะเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจว่า

จะสามารถนำาพรสวรรค์ด้านการส่ือสารของตัวเอง

ทำาประโยชน์เพ่ือประเทศชาติได้ รศ. ดร.ปาริชาติจึง

ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ท่ีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญา

เอกด้านการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาระดับนานาชาติ

ที่มหาวิทยาโอไฮโอ สหรัฐอเมริกาซึ่งภายหลังจาก

จบการศึกษาเม่ือ พ.ศ. 2538 รศ.ดร.ปาริชาติได้กลับ

มารับราชการที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเรียน

การสอน การวิจัย และการบริหารด้านการส่ือสาร

ที่ช่วยขับเคลื่อน และหนุนเสริมการสร้างเสริมสุข

ภาพระดับประเทศในตำาแหน่งต่างๆ อาทิ รองคณบดี

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์จุฬาฯ รองผู้

อำานวยการฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายวิชาการ 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ โดยปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ประจำาคณะนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หากย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว การสื่อสารที่จะ

ช่วยหนุนเสริมและขับเคล่ือนงานสร้างเสริมสุขภาพ

ยังถูกนำามาใช้น้อยมาก เม่ือเทียบกับอัตราส่วนของ

งานสื่อสารที่ถูกนำามาใช้หวังผลทางธุรกิจ นับว่า

แตกต่างกันอย่างส้ินเชิงกับปัจจุบันท่ีขยายตัวอย่าง

มากมายและหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปของ

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

ผลงานวิชาการด้านการส่ือสารของ รศ. ดร.ปาริชาติ 

อาทิงานระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร, การสื่อสาร

สุขภาพ, การประชุมอย่างสร้างสรรค์, มองสื่อ

ใหม่ มองสังคมใหม่, เมาไม่ขับ: วันวาน วันนี้ 

และวันพรุ่งนี้ ถือว่าเป็นการบุกเบิกและถูกนำาไป

ต่อยอดด้านงานรณรงค์จนส่งผลกระเทือนอย่าง

ยิ่งใหญ่ในยุคนี้          

 

 

“แรกเริ่มจากการที่เราตั้งคำาถามกับตัวเองเราคิด

ว่าถ้าเราคุยกับตัวเองไม่รู้เรื่อง เราก็จะคุยกับคน

รอบข้างไม่รู้เรื่อง เมื่อเราคุยกับตัวเองไม่รู้เรื่อง 

คุยกับคนรอบข้างไม่รู้เรื่องแล้วเราจะไปคุยกับใคร

ได้  โดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาสุขภาพเรามอง

ว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พอมันเกิดปัญหาขึ้นเรา

จะเห็นผลกระทบที่เกิดกับคนรอบข้างเราได้ทันที  

และแนวทางวิจัยเรื่องสุขภาพเมื่อ 20 ปีที่ผ่าน

มา ก็พบว่าการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือท่ีจะเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายได้ง่ายที่สุด” 

หญิงแกร่งผู้นี้ บอกว่าแรง
บันดาลใจสำาคัญที่จุดประกาย
ให้เธอยืนหยัดในเส้นทางนี้ คือ
ความเชื่อมั่นว่าการสื่อสารที่
มีคุณค่าสามารถเปลี่ยนโลกใบ
นี้ได้ 
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“ในการทำางานเราไม่ได้เน้นการรณรงค์เพียง

อย่างเดียวแต่เป็นการดำาเนินงานที่ครบวงจรมาก

ข้ึนท้ังระบบงานรณรงค์และงานนโยบายเราเร่ิม

จาก การรับฟังมุมมองของกลุ่มบุคคลท่ีเห็นต่างแล้ว

เราก็ช้ีแจงในส่วนของเรา จากน้ันเข้าสู่กระบวนการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันโดยใช้หลักของ

เหตุและผล ซ่ึงการทำางานในรูปแบบน้ีทำาให้ในท่ีสุด

มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีเราได้เห็น

บุคคลที่ เป็นกลุ่มเสี่ยงหลายคนกลายมาเป็น

นักรณรงค์แถวหน้า บางคนแต่งหน้าแต่งกายรณรงค์

ให้คนเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเห็นโทษ

ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเวลาเราเห็น

พวกเขาทุ่มเทแบบนี้ เราก็รู้สึกภูมิใจว่าอย่างน้อย

การทำางานของเราและพี่ๆ อีกหลายคนก็ได้ช่วย

สังคมและก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามในสังคมแบบนี้ได้”

นักสื่อสารเพื่อการพัฒนาคนนี้บอกว่าหัวใจ

สำาคัญของการสร้างความร่วมมือคือ “การเห็น

ปัญหาร่วม และการได้ร่วมกันออกแบบแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นส่ิงท่ีทำาให้การทำางาน

ประสบความสำาเร็จ” แนวทางของ รศ.ดร.ปาริชาติ

ถูกคนทำางานในหลากหลายองค์กรนำามาปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเร่ืองของการใช้ส่ือ

เพื่อการรณรงค์ และสร้างการตระหนักรับรู้ร่วม

ของคนในสังคมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพมี

งานรณรงค์ท่ีโดดเด่นมากมาย โดยเฉพาะประเด็น

การเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ ที่สร้างการรับรู้ได้

อย่างดีเยี่ยมกับประชาชนทั่วไป  งานเหล่านี้ล้วน

ต้องผ่านอุปสรรคอย่างมาก ท้ังในเร่ืองของคน ทุน

อิทธิพล และผลประโยชน์ แต่ รศ.ดร.ปาริชาติไม่เคย

หวาดหวั่นต่อสิ่งเหล่านั้นและเห็นว่าเป็นความ

ท้าทายที่ต้องผ่านไปให้ได้ 

“สิ่งที่ท้าทายและยากที่สุดในการทำางาน คือตัว

ของมนุษย์เอง เพราะมนุษย์แต่ละคนก็จะมีทางออก

ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม และแตกต่างกัน

และสำาหรับปัญหาที่เราพบเจอมากที่สุดคือเรื่อง

ของการไปแตะกับผู้มีอิทธิพล หรือเข้าไปทำางาน

เกี่ยวกับธุรกิจที่เขาต้องสูญเสียผลประโยชน์มาก

เช่น ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็นเรื่อง

ท่ีพวกเรา อยากดำาเนินการให้ครบวงจรคนไทยได้รับ

ผลกระทบจากธุรกิจนี้มาก ถึงแม้พวกเราหลายๆ 

คนท่ีทำางานด้านน้ีจะได้รับผลกระทบมากบ้างน้อย

บ้างไม่เป็นไร เพราะมันเกิดส่ิงสะท้อนกลับในเร่ือง

ของกฏหมายซึ่งเป็นผลดีที่รัฐบาลเองได้บังคับใช้

กฏหมายอย่างเคร่งครัด” รศ.ดร.ปาริชาติกล่าว           

พลังของการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงในเส้น

ทางแห่งผลประโยชน์และความขัดแย้งหลายครั้ง

ท่ีการทำางานเจออุปสรรค และบางอุปสรรคก็ดูเหมือน

จะหนักหนาสาหัส จนทำาให้คนทำางานหลายคน

ยกธงขาว แต่ ดร.สาวคนน้ีกลับมุ่งม่ันทำางานสาย

น้ีต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ โดย รศ.ดร.ปาริชาติบอกว่าเธอ

เช่ือและยึดม่ันในคุณค่าของความดี

“เรื่องของความสำาเร็จเราไม่เคย
ตั้งเป้าเอาไว้เป๊ะๆ สิ่งที่เราคิดคือ
ทำาพรุ่งนี้ให้ดีกว่าสิ่งที่กำาลังเกิด
ขึ้นในวันนี้ และทำาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
ในทุกๆ สิ่งที่ทำาให้เรามีความสุข
มากท่ีสุด คือข้อเสนอท่ีเราเสนอไป
ได้รับการตอบสนอง และได้ถูกนำา
ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั่น
ต่างหากคือความสุขอย่างแท้จริง
ของคนทำางานอย่างพวกเรา”

“เราคิดว่าเราทำาส่ิงที่ดีงามเราคิดว่าสิ่งที่เรากำาลัง

ทำานั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและคนรุ่น

ใหม่ ก็จะทำาให้เรามีพลังต่อสู้”

นักสื่อสารสร้างพลังบวกผู้นี้ยังฝากแง่คิดถึงการ

ร่วมสร้างการเปล่ียนแปลงให้ประเทศไทยของเราว่า

“ส่ิงท่ีเปล่ียนได้ง่ายท่ีสุด และจะทำาให้ประเทศไทย

พัฒนาได้เร็วที่สุดคือการเปลี่ยนตัวเอง เพราะ

หากว่าเราไม่เปลี่ยนตัวเอง หลายสิ่งรอบตัวเราก็

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นการช่วยเหลือ

ประเทศชาติที่ง่ายที่สุดคือการเปลี่ยนตัวเองไปสู่

สิ่งที่ดีงามที่สุดนั่นจะเป็นการช่วยสังคมไทยได้อีก

ทางหนึ่ง”  
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วัยรุ่นวัย ‘ปิ๊งส์’ 
เพราะความคิดเล็กๆ
กำาลังจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ 

อนุรักษ์
จันทร์ดำา

เพราะเชื่อว่าความคิดเล็กๆ สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สังคมได้...

เด็กหนุ่มคนหนึ่งพิสูจน์ความเชื่อนี้ ผ่านการสร้างสรรค์สื่อ

หนังส้ันและภาพยนตร์โฆษณา เพ่ือขยาย “ความคิดเล็กๆ”

ของเขาออกไปสู่สังคม 

การเรียนทำาให้คนมีงานทำา

แต่กิจกรรมทำาให้คนทำางานเป็น

คติประจำาใจ

ครีเอทีฟโฆษณา

การทำางานเป็นทีม และการ

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

เป้าหมายในชีวิต 

กุญแจความสำาเร็จ

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คลิป

วีดีโอบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ 

100%

2. รางวัลSilver จากการแข่งโฆษณา 

Madd Award 2010

3. รองชนะเลิศคลิปวีดีโอเนื่องในวัน

ผู้สูงอายุแห่งชาติและรางวัลจากการ

แข่งขันหนังสั้นอื่นๆ

ผลงาน

ตำาแหน่ง
18 ปี
อายุ
อนุรักษ์ จันทร์ดำา
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ “สยามเคยยิ้ม” 

นักศึกษาปี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยากร

คอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
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และถึงวันนี้เขาได้พิสูจน์ แล้วว่าความคิดเล็กๆ 

ในสื่อโฆษณาของเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับ

ผู้คนมากมาย ทุกเพศทุกวัย

“ความคิดเล็กๆ” ของเขาได้รับรางวัลมาแล้วจาก

หลายสถาบัน รวมถึงภาพยนตร์โฆษณาล่าสุดที่

ชื่อว่า “สยามเคยยิ้ม” ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการ “ปิ๊งส์…บางกอก” 

หน้าต่างแห่งความคิดสร้างสรรค์เปิดคร้ังแรก เม่ือ

‘อนุรักษ์ จันทร์ดำา’ หรือแบงค์ เรียนอยู่ชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 4 เขาเริ่มผลิตผลงานสื่อชิ้นแรกเป็น

เว็บไซต์ และต้องการให้เว็บไซต์ของเขาไม่เหมือน

ใคร จึงถ่ายทำาหนังสั้นใส่เข้าไปในเว็บเพื่อดึงดูด

ความสนใจให้คนคลิกเข้ามาชม หลังจากน้ันเขาก็

ผลิตหนังส้ันมาตลอดและเร่ิมปรับมาเป็นส่ือโฆษณา

เพราะมองว่ายิ่งสื่อสารสั้นๆ ตรงประเด็นจะเข้า

ถึงและกระทบใจคนได้ง่ายกว่า

หลายปีท่ีเขารวมกลุ่มกับเพ่ือนๆ ส่งผลงานหนังส้ัน

และโฆษณาเข้าประกวดหลายสถาบัน กระทั่งมา

ถึงโครงการ ‘ปิ๊งส์...บางกอก’ ภายใต้แผนงาน

อุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม

สร้างสรรค์ (สสส.) ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย

เสนอไอเดียเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมผ่าน

ส่ือสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น หนังส้ัน แอนิเมช่ันโฆษณา

ในหัวข้อ ‘เปลี่ยนมุมมองประเทศไทย’  

“จากช่วงเหตุการณ์ชุมนุมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ

กลางปี 2553 เราเลยมองไปท่ีเร่ือง ‘รอยย้ิม’ เรา

เคยเป็นสยามเมืองยิ้ม แต่เรื่องราวต่างๆ ที่เกิด

ขึ้นทำาให้รอยยิ้มเริ่มหายไป เลยคิดว่าน่าจะทำาสื่อ

ขึ้นมาสะกิดให้คนได้คิดตรงนี้”

“ความคิดเล็กๆ” ของเขาได้รับรางวัลมาแล้วจาก
หลายสถาบัน รวมถึงภาพยนตร์โฆษณาล่าสุดท ี่
ชื่อว่า “สยามเคยยิ้ม” ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการ “ปิ๊งส์…บางกอก” 
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นั่นคือที่มาของสื่อโฆษณาความยาว 1.30 นาทีที่

มีช่ือว่า ‘สยามเคยย้ิม’ เล่าเร่ืองชายนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติที่มาถามหา ‘สยาม’ กับคนไทยแต่

คำาตอบส่วนใหญ่ท่ีเขาได้กลับเป็นส่ิงท่ีเขาไม่ได้ต้อง

การท่ีจะตามหา เพราะทุกคนต่างทำาหน้าบ้ึงอารมณ์

เสียใส่เขาด้วยความไม่เข้าใจจนกระทั่งเจอลุงขาย

ของผู้หนึ่งได้มอบสิ่งที่เขาต้องการ...ก็คือรอยยิ้ม

ของคนไทยที่จางหายไป

หลังจากโฆษณาชิ้นนี้ถูกนำาเสนอในสื่อออนไลน์

ไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ YouTube เว็บไซต์ของ

โครงการปิ๊งส์...บางกอก และเว็บบอร์ดต่างๆ มี

คนเข้ามาชมกว่า 10,000 ครั้งและมีผู้ฝากความ

คิดเห็นเป็นจำานวนมาก และความคิดเห็นเหล่าน้ัน

เองทำาให้แบงค์และเพ่ือนๆ ท่ีร่วมผลิตโฆษณาช้ิน

นี้รู้แล้วว่า ความคิดเล็กๆ ของเขาได้เข้าไปอยู่ใน

ใจของหลายๆ คนแล้ว

  

“ฟีดแบคของคนที่ได้ดูมักจะบอกว่า จริงด้วยฉัน

ก็เคยทำาแบบน้ีโดยไม่ได้ต้ังใจ แต่เพราะอยู่ในอารมณ์

ไม่ดี และโฆษณาเล็กๆ นี้ก็ทำาให้เขา ได้ฉุกคิด...

ผมมองว่าสื่อโฆษณาช่วยเปลี่ยนประเทศให้น่าอยู่

ได้นะครับ แม้อาจยังเปลี่ยนสังคมไม่ได้ตรงๆ

แต่มันมีส่วนปลุกให้คนได้คิด แม้อาจยังไม่ถึงกับ

ลุกข้ึนมาลงมือทำาในวันน้ี แต่มันก็สะกิดใจเขาแล้ว

ส่วนคนที่ทำาเรื่องดีๆ อยู่แล้วก็จะได้ถือว่างาน

โฆษณาช้ินน้ีเป็นกำาลังใจให้เขาน่ันคือผลท่ีเราหวัง” 

งานช้ินน้ี แบงค์บอกว่าไม่มีทางสำาเร็จได้
ด้วยการทำางานคนเดียวดังนั้นสิ่งที่เขา
ให้ความสำาคัญมากก็คือ “ทีมเวิร์ก”
ซึ่งเขาบอกว่ากุญแจสำาคัญของการทำา
งานเป็นทีม คือ เปิดโอกาสให้คนอื่นได้
แสดงความคิดเห็น

“หัวหน้าต้องเป็นผู้คุมงานที่ดี แต่ต้องรับฟังความ

เห็นคนในทีม ส่วนสมาชิกในทีมก็ต้องเป็นผู้ฟังที่

ดี และกล้าเสนอความคิดเห็น”

ตอนน้ีแบงค์กำาลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยากร

คอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย เป้าหมายใน

อนาคตน้ันชัดเจนและมุ่งมั่นคือการเป็นครีเอทีฟ

โฆษณา ด้วยความฝันจะใช้ความคิดเล็กๆ ของ

คนคนหนึ่ง สะกิดความคิดของคนมากมายใน

สังคมด้วยความหวังจะมีส่วนช่วยสร้างสังคมน่าอยู่

ข้ึนบ้างไม่มากก็น้อย

“ผมคิดว่าถ้าคนเราทำาหน้าท่ีของตัวเองให้ดี ทำา

ในสิ่งที่ทำาได้ด้วยเจตนาดี สังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นได้

อย่างผมทำาสื่อได้ เข้าถึงวัยรุ่นได้ ผมก็อยากจะ

ทำาส่ือท่ีสร้างสรรค์ ไม่เป็นพิษเป็นภัย และทำาให้

คนหันมาฉุกคิดถึงบางอย่างท่ีมองข้ามไป และหวัง

ว่าจะ มีส่วนทำาให้สังคมน่าอยู่ขึ้นนะครับ” 



สตรีวัย 69
กับงานที่ไม่มีวันเกษียณ

ลัดดาวัลย์ 
แก้วสว่าง

ตอนอายุ 60 ปี ขณะท่ีใครๆ ในวัยเดียวกันเร่ิมเกษียณอายุ

จากการทำางาน สตรีผู้น้ีก็เกษียณจากชีวิตการเป็นครู

และผู้อำานวยการโรงเรียน... 

ผลงานที่ผ่านมา

คติการทำางาน

ทำาให้วัดทั่วประเทศเปิดวัดวันอาทิตย์เพื่อ

เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับครอบครัว 

อดีตครู-ผู้อำานวยการโรงเรียนหลายแห่ง, 

ผู้ริเริ่มแนวคิด “โรงเรียนวิถีพุทธ”

กับ “บุคคล” ต้อง ‘ยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจ

สนทนา เจรจาไพเราะ’ 

กับการ “ทำางาน” ต้อง ‘สร้างงาน สร้าง

คน และสร้างตนให้เป็นแบบอย่าง’ 

ภารกิจ

ตำาแหน่ง
69 ปี
อายุ
นางลัดดาวัลย์ แก้วสว่าง 
ชื่อ

ผู้จัดการโครงการเข้าวัดวันอาทิตย์

ใกล้ชิดพระศาสนา 
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เปล่า...เธอไม่ได้ออกมาพักผ่อนหลังการทำางาน

ยาวนานกว่าครึ่งชีวิตเหมือนคนอื่นแต่วัยเกษียณ

ของเธอคือการเริ่มต้นงานใหม่ งานที่เธอบอกว่า

จะ ‘เกษียณ’ จากมันก็ต่อเมื่อร่างกายนี้จะไม่รับ

ใช้เธออีกแล้ว 

‘อ.ลัดดาวัลย์ แก้วสว่าง’ กำาลังจะ
มีอายุเข้า 70 ปี ในอีกไม่กี่เดือน
ข้างหน้า และปัจจุบันนี้เธอยังทำา
งาน 7 วันไม่มีวันหยุด โดยภารกิจ
ของเธอคือการ ‘เปิด’ ประตูวัดท่ัว
ประเทศ ให้ต้อนรับ และเป็นที่พึ่ง
ทางใจให้แก่ผู้คนในทุกๆ วันอาทิตย์ 

เดือนแล้วเดือนเล่าที่เธอออกเดินทางออกต่าง

จังหวัดไปยังวัดต่างๆ ทั่วทั้ง 4 ภาคในทุกสุด

สัปดาห์ เพื่อดูแลช่วยเหลือ และให้กำาลังใจวัด

ที่เข้าร่วมในโครงการ ‘เปิดวัดวันอาทิตย์ ใกล้

ชิดพระพุทธศาสนา’ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ

วัดปัญญานันทาราม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ (สสส.) ต้ังแต่เร่ิมต้นเม่ือปี 2551 มีจุด

มุ่งหมายเพ่ือสร้างให้วัดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่

ครอบครัวจะสามารถมาใช้เวลาร่วมกันในวัน

อาทิตย์

เปิดวัดวันอาทิตย์มีความสำาคัญอย่างไร เหตุใด

เธอถึงบอกว่าเป็นภารกิจสำาคัญที่ต้องทำาในช่วง

เวลาที่เหลือของชีวิต? 

ต้องย้อนไปที่ความผูกพันของ อ.ลัดดาวัลย์ที่มี

ต่อวัดซ่ึงเร่ิมต้ังแต่จำาความได้ ท่ีได้ตามคุณตาเข้า

วัดซึมซับความรู้สึกสงบ ร่มเย็น เป็นสุข และคำา

สอนทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักดำาเนินชีวิตมา

จนโต เมื่อมาเป็นครู และเลื่อนตำาแหน่งมาเป็น

ระดับผู้อำานวยการเธอได้นำาปรัชญาพุทธมาใช้

เป็นนโยบายการทำางานโดยตลอด และน่ันทำาให้คิด

ทำาโรงเรียนบ้านคลองบัว บางเขน ท่ีเป็นผู้อำานวย

การอยู่ ให้กลายเป็น “โรงเรียนวิถีพุทธ” แห่ง

แรกจนประสบความสำาเร็จ แนวคิดนี้ถูกนำา

เข้าไปในกระทรวงศึกษาธิการกระทั่งขยายออก

ไปเป็นนโยบายระดับประเทศในสมัยท่ี ‘นางสิริกร 

มณีรินทร์’ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ 

ในระหว่างนั้น อ.ลัดดาวัลย์ได้ปวารณาตัวเป็นลูก

ศิษย์หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ หรือ พระพรหม

มังคลาจารย์ ช่วยงานอยู่เป็นเวลานานจนกระทั่ง

มีการก่อตั้งวัดปัญญานันทารามขึ้นโดยมีพระ

ปัญญานันทมุนีเป็นเจ้าอาวาส อ.ลัดดาวัลย์ได้

รับมอบหมายให้ เป็นรองประธานมูลนิธิ วัด

ปัญญานันทาราม และทำางานทุกอย่างเป็นการ

สืบทอดปณิธานของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 

โดยเฉพาะเรื่องการเปิดวัดในวันอาทิตย์
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“พอเกษียณอายุก็ยังไม่ใช่จบแต่เหมือน
การเร่ิมงานใหม่คือเข้ามาทำางานในวัด
เต็มตัว เป็นการทำางานอีกขาหน่ึงท่ีจะ
เ ติมเ ต็มใ ห้งานท่ีทำามาก่อนหน้าน้ี
สมบูรณ์เพราะ ‘วัด’ กับ ‘โรงเรียน’
เป็นปัจจัยคู่กัน เพราะพระและครูเป็น
ต้ น แ บ บ ข องคน ด้ า น คุณธรรม 
จริยธรรม แต่ถ้าสองแห่งนี้เป็นตัว
อย่างให้คนไม่ได้ บ้านเมืองเราก็จะแย่” 

“เรารู้กันว่าคนปัจจุบันไม่ค่อยได้เข้าวัด เพราะ

สังคมมันเปลี่ยนแปลงไป ปกติแล้ววันพระมักจะ

ไม่ตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ดังนั้นคนที่จะเข้า

วัดวันพระได้ก็มีแต่คนที่ว่างงาน กับคนแก่ แต่

คนที่ทำางาน เป็นข้าราชการ หรือเด็กนักเรียนจึง

ไม่มีโอกาสได้ไปวัดเลย และถ้าคนยิ่งห่างไกลวัด 

สังคมก็น่าเป็นห่วง” 

“แต่ถ้าเราบอกว่าอยากให้คนเข้าวัด วัดก็ต้องเปิด

ให้เข้าในวันที่คนหยุดงานตรงนี้หลวงพ่อปัญญา

นันทภิกขุท่านตระหนักมานาน และได้เร่ิมรณรงค์

เปิดวัดวันอาทิตย์ตั้งแต่ปี 2492 ที่วัดอุโมงค์ที่

ท่านเคยจำาวัดอยู่และทำามาตลอดจนถึงวัดชลประ

ทานรังสฤทธ์ิของท่านและปณิธานน้ีก็สืบทอดไปถึง

วัดปัญญานันทาราม” 

น่ีคือเหตุผลท่ี อ.ลัดดาวัลย์ ก้าวเข้ามาทำางานด้าน

นี้อย่างเต็มตัว และได้ร่วมกับ พญ.ผกา วราชิต

ขยายเรื่องนี้ออกไปยังวัดอื่นๆ โดยริเริ่มโครงการ

“เปิดวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนา” เริ่มต้น

80 วัด และปัจจุบันมีทั้งหมด 200 วัดทั่วประเทศ

ซึ่งในหลักการไม่ได้เพียงแต่ทำาให้วัดเปิดประตู

ต้อนรับคนเท่านั้น แต่วัดต้องมีกิจกรรมที่น่าสน

ใจสำาหรับผู้ใหญ่ และสนุกสำาหรับเด็กๆ เพื่อจะ

ทำาให้ผู้ใหญ่อยากใช้วันหยุดเข้าวัด มากกว่าที่จะ

ไปเดินห้าง และเด็กๆ อยากมาวัดมากกว่าเข้า

ร้านเกม 

ดังน้ันการทำาโครงการน้ีจึงไม่ได้เน้นท่ี ‘จำานวนวัด’

ที่เข้าร่วมมากไปกว่าคุณภาพที่จะเกิดขึ้น โดย

ทุกวัดที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ามาอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือทราบความสำาคัญ และวัตถุประสงค์

ที่แท้จริงของการเปิดวัดวันอาทิตย์รวมถึงวิธีการ 

กิจกรรมที่สามารถนำาไปปรับให้เข้ากับบริบท

และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

“หลังการอบรม 2 วัน 3 คืน แต่ละวัดก็จะกลับ

ไปเปิดวัดวันอาทิตย์ของท่านเอง แต่น่ันไม่ได้หมาย

ความว่าเราหมดหน้าที่ เพราะงานสำาคัญยังมีต่อ

คือเราต้องออกไปเยี่ยมเยียนท่านถึงวัด เพื่อติด

ตามผลและที่สำาคัญคือให้กำาลังใจ รับฟังปัญหา

และช่วยเหลือ มีบางวัดที่พระท่านท้อแท้เราก็จะ

ใช้วิธีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เห็น

ตัวอย่างดีๆของแต่ละวัดอย่างท่ีวัดสบลืน จ.ลำาปาง

มีพระเพียงรูปเดียว ท่านไม่เพียงทำาให้คนมาเข้า

วัด แต่ยังสามารถรวบรวมใจของชุมชนมาทำาฝาย

กั้นน้ำาได้เป็นร้อยๆ ท่านทำาได้อย่างไรเมื่อได้ฟัง

ก็จะทำาให้พระท่านมีกำาลังใจมากขึ้น” 

โครงการน้ีได้รับความสำาเร็จได้ อ.ลัดดาวัลย์บอกว่า

ปัจจัยที่สำาคัญที่สุดคือการดูแล ติดตามผล เป็น

เพื่อนร่วมทางไปตลอดไม่ทอดทิ้งให้เป็นไปตาม

ยถากรรม ถ้ามีอุปสรรคตรงไหน เธอจะเข้าไป

ช่วยเหลือทุกอย่าง แม้การเรียกประชุมชุมชนให้

ก็เคยมาแล้ว 

แม้จะทำางาน 7 วัน แต่ อ.ลัดดาวัลย์บอกว่า 

ความสุขใจทำาให้รู้สึกเหมือนว่าไม่ได้ทำางาน แต่

เป็นการใช้ชีวิตตามปกติ ตอนนี้อายุ 69 ปี แต่

ไม่เคยคิดว่าตัวเองอายุมาก ไม่เคยมีสักวันที่รู้สึก

เบื่อ ไม่เคยป่วย ไม่มีโรคภัยร่างกายยังคงรับใช้

เธออย่างดี แสดงให้เห็นว่าบุญทำาให้มีความสุข

มีร่างกายดี แต่ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างถูกต้องด้วยส่วน

ด้านจิตใจก็ต้องฝึก ด้วยการอ่านหนังสือธรรมะ

แล้วนำามาปฎิบัติในชีวิตประจำาวัน 

กิจวัตรของ อ.ลัดดาวัลย์ จะตื่นตั้งแต่ตี 4 ขึ้น

มาสวดมนต์เป็นประจำา และออกกำาลังกายด้วย

การเดินรอบหมู่บ้าน กลับมาใส่บาตรก่อนจะเริ่ม

กิจกรรมใดๆ ในทุกวัน เธอบอกว่าเรื่องแบบนี้

เล่าให้คนอื่นฟังแล้วอาจดูเหมือนมาก ทำายากแต่

เธอไม่รู้สึกว่ายาก เพราะไม่ใช่กิจที่ฝืนทำา แต่ทำา

จนเป็นวิถีชีวิตปกติมาตลอดชีวิต  

หากถามถึงเป้าหมายในการทำางานของในตอน

นี้ เธอตอบทันทีว่า คือการทำาให้วัดกว่า 30,000 

วัดทั่วประเทศได้ลุกขึ้นมาเปิดวัดวันอาทิตย์ มี

ความเข้มแข็ง และดูแลชุมชนได้  

“ทำาอย่างไรคนจะจูงมือครอบครัวมาเข้าวัด มาช่วย

กันสร้างสังคมเล็กๆ ที่น่าอยู่ มีการช่วยเหลือกัน 

แบ่งปันกัน ทั้งความคิด การกินอยู่ และเมื่อ

สังคมเล็กๆ ทุกหย่อมดี สังคมใหญ่ๆ ก็จะดี

ขึ้น นี่คือความหวังว่าความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ 

จะขยายออกไปทั่วประเทศ และก็เชื่อว่าจะเป็น

ไปได้จริงๆ”  
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ภารกิจช่วยชีวิตบนท้องถนน 

นพ.ธนะพงศ์ 
จินวงษ์

ลองเอ่ยชื่อนักวิชาการที่ทำางานด้านอุบัติเหตุทางถนน หนึ่งใน

น้ันย่อมต้องมีช่ือ ‘นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์’ จากหมอท่ีเคยทำางาน

เร่ืองโรคเอดส์ผู้น้ีกลายมาทำางานด้านอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างไร

- ผู้จัดการกลุ่มแผนงานการพัฒนา

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการ

จัดการความรู้ด้านอุบัติเหตุการ

จราจร สสส.

- ผู้จัดการแผนงานศูนย์วิชาการเพื่อ

ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

- นายแพทย์ 8 หัวหน้ากลุ่มงาน

เอดส์ สำานักงานป้องกันควบ

คุมโรค ที่ 5 นครราชสีมา

ตำาแหน่งปัจจุบัน
นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์

ชื่อ

สร้างระบบแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ที่มีกลไกรองรับให้พัฒนาไม่หยุดนิ่ง

แก้ปัญหาได้จริงในระยะยาว 

อ่านหนังสือและเล่นแบดมินตันกับลูก ๆ

โจทย์การทำางาน

งานอดิเรก
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จากแพทย์ประจำาสำานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 

5 จังหวัดนครราชสีมา ทำางานหลักๆ เก่ียวกับ

โรคเอดส์ในจังหวัด กระท่ังปี 2548 เขาถูกชวน

ไปให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเร่ืองอุบัติเหตุในเวที

ประชุมแห่งหน่ึง และฉายแววจนทำาให้คณะทำางาน

วิชาการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุระดับจังหวัด (สอจร.) ชวนมาเป็น     

‘พ่ีเล้ียง’ ให้คำาปรึกษาด้านกระบวนการ แนวคิด

และแผนงานในโครงการสนับสนุนการแก้ปัญหา

อุบัติเหตุในจังหวัดนำาร่อง และก้าวสู่ตำาแหน่ง 

หัวหน้าภาคอีสานในปีถัดมา 

ความเป็นนักคิดท่ีสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึก

ซ้ึงรอบด้านทำาให้ นพ. ธนะพงศ์ ได้รับการเช้ือ

เชิญให้ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการกลุ่มแผนงานการ

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการจัดการ

ความรู้ด้านอุบัติเหตุการจราจรของ สสส. ควบคู่

ไปกับตำาแหน่งบริหารท่ีศูนย์วิชาการเพ่ือความ

ปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุข

แห่งชาติ เพ่ือดำาเนินงานสอดคล้องกับแผนงานวิชา

การเพ่ือความปลอดภัยทางถนนปี 2550 ท่ีเกิดข้ึน

จากเวทีสัมนาอุบัติเหตุระดับชาติในปีเดียวกัน

“ท้ังเร่ืองโรคเอดส์และอุบัติเหตุทางถนนล้วนเป็น

ปัญหาเบอร์ต้นๆ ของประเทศท้ังคู่มีความเหมือน

คือเป็นโรคท่ีเป็นปัญหาสังคม เป็นสาเหตุการตาย

แรกๆ ของคนไทย และเป็นโรคซับซ้อนท่ีเก่ียวกับ

หลายเหตุปัจจัย ส่วนความต่างก็คือ เร่ืองโรคเอดส์

มีมิติท่ีซับซ้อน เพราะมีเร่ืองเพศ การตีตรา ทำาให้

เร่ืองเพศไม่ถูกเอามานำาเสนอตรงๆ บนเวทีส่วนเร่ือง

อุบัติเหตุมีความท้าทายตรงท่ีมีผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

เยอะมากท้ังคนทำางานด้านถนน รถ คน การ

บังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงท่ีผ่านมาแต่ละส่วน ต่างคน

ต่างทำา ดังน้ันบทบาทท่ีเราจะเข้าไปเช่ือม ดึงการ

มีส่วนร่วมบนฐานความรู้จึงเป็นโจทย์สำาคัญ และ

ก็ท้าทายมาก”

ผลงานในปีแรกภายใต้แผนงานการพัฒนา

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความ

รู้ด้านอุบัติ เหตุจราจรเน้นประเด็นเร่งด่วนและ

ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะโดยใช้ความรู้ได้แก่

มอเตอร์ไซค์ พฤติกรรมเส่ียงหลัก (เช่น ขับรถ

เร็ว ง่วง เมาแล้วขับ) การเพ่ิมบทบาทภาคีท้อง

ถ่ิน การเตรียมการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ 

การส่งเสริมให้มีหลักสูตรการเรียนการสอน และ

จัดต้ังศูนย์วิชาการ

ทั้งเรื่องโรคเอดส์และอุบัติเหตุทางถนนล้วนเป็น
ปัญหาเบอร์ต้นๆ ของประเทศทั้งคู่มีความเหมือน
คือเป็นโรคที่เป็นปัญหาสังคม เป็นสาเหตุการตาย

แรกๆ ของคนไทย 
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ผลผลิตของข้อมูลที่เข้มข้นบนพื้นฐานที่แข็งแรง 

คือความสำาเร็จระดับประเทศในปีต่อมา เมื่อเชิญ

นายกรัฐมนตรีเป็นองค์ปาฐกบนเวทีสัมมนาอุบัติ

เหตุแห่งชาติ ให้คำาม่ันผลักดันอุบัติเหตุให้เป็นวาระ

แห่งชาติ จนเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเม่ือ 29 กันยายน

2552 เพื่อจัดทำาแผนแม่บทศูนย์อำานวยการความ

ปลอดภัยทางถนน (2552 - 55) แผนแม่บทแห่ง

ชาติดังกล่าวถือเป็น “จุดเปล่ียน” ประเทศไทยด้าน

อุบัติเหตุจราจร ควบคู่ไปกับการประกาศ “ทศวรรษ

แห่งปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยบนท้องถนน” 

(Decade of Action for Road Safety) โดย

สหประชาชาติในเดือนพฤศจิกายน ณ กรุงมอสโค

เรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมแรงใจช่วยกันลดอัตรา

การตายจากอุบัติเหตุลงอย่างน้อยคร่ึงหน่ึงภายใน 

10 ปีข้างหน้า

ด้วยความเป็นแพทย์ ทำาให้ นพ. ธนะพงศ์ ให้น้ำา

หนักกับเร่ือง “ความรู้” เป็นสำาคัญเขาสนใจศึกษา

ปัญหาแบบเจาะลึก โดยให้ความสำาคัญกับการสืบ

สวนอุบัติเหตุ หรือ Accident Investigation ใน

การทำางานเพ่ือนำาไปสู่ความเข้าใจรากเหง้าปัญหา

ท่ีแท้จริง 

แต่โจทย์แรกของการแก้ปัญหาอยู่ท่ีทัศนคติของ

คนไทยที่จะต้องปรับเปลี่ยน จากที่คนเคยมองว่า

อุบัติเหตุท่ีเกิดเป็นข่าวให้ได้ยินทุกวันเป็นเร่ือง ‘ชาชิน’

โชคชะตา คราวเคราะห์ ให้มองเสียใหม่ว่า อุบัติเหตุ

เหล่าน้ันมีเหตุปัจจัยท่ีสามารถ ‘ป้องกันได้’ ท้ังส้ิน 

“การท่ีคนเรามองอุบัติเหตุอย่างชาชิน ทำาให้ทุกวัน

น้ีท้ังท่ีอุบัติเหตุทางถนนมีคนตายปีละ 12,000 คน 

สูงกว่าคนตายจากอาชญากรรมถึง 4 เท่าแต่การ

ให้น้ำาหนักที่คนพูดถึงกลับน้อยกว่ามาก อะไรทำา

ให้คนมองเรื่องอุบัติเหตุอย่างหมดหวัง และคิดวา่

‘ก็ทำาได้แค่น้ีแหละ’ แต่ถ้าเราลองมองดีๆ ท่ีต่าง

ประเทศบางประเทศเขาลดอุบัติเหตุได้ เช่นท่ีอังกฤษ

ซ่ึงมีประชากรพอๆ กับเรากลับมีการตายจากอุบัติ

เหตุปีละ 3,200 คนเท่านั้น แปลว่าปัญหานี้ป้อง

กันได้ใช่ไหม” 

ถ้าหากเราเปล่ียนวิธีคิด ว่าอุบัติเหตุป้องกันได้ คน

เช่ือว่าน่ังรถตู้ปลอดภัยได้ จะทำาให้เรามองเห็นความ

สำาคัญของการสร้าง ‘ระบบความปลอดภัย’ ให้เกิด

ขึ้นเพื่อป้องกันเหตุเหล่านั้น นำาสู่โจทย์ต่อมาก็คือ

การทำาให้แต่ละเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับอุบัติเหตุ ถูกแก้

ปัญหาด้วยการสร้างระบบท่ีมีเจ้าภาพดูแลต่อ

เน่ือง มีผู้รับผิดชอบ มีนโยบาย มีหน่วยรองรับ มีงบ

ประมาณและระบบติดตามกำากับ หากกลไกเหล่า

น้ีเกิดข้ึน ทำาให้เกิดการพัฒนาท่ีไม่หยุดน่ิง ไม่ใช่

เพียงข่าวตามกระแสและเงียบหาย 

ขณะเดียวกันก็ไม่อาจมองข้ามบทเรียนท่ีท้าทาย

จากองค์กรอนามัยโลก ที่ระบุว่ามีข้อมูลอุบัติเหตุ

ทางถนนจำานวนมาก แต่ถูกนำามาวิเคราะห์และนำา

เสนอเพียง 30 - 40% ย่ิงนำาไปใช้ประโยชน์จริงก็

ย่ิงน้อย เพียง 10% เท่าน้ัน 

ทำาอย่างไรข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีมีอยู่จะถูกนำา

มาวิเคราะห์ และ Action ต่อ ดังน้ันกุญแจ

สำาคัญคือการจัดการให้ความรู้มาสู่กระบวนการ

ขับเคล่ือนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

“การแก้ปัญหาเร่ืองอุบัติเหตุต้องอยู่บนฐานความรู้ 

ไม่เช่นน้ันเราก็จะทำาไปเร่ือยๆ ปัญหาก็จะวนกลับ

มาท่ีเดิม ดังน้ันส่ิงสำาคัญคือการบริหารจัดการความรู้ 

เอาความรู้ไปให้กับฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต่างๆ หันกลับ

มามองปัญหา และวางแผนอย่างท่ีมันควรจะเป็น” 

ในแง่มุมส่วนตัว นพ.ธนะพงศ์ เป็นคนรักครอบครัว

เขามักทำาตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีงามให้กับลูกๆ ด้วย

การไม่ขับรถเร็วเกิน 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง แม้

ทำางานหนักทุกวันจนแทบไม่มีเวลาอ่านหนังสือ

เล่มโปรด คุณหมอจะกลับโคราชทุกสัปดาห์ โดย

จะอยู่ทำางานในกรุงเทพฯ ประมาณ 3 วันเท่าน้ัน 

เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ต้นกล้าน้อยวัย 12 ขวบ

และ 9 ขวบ

ความฝันของเขาก็คือ สักวันหน่ึงคนเราจะไม่มอง

เร่ืองอุบัติเหตุเป็นแค่ตัวเลข แต่รู้สึกว่ามันคือเร่ือง

ใกล้ตัว และทุกตัวเลขในสถิติการตายบนท้องถนน

ล้วนมีชีวิตอยู่เบ้ืองหลังท้ังส้ิน จากน้ันทุกฝ่ายก็จะ

ลุกขึ้นมาทำางานบนพื้นฐานของความรู้เพื่อแก้

ปัญหา อย่างจริงจังภายใต้ความเช่ือท่ีว่า “อุบัติเหตุ

ป้องกันได้” 

และจากจุดนั้นเอง ประเทศไทย
กำาลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
แล้ว...
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Happy News

      นอกจากผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น 10% ของประชากรไทยต้ังแต่ปี 2552 แล้ว    
      แล้วประเทศไทยยังมีผู้พิการอีกกว่า 2 ล้านคน ซึ่งจำาเป็นต้องดูแลให้มี
      คุณภาพชีวิตท่ีดี สสส. จึงจับมือสถาปนิกสยาม-กทม.-สวรส. เตรียมพร้อม
สังคมไทยเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยด้วยการสนับสนุนสถาปนิกรุ่นใหม่ออกแบบอาคารรองรับ
ผู้สูงอายุ-คนพิการในงาน “การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล Universal Design เป็น
ประโยชน์ต่อคนทั้งประเทศ” ในงานสถาปนิก 54 เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
โดยจากผลการสำารวจสุขภาพประชาชนไทย พบว่าสถานที่เสี่ยงที่พึงระวังของ
ผู้สูงอายุ คือ สถานที่ทำางาน กับบริเวณนอกบ้าน ซึ่งผู้สูงอายุระหว่าง 60-69 ปี 
ร้อยละ 60 มักหกล้มหรือประสบอุบัติเหตุในที่ทำางาน และในกลุ่ม ผู้สูงอายุ 80 
ปีขึ้นไป มักจะประสบอุบัติเหตุภายในบริเวณบ้าน ทำาให้เกิดอาการกระดูกหักและ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีเป็นอันตรายอ่ืน โครงการ “บ้านใจดี” และ “อาคารใจดี” จึงเป็น
จุดเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างสภาพ แวดล้อมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน
สถานที่สาธารณะ ที่เอื้อให้ทุกคนเกิดความเท่าเทียมในการอยู่ร่วมกันในสังคม

บ้านใจดี1

คาราวานหนังรัก “UP TO ME” 2     ช่วงวาเลนไทน์ท่ีผ่านมา สสส. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และ องค์การ  
แพธเปิดตัวโครงการ “UP TO ME” ซึ่งจะเป็นตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของเยาวชนในเรื่องเพศและป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยคาราวาน
UP TO ME จะตระเวนไปตามโรงเรียนต่างๆ เพ่ือฉายภาพยนตร์ส้ันสลับกับกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการค้นหา
ทางเลือกท่ีรอบด้านในการป้องกัน และการแก้ไขสถานการณ์ท้องไม่พร้อมผ่านการ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับตัวละครที่สะท้อนวิถีของวัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
และกิจกรรมเสริมความรู้ เช่น การทำาแบบทดสอบ Sex Quiz การจำาลองเป็น
คนท้องกิจกรรมนี้นำาร่องแล้วในเขตพื้นที่การศึกษา 242 แห่ง ใน 22 จังหวัด
โดยหวังให้ขยายผลต่อไปยังสถานศึกษาอื่นๆ ให้มีการสอนเพศศึกษาแก่เยาวชน
ในทุกระดับชั้นซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันที่สำาคัญของเยาวชนในระยะยาวโดยชมหนัง
ส้ัน UP TO ME ได้ทางเว็บไซต์ Lovecarestation.com

วัยรุ่นในชุมชนแออัด ไม่ใช้ถุงยาง 3       ในงาน “Story of love” รักออกแบบได้ จัดโดย สสส. เมื่อวันที่ 13        กุมภาพันธ์ ณ ลานดิจิทัล gate way สยาม มีการเปิดเผยผลวิจัย 
สสส. พบวัยรุ่นสาวอายุ 15-20 ปี ในชุมชนแออัดในกรุงเทพเริ่มมีเพศ   สัมพันธ์
คร้ังแรกอายุเฉล่ีย 15.8 ปี อายุต่ำาสุดท่ีมีเพศสัมพันธ์คือ 13 ปี และอายุเฉลี่ย 
ของบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยคือ 18 ปี โดยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจะไม่มี
ความจริงจังในความสัมพันธ์ และ มีการใช้ถุงยางอนามัยเพียง 50.8% และ 38.6%
ไม่คุมกำาเนิดส่วนมารดาในชุมชนแออัดก็มีความเข้าใจไม่ถูกต้องเก่ียวกับการคุม
กำาเนิดมากกว่า 74.5% และส่วนใหญ่รู้สึกว่าการคุยเรื่องเพศกับบุตรสาวเป็นเรื่อง
น่าอายไม่ควรพูดคุยอย่างเปิดเผย จากการศึกษาวิจัยพบว่าควรมีการปรับเปลี่ยน
เชิงนโยบายในการเสริมสร้างทักษะ ในการส่ือสารระหว่างบุตรสาวกับมารดาในเร่ือง
เพศโดยผ่านช่องทางส่ือสารท่ีแพร่หลาย เช่น โทรทัศน์ ร่วมกับการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การให้บริการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของมารดาและบุตรสาว การจัดทำาหลักสูตรและคู่มือ
เพ่ือพัฒนาทักษะของมารดาและบุตรสาวในการส่ือสารเร่ืองเพศโดยใช้ส่ือการสอนท่ี
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หลังจากการประกาศข้ึนราคาน้ำามันพืช ผู้บริโภคบางส่วนจึงหันไปใช้การเจียวน้ำามันจากมันหมูปรุงอาหารแทน หารู้ไม่ว่ากำาลังเส่ียงต่อโรคร้ายเพราน้ำามันหมูประกอบด้วยกรด
ไขมันชนิดอิ่มตัวที่ทำาให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงโดยเดือนที่ผ่านมา สสส. ออกมาเผยผลสำารวจพบว่าคนกรุงเทพกว่า 50% มีคอเลสเตอรอลสูงกว่าค่ามาตรฐาน คือ
เกิน 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และเมื่อเกิดโรคขึ้นแล้วก็ไม่หายขาด ดังนั้นการป้องกันโรคจึงน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด เพราะนอกจากน้ำามันหมู ยังมีน้ำามันทางเลือก
อื่นอีกจำานวนมากซึ่งดีต่อสุขภาพ เช่น น้ำามันกรดไขมันไม่อ่ิมตัวชนิดโมโน เป็นกรดไขมันชนิดดีไม่เพ่ิมคอเลสเตอรอลในเลือด พบมากในน้ำามันแล้วมะกอกพบปานกลาง
ในน้ำามันถ่ัวเหลือง น้ำามันข้าวโพด และน้ำามันดอกทานตะวัน และน้ำามันกรดไขมันไม่อ่ิมตัวชนิดโพลี เป็นกรดไขมันชนิดดีปานกลางเช่น กรดไลโนเลอิคซ่ึงจะช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือดลงได้บ้างมีในน้ำามันรำาข้าวพอสมควร อย่างไรก็ตามน้ำามันปรุงอาหารหลายย่ีห้อท่ีขายในประเทศไทยเป็นน้ำามันผสม ดังนั้น ก่อนซื้อผู้บริโภคควร
พิจารณาดูส่วนผสมที่ฉลากด้วย

กินน้ำามันหมู
เสี่ยงหลอดเลือดหัวใจตีบ 4



สุข+สรรค์ THE MAGAZINE 41

ดีไซน์ปิ๊งส์ ชุมชนปิ๊งส์ 5 อันตรายใกล้ตัวท่ีบางทีเราอาจไม่รู้ตัว คือ ‘แร่ใยหิน’ ท่ีใช้เป็นองค์ประกอบของสินค้า
ก่อสร้างชนิดต่างๆ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สสส. มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค
และ สคบ. จึงได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการควบคุมแร่ใยหิน
เนื่องจาก สคบ. ได้มีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 27 และฉบับ
ที่ 29 เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 
ถือเป็นเร่ืองสำาคัญเร่งด่วนท่ีต้องมีการดำาเนินการอย่างจริงจัง และนำาไปปฏิบัติให้เกิด
เป็นรูปธรรม แร่ใยหินเป็นสารก่อมะเร็ง ท่ี 52 ประเทศเลิกใช้ขณะท่ีไทยกลับใช้มาก
เป็นอันดับ 2 ของโลก โดยใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเบื้อง
มุงหลังคา กระเบื้องยาง เบรก คลัตช์ ไม้ฝา ท่อน้ำา คาดว่าในอนาคตอันใกล้ 
ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยมะเร็งเยื่อหุ้มปอดจำานวนมากกว่าพันรายต่อปี 

แร่ใยหิน
ทำาคนไทยป่วยมะเร็งอื้อ 6

      ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน (เอแบคโพล) เพิ่งเผยผลสำารวจพบว่าสิงห์อม           
     ควันเกือบร้อยทั้งร้อยรู้ว่าบุหรี่ทำาให้ปากเหม็น ฟันเหลือง เหงือกคล้ำา
เสี่ยงเกิดมะเร็งในช่องปาก และการสูญเสียฟัน แต่ก็ยังสูบ แต่คนที่จะมีอิทธิพล
พูดให้เหล่านักสูบเลิกบุหรี่ได้ก็คือ “ทันตแพทย์” กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งคือ 55.1%
เห็นว่าทันตแพทย์ช่วยให้คน เลิกบุหรี่ได้ และในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ 89.7% ยินดีรับ
ฟังคำาแนะนำาเลิกบุหรี่ระหว่างการรักษาฟันทันตแพทยสมาคมฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จึงร่วมกับ สสส. จัดประชุม
วิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำาปี 2553
เพื่อสร้างความร่วมมือกลุ่มทันตแพทย์ให้ความรู้ประชาชน ได้ตระหนักพิษภัยของ
บุหรี่ และช่วยเลิกบุหรี่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยผู้ที่สนใจเลิกบุหรี่
สามารถปรึกษาได้ที่คลินิกทันตกรรม ของศูนย์บริการ สาธารณสุขสังกัด กทม. 70
แห่งท่ัว กทม.และคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาล 8 แห่ง คือ รพ.กลาง รพ.ตากสิน
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.สิรินธร รพ.ราชพิพัฒน์  รพ.ลาดกระบังกรุงเทพ 
รพ.เวชการุณรัศมิ์ และ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ 

หมอฟันชวนสิงห์อมควันเลิกบุหรี่7 

         “ปิ๊งส์” โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและ
          กิจกรรมสร้างสรรค์ สสส. ร่วมกับ นิตยสาร art4D ชวนเยาวชนรุ่นใหม่
          อายุ 15-25 ปี ท่ีมีใจรักการออกแบบ เข้าร่วมประกวดการออกแบบ
         เพ่ือชุมชนในโครงการ “ดีไซน์ป๊ิงส์ชุมชนป๊ิงส์” เพ่ือนำาการออกแบบ
ไปพัฒนาชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีความเปลี่ยนแปลง
อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 10 ทีม จะได้รับทุนสนับสนุน
ในการทำาผลงานต้นแบบ แต่จะมีรางวัลชนะเลิศเพียง 1 รางวัล เท่านั้นที่จะได้รับ
เงินรางวัลจำานวน 100,000 บาท เพื่อผลิตเป็นผลงานจริงในชุมชน  
     ผู้สนใจต้องจัดทีมทีมละไม่เกิน 3 คน ส่งใบสมัครข้อมูลสมาชิกในทีม ราย
ละเอียดโครงการไม่เกิน 1 หน้า A4 ภาพสเก็ตช์ต้นแบบของงานที่จะปรับปรุง
ขนาด A4 ภาพสเก็ตช์หรือภาพถ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 5-10 ภาพ พร้อม
คลิปวีดีโอเกี่ยวกับโครงการและแนวคิดในการออกแบบที่ต้องการนำาเสนอความ
ยาวไม่เกิน 3 นาทีใน youtube มาที่ นิตยสาร art4d เลขที่ 81 สุขุมวิท 26 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ ทางอีเมล์ที่  HYPERLINK 
“mailto:designhero@art4d.com” designhero@art4d.com ภายในวันที่ 8 
กรกฎาคม 2554 
    20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 3 
วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 12–14 สิงหาคม 2554 ณ The Style by TOYOTA 
สยามสแควร์ โดยมีนักออกแบบจาก art4d สถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบ
ภายใน นักออกแบบชุมชน นักนิเวศน์ชุมชน กราฟฟิกดีไชน์ สถาปัตยกรรม
ชุมชน มืออาชีพเป็นที่ปรึกษา 
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10
เรื่องเด่นเปลี่ยนประเทศไทย

800 ลานเรียนรู้
800 ลานวัด

1

108 หนังสือดี
สู่มหานครแห่งการอ่าน

2
“สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก”
บนนิทรรศการสุขภาวะทางเพศ 

3

เจ้าภาพจัดประชุมสุขภาพโลก
ก้าวที่แกร่งของไทย

4

สิทธิการรักษาพยาบาลคนชายขอบ
ความเท่าเทียมที่ต้องทวงคืน

5



สุข+สรรค์ THE MAGAZINE 43

แกะรอยสึนามิโมเดล
พลังจิิตอาสารับมือ
โลกเปล่ียน6 ส่ือโฆษณา...

สุขภาพดี7

จาก รพ.สต. สู่ อโรคาเรียลลิต้ี    
        2 พลังสร้างชุมชนสุขภาพดี

8
ความสุขแบบยั่งยืน
ฉบับ “ปากพูน”

9

   เปิดฉาก
“ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน”
10
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800 ลานเรียนรู้
เหตุเริ่มที่...คนไทยไปวัดน้อยลง  

800 ลานวัด

‘ลัดดาวัลย์ แก้วสว่าง’ ผู้จัดการโครงการเปิดวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนา สสส. เล่าถึงที่มา
ของความพยายามเปิดวัดวันอาทิตย์ ว่า ย้อนไปเม่ือ 60 กว่าปีก่อน เจ้าคุณพระพรหมมังคลาจารย์ หรือ 

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ แห่งวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เล็งเห็นปัญหาอุปสรรคข้างต้นที่ทำาให้คนห่าง

ไกลวัดออกไปทุกที ท่านจึงเริ่มเปิดวัดที่ท่านจำาพรรษาในขณะนั้น เชิญชวนคนมาฟังธรรมทุกวันอาทิตย์ 

ซึ่งเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดของประชาชนทั่วไป 

เมื่อท่านได้รับนิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในปี 2528 วัดแห่งนี้ก็กลายเป็นที่พึ่งทาง

ใจของผู้คนที่อุ้มลูกจูงหลานเข้าวัดในวันอาทิตย์กันคลาคล่ำาจนถึงปัจจุบัน 

ปณิธานของหลวงพ่อก็ได้รับการสืบทอดต่อไปยังวัดปัญญานันทาราม ซึ่งสร้างขึ้นสืบเจตนารมณ์ของ

หลวงพ่อตั้งแต่ปี 2537 โดยทางวัดมีหลักว่าห้ามมิให้มีการนิมนต์พระไปที่บ้านในวันเสาร์-อาทิตย์ แต่

ให้สาธุชนพาครอบครัวมาทำากิจกรรมที่วัดซึ่งจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์แทน

เปิดประตู 800 วัด ทุกวันอาทิตย์ แนวคิดเปิดวัดวันอาทิตย์ถูกขยายออกไปยังวัดต่างๆ โดย

มูลนิธิวัดปัญญานันทาราม ด้วยการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ในโครงการ “วัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ” จำานวน 80 วัด จนได้ขยายต่อมาอีก 120 วัดใน

โครงการ “เปิดวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา” 

กระทั่งขยายไปอีก 600 วัด ภายใต้โครงการ “เข้าวัดวันอาทิตย์ จิตแจ่มใส” ที่ดำาเนินการโดยมูลนิธิ

ศึกษาธิการ เพื่อจุดหมายเดียวกันคือทำาให้วัดเข้มแข็ง สามารถเป็นศูนย์รวมการพัฒนาเด็ก เยาวชน 

และชุมชนที่สมบูรณ์แบบ โดยใช้วันอาทิตย์ เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัด 

จากการทำาโครงการ พบว่า กลุ่มท่ีมาเข้าวัดวันอาทิตย์ 46% คือเด็กและเยาวชน 37% คือ ประชาชนท่ัวไป

และอีก 17% คือผู้สูงวัย ที่ดูเหมือนเป็นกลุ่มน้อย เป็นเพราะผู้สูงวัยส่วนใหญ่ไปเข้าวัดในวันพระแล้ว 

กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ดนตรีไทย กีฬา วาดรูป ภาษาท้องถิ่น 

ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และมีกิจกรรมที่ค้นพบใหม่ๆ น่าสนใจ เช่น มัคทายกน้อย ไม้กวาด

คุณธรรม ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สำาหรับโครงการเข้าวัดวันอาทิตย์จิตแจ่มใส ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา ทำาให้มีคนเข้าวัดในวัน

อาทิตย์ถึง 672,000 คน เป็นเด็ก เยาวชน 338,000 คน ประชาชนทั่วไป 188,000 และผู้สูงอายุ 

145,000 คน
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ผลสำารวจของสำานักพุทธศาสนาแห่ง

ชาติพบว่า ในปี 2553 มีจำานวนวัดทั้ง

สิ้น 37,000 วัด โดย 1 ใน 7 ของวัด

ที่มีอยู่เป็นวัดร้างมากถึง 5,000 แห่ง 

เพราะขาดเจ้าอาวาสและพระจำาพรรษา  

ปกติแล้ววันพระมักจะไม่ตรงกับวันหยุด

เสาร์อาทิตย์ ดังน้ันในสังคมไทยปัจจุบัน

ผู้ที่สามารถเข้าวัดวันพระได้ก็คือคนวัย

เกษียณ คนท่ีไม่ได้ทำางาน หรือคนท่ีว่าง

จริงๆ แต่คนที่ไม่เคยได้เข้าวัดเลยก็คือ

ข้าราชการ พนักงานบริษัท ครู เด็กๆ
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นับถอยหลังก้าวสู่ปีที่สิบ ชวนคุณผู้อ่านไปฟังหลากหลายทัศนะเกี่ยวกับ
บทบาทของ สสส. ต่อสังคมไทยในทศวรรษที่ผ่านมา

“สุขทัศนะ”

เข้าวัด...ไปทำาอะไรดี 
เพราะหลักการของโครงการไม่ใช่เพียงแต่เปิดประตูวัดให้คนเข้า แต่ต้องมีกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อดึง

ความสนใจของคนในชุมชนด้วย ยกตัวอย่างเช่น แนวคิดดีๆจาก วัด 2 แห่งนี้

     

    

  เรียนรู้บนลานวัด ที่วัดบางปลากด 

ทุกวันอาทิตย์ ‘พระสงบ ธรรมะสันติโก’ แห่งวัดบางปลากดเลือกท่ีจะเร่ิมจัดกิจกรรมสาย ในช่วง 8.30 น. 

เพราะหากเช้ากว่านี้เด็กๆ จะตื่นไม่ทัน เริ่มจากกิจกรรมหลักๆ อย่างสวดมนต์แปล ฝึกจิตภาวนา 

รับศีล ต่อด้วยกิจกรรม “เรียนรู้บนลานวัด” ที่เริ่มด้วยกิจกรรมชื่อน่ารักๆ ว่า “ธรรมะกลับตาลปัตร” 

ซึ่งพระอาจารย์สงบได้นำาตาลปัตรเก่ามาเขียนภาพใช้ประกอบการสอนธรรม เช่นภาพวัวและหมู ที่พระ

อาจารย์ใช้สอนธรรมเรื่องการทำาความดี ทำาให้เด็กๆ ได้สนุกสนานเพลิดเพลิน 

จากนั้นช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมทำาความสะอาดวัดของผู้ใหญ่ ส่วนเด็กๆ จะมีกิจกรรมการปั้นตุ๊กตาสอน

ธรรม ให้เด็กปั้นแป้งจากวัสดุเหลือใช้เป็นตัวการ์ตูนต่างๆ อาทิตุ๊กตาเหลือง-แดงที่มีทั้งใบหน้ายิ้มและ

หน้าบึ้ง หรือตุ๊กตาปิดหู ปิดตา ปิดปาก ที่ใช้สอนเรื่องการหันมาดูตัวเองจากข้างใน โดยปิดการรับรู้

จากภายนอก 

     

    ธนาคารแห่งความดี ที่วัดกู่ป่าลาน 
เจ้าอาวาสวัดกู่ป่าลาน อ.บ้านธิ เห็นว่าชุมชนยังขาดความเอื้อเฟื้อ มีความเห็นแก่ตัว แก่งแย่งทะเลาะ

วิวาท ขาดความสงบสุข จึงสร้างกิจกรรม “โครงการธนาคารแห่งความดี” เพื่อใช้วัดเป็นแหล่งฝาก

ความดีที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติของเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยเจ้าอาวาสจะเป็นนาย

ธนาคาร โดยมีประชาชน เด็ก เยาวชนมาสมัครสมาชิก มีสมุดธนาคารบันทึกเป็นคะแนน โดยมีเกณฑ์

การให้คะแนนการทำาความดี การรับฝาก-ถอนความดี รางวัลต่างๆ ของคะแนนความดี ปัจจุบันได้

ขยายผลออกไปถึง 3 หมู่บ้าน มีสมาชิกกว่า 500 คน  

อยากรู้ว่าวัดไหนจัดกิจกรรมเปิดวัดวันอาทิตย์บ้าง ให้สังเกตง่ายๆ ที่ป้ายสัญลักษณ์ “เรียนรู้บนลาน

วัด” ติดอยู่ด้านหน้าวัด หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ เว็บไซต์ “http://

www.thaihealth.or.th/temple”



หนังสือดีสู่มหานคร
แห่งการอ่าน

108
“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายอยู่ 1 ตัว ที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็น
หมาป่า จนไม่ยอมไปเข้าพวกกับกระต่าย จนวันนึงได้เรียนรู้วิธีเป็นหมาป่า 
ไม่ว่าจะคำาราม หอน หรือกระโดด จากหมาป่าตัวจริง และสุดท้ายกลับสอน
ให้กระต่ายน้อยเห็นคุณค่าในตัวเอง”
 

เนื้อหาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือนิทานเรื่อง “ผมเป็นหมาป่าได้ไหมครับ” ที่แฝงแง่คิดให้เด็กๆ 

ภูมิใจในคุณค่าของตัวเอง

นอกจากหนังสือนิทานเรื่องผมเป็นหมาป่าได้ไหมครับ ยังมีหนังสือนิทานอีกจำานวนมากที่มีเนื้อหาและ

แง่คิดที่งดงามเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 108 หนังสือ

ดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นโดยแผนงานสร้างเสริม

วัฒนธรรมการอ่าน สสส.

จากผลการสำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2551 เรื่องการอ่านหนังสือของเด็กเล็ก 0-6 ปี 

เน้นการอ่านหนังสือในช่วงนอกเวลาเรียน โดยมีผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง หรือเด็กอ่านด้วยตัวเอง พบว่า เด็ก

เล็กมีอัตราการอ่านหนังสือ ร้อยละ 36 หรือคิดเป็น 2.1 ล้านคนจาก 5.9 ล้านคนทั่วประเทศ ใช้เวลา

ในการอ่านหนังสือเฉลี่ย 27 นาทีต่อวัน ความถี่ในการอ่านสัปดาห์ละ 2-3 วัน มีจำานวนสูงสุดร้อยละ 

39.6 ที่น่าสนใจคือเมื่อสำารวจตลาดหนังสือเด็กกลับ พบว่า มีหนังสือสำาหรับเด็กอายุ 0-6 ปี ประมาณ

ร้อยละ 4-5 ของหนังสือในร้าน ซึ่งจำานวนนี้มีหนังสือสำาหรับเด็กเล็ก 0-3 ปี ไม่ถึงร้อยละ 0.5 และ

ประมาณร้อยละ 4-7 ของจำานวนหนังสือทั้งหมด เป็นหนังสือสำาหรับเด็กอายุ 6-12 ปี  ซึ่งสถานการณ์

เช่นนี้ ไม่ได้ช่วยให้เด็กไทยของเราเติบโตขึ้นมากับโลกของหนังสือได้

จาก 2,800 เล่มของหลากหลายสำานักพิมพ์ถูกคัดสรรอย่างรอบคอบและรอบด้านจากคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือเพียง 108 เล่ม โดยแบ่งเป็นหนังสือจากประเทศไทย 67 เล่มและจากต่าง

ประเทศ 41 เล่ม ซึ่งหนังสือต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกจัดแบ่งอย่างชัดเจนว่าเหมาะสมสำาหรับผู้อ่านตั้งแต่ 

1-6 ปี เพื่อช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก ๆ 
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การเลือกสรรหนังสือตามช่วงวัยของเด็ก จะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โอกาสทองของ

ชีวิตวัยเยาว์เปิดรับได้ง่าย โดยหนังสือสำาหรับเด็กวัย 0-2 ขวบ ได้แฝงจิตวิทยาให้เด็กรู้จักสร้างความ

ผูกพันกับผู้ปกครอง และสร้างความไว้วางใจผู้อื่น ส่วนเด็กวัย 3-5 ปีนั้น จะเรียนรู้นิสัยต่างๆ เช่น 

การรู้จักผิดถูก, รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น, รู้จักควบคุมอารมณ์ ฯลฯ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการแก่

เด็กอีกด้วย และเด็กวัย 6 ขวบขึ้นไปจะอยู่ในวัยเรียน หนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจะเน้นเนื้อหาเสริม

สร้างลักษณะนิสัยต่างๆ เช่น รู้จักประหยัด, มีวินัย, รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้วแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านยังร่วมมือกับสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อยอดโครงการนี้ด้วยการจัดโครงนำาร่องนครแห่งการอ่าน 5 จังหวัด  

ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ลำาปาง ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และเพชรบุรี  โดยมีอาสาสมัครจากทั้ง 5  

จังหวัดเข้าร่วมโครงการ

อาสาสมัครจะถูกสร้างให้เป็นแกนนำาและเครือข่ายอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นในชุมชน รวม

ถึงส่งเสริมให้คนในครอบครัวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต โดยอาสาสมัครจะได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมตัวเป็นแกนนำาอาสาสมัครส่งเสริม

การอ่านระดับชุมชน โดยมีหน้าที่จัดกิจกรรมและขยายผลไปยังเครือข่ายอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

เพ่ือชุมชน จำานวน 5,000 คน  เพ่ือให้เกิดการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในทุกระดับวัย เป็นกลไกใน

การช่วยหนุนระบบหมุนเวียนหนังสืออย่างทั่วถึง และเข้าถึงได้ง่าย

แกนนำาและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านยังมีหน้าที่เชื่อมประสานการจัดหาหนังสือ หรือสื่อการอ่านให้

แก่ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย ในจังหวัดพื้นที่ต้นแบบจำานวนอย่างน้อย 5 เล่ม ต่อ 1 ครัวเรือน ซึ่ง

หนังสือที่จัดหานั้นจะได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 108 หนังสือดี เพื่อเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสใน

การพัฒนาเด็กปฐมวัย

ด้วยพลังของอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จะทำาให้ภารกิจนี้เป็นการเดินทางไม่รู้จบของเหล่าหนังสือดี

เพื่อออกไปทำาหน้าที่หล่อหลอมเด็กๆ ของเราให้เติบโตอย่างดงามและเป็นพลังหลักในสังคมไทย
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“สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก”
บนนิทรรศการสุขภาวะทางเพศ 

นี่คือเป้าหมายการทำางานของ ‘ณัฐยา บุญภักดี’ ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สสส.

เธอบอกว่า การนำาเสนอความรู้เหล่าน้ันทำาให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ตลอดจนนำาไปสู่ความเข้าใจและสร้าง

สุขภาวะทางเพศที่ดีได้ เพราะจากการศึกษาวิจัยทั้งในปี 2542 - 2547ออกมาตรงกันทั้งสองครั้งว่า 

สังคมไทยมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดถัย โดยเป็นปัญหารองลงมาจากโรคติดต่อเรื้อรัง  

“คงต้องมีโปรแกรมที่ทำางานเพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศมากขึ้น” นั่นคือที่มา ที่สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความ

เข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) เห็นว่า ควรจะมีทางเลือกใหม่ๆในการเปิดมุมมอง ความรู้ทางด้าน

เพศให้กับสังคมไทย โดยเฉพาะเยาวชน  จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างนิทรรศการสุขภาวะทางเพศ ภาย

ใต้พ้ืนท่ีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 ปทุมธานี  เพ่ือให้เกิดความรู้เร่ืองเพศอย่างเป็นระบบและถูก

ต้องมากขึ้น

จากเดิมที่การสอนเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องติดขัดแม้จะมีความพยายามให้ความรู้เรื่องนี้มากขึ้น แต่ต้อง

ยอมรับว่าสังคมยังมีความเขินอาย ทำาให้การพูดคุยเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องซุบซิบไม่เปิดเผยจนนำาไปสู่

การเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้อง

“ตอนแรกก่อนที่จะมาเป็นนิทรรศการ ก็มีความพยายามจะหารูปแบบ เราเริ่มทำางานหนักกันตั้งแต่ปี 

2549ค้นคว้างานวิจัยต่างๆกระทั่งในปี 2551 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) และองค์การ

ยูเนสโกมีแนวคิดเรื่องการจัดนิทรรศการเรื่องเอดส์ในพิพิธภัณฑ์ เราก็เริ่มเห็นไอเดียทันที แต่แทนที่จะ

ทำาแค่เรื่องเอดส์ ก็เสนอไปว่าให้ทำาเรื่องสุขภาวะทางเพศแบบองค์รวมไปเลยดีกว่า”

เมื่อได้ข้อสรุปทุกอย่างลงตัว มีพื้นที่ประมาณ 700 ตารางเมตร ส่วนหนึ่งของพิพิภัณฑ์วิทยาศาสตร์

เป็นพื้นที่จัดแสดง แต่การนำาเสนอข้อมูลจะต้องน่าสนใจ และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ไปในทิศทางที่

ถูกต้องอย่างแท้จริงให้ได้ ทีมทำางานจึงเร่ิมค้นคว้าวิจัยอีกคร้ังเพ่ือพัฒนาเป็นโมเดลรูปแบบการทำางานสร้าง

ให้เกิดการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างเป็นรูปธรรม

“เดิมเราคิดว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เร่ืองเพศเลย แต่ ทาง อพวช. เห็นว่า ถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์ควรจะจัดเต็มพ้ืนท่ี

แต่นี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่อยู่ภายใต้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จึงเห็นร่วมกันว่าเรียกว่าเป็นโซน

นิทรรศการเรื่องเพศดีกว่า”

10

"เด็กไทยต้องการความรู้เรื่องเพศที่ถูกต้อง"
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ความเห็นลงตัว การเนรมิตพื้นที่ 700 ตารางเมตรให้เป็นนิทรรศการจึงเกิดขึ้นหลังการทำางานหนัก

เพื่อสร้างช้ินงานในการเรียนรู้มานานตลอดปี 2552 ทำาให้นิทรรศการสุขภาวะทางเพศ Healthy Sexuality 

: Story of Love ซึ่งเป็นนิทรรศการสุขภาวะทางเพศแห่งแรกในเอเชีย เพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง

สุขภาวะทางเพศ

ภายในโซนนิทรรศการ แบ่งการจัดแสดงเนื้อหาประกอบด้วย 6 โซนแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 1.แนะนำาเข้า

สู่นิทรรศการ 2.โซนความรักและความปราถนา 3.โซนของความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างมนุษย์ 

4.โซนความรู้ในเรื่องเพศสัมพันธ์ การให้กำาเนิด และการคุมกำาเนิด 5.โซนให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับชนิดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันท้ังต่อตนเองและ

ผู้อื่น และ 6.โซนทางเลือก เพื่อประเมินความรู้และความเข้าใจจากการเยี่ยมชมนิทรรศการ 

ณัฐยาบอกว่า ทุกโซนในนิทรรศการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาจริงรวมไปถึงการ

ทดลองการตัดสินใจเรียกว่า ถ้าเผชิญปัญหาเหล่าน้ี จะแก้ปัญหายังไงเพ่ือให้เด็กๆ ท่ีเข้ามาเรียนรู้สามารถ

นำาไปปรับใช้ประโยชน์กับชีวิตได้

สำาหรับคำาถามยอดฮิตยังคงเป็น 1.ความแตกต่างทางสรีระของร่างกาย 2.หนูเกิดมาได้อย่างไร และ 

3.การทำาความสะอาดของเด็กผู้ชาย และการใช้ถุงยางอนามัย

“เด็กๆ ที่เข้าชมนิทรรศการสนุกสนานมาก และให้ความสนใจในเรื่องนี้ค่อนข้างนาน เพราะจากการ

เก็บข้อมูลของ อพวช.พบว่าเด็กๆ จะใช้เวลากับโซนสุขภาวะเรื่องเพศนานกว่าโซนอื่นๆ ในพิพิธภัณฑ์

จึงสะท้อนว่าเด็กมีความสนใจเร่ืองนี้เพียงแต่ในสังคมบ้านเราอาจจะไม่เปิดเผยเพียงพอท่ีจะตอบให้เขารู้

แบบไม่เขินอาย”

ณัฐยา บอกว่า ท่าทีเด็กๆ ที่เข้าชมในช่วงแรก อาจจะเขินอายบ้าง แต่เมื่อเข้าไปชมแล้ว ปรากฏว่าเขา

ใช้เวลานานมากกับการชมนิทรรศการ ทำาให้เราพบว่า หลังการเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 

2553 กระทั่ง เดือนพฤศจิกายนที่ได้รวบรวมข้อมูลมีเยาวชนและผู้เข้าชมนิทรรศการมากถึง 3 แสนคน

ซึ่งคาดว่า อีกไม่นานยอดการเข้าชมนิทรรศการน่าจะทะลุ 8 แสนคน

เปิดรหัสรักแห่งแรกในเอเชีย

สิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ในการสร้าง

ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้อง ที่ผ่านมา

แม้จะบอกว่าเด็กไทยมีความรู้เรื่องเพศมากขึ้น 

แต่ณัฐยาบอกว่า ยังเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องเป็น

ส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น เด็กจำานวนมากเข้าใจ

ว่าการหลั่งภายนอกแบบไม่สวมถุงยางสามารถ

ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ ซึ่งความจริงแล้วถือเป็น

ความรู้ที่ผิดมาก เพราะวิธีการดังกล่าวมีโอกาส

พลาดสูงมาก

การสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง และการปรับเปล่ียน

ทัศคติในเร่ืองสุขภาวะทางเพศ จึงเป็นเร่ืองจำาเป็น

มากในสังคมไทย ซึ่งณัฐยามองว่า หากเป็น

ไปได้เธอต้องการให้เกิดนิทรรศการเรื่องสุขภาวะ

เร่ืองเพศในทุกพ้ืนท่ีของสังคมไทย และหากองค์การ

ท้องถ่ินไหนต้องการสามารถนำาเอาองค์ความรู้ 

และต้นทุนทางปัญญาท่ีได้ศึกษาวิจัยจนเป็นชิ้น

งานไปจัดแสดงในพื้นที่ของตัวเองได้เลย เพราะ

นั่นจะหมายถึงจุดเปลี่ยนในการเรียนรู้เรื่องเพศ

ในทิศทางที่ถูกต้องไปพร้อมๆ กันของคนใน

สังคมไทย

บทสรุป
ที่เรียกว่ารัก
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นอกจากการดำาเนินการสร้างเครือข่ายคนทำางาน

สร้างสุขภาพคนไทยจนเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศ

สสส. ยังมีบทบาทสำาคัญในกลไกการสร้างเสริมสุข

ภาพระดับโลก โดยผ่านการแสดงบทบาทในความ

ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก หรือ WHO เครือข่าย

กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ โลก (INHPF) รวมท้ัง

การเป็นสมาชิกหลักและเป็น กรรมการบริหารของ

สมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและ

การศึกษา (IUHPE) 

และที่สำาคัญ ในปี พ.ศ.2556 สสส. ก็ได้รับเลือก

จาก IUHPE เพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม

นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21

(IUHPE World Conference) ซึ่งนับเป็น

ประวัติศาสตร์ใหม่เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่การ

ประชุมนี้ถูกจัดขึ้นในประเทศกำาลังพัฒนาในทวีป

เอเซีย

ซ่ึง สสส. และ IUHPE ก็ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลง

ความร่วมมือการจัดประชุมไปเม่ือวันท่ี 5 เมษายน

ท่ีผ่านมา โดยการประชุมคร้ังน้ีจะจัดข้ึนท่ี “พัทยา” 

ในเดือนสิงหาคม ปี 2556 

‘ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์’ ผู้จัดการ สสส. ระบุว่า

การประชุม IUHPE ถือเป็นการประชุมระดับโลก

ที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกให้ความ

สำาคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

เจ้าภาพจัดประชุมสุขภาพโลก
ก้าวที่แกร่งของไทย 

เป็นลำาดับต้นๆ โดยจากข้อมูลสำานักงานพัฒนา

นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณ

สุขพบว่า ประเทศไทยมีรายจ่ายด้านสุขภาพสูงถึง

ปีละ 4 หมื่นล้านบาท และเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง

และใช้งบประมาณด้านการสร้างเสริมสุขภาพเฉลี่ย

ปีละ 2 หมื่นล้านบาท แสดงให้เห็นว่าปัญหา

สุขภาพ และการสร้างสุขภาพเป็นเร่ืองใหญ่ และ

การประชุมนี้จะเป็นโอกาสสำาคัญในการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศไทย และนานาชาติ 

“เวลาพูดเรื่องสุขภาพในระดับโลก ไม่ได้พูดแค่

เร่ืองของกายและใจ แต่ยังให้ความสำาคัญกับประเด็น

อย่างการลดความเหลื่อมล้ำาทางสุขภาพ การ

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ การคำาถึงถึงสุขภาพในการ

พัฒนานโยบายสาธารณะ และการประเมินผลก

ระทบด้านสุขภาพในการทำาโครงการต่างๆ เรื่อง

เหล่านี้จะอยู่ในการประชุมที่จะเกิดขึ้นด้วย” 
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สมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและ

การศึกษา หรือ The International Union for 

Health Promotion and Education (IUHPE) 

ซ่ึงเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีทำางานด้านการสร้าง

เสริมสุขภาพ ในลักษณะเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมสุข

ภาพและสนับสนุนความเท่าเทียมด้านสุขภาพของ

พลเมืองโลก ผ่านการศึกษาการทำางานของชุมชน

และการพัฒนานโยบายสุขภาพ โดยความร่วมมือ

ของสมาชิกจากท่ัวทุกมุมโลก 

การประชุม IUHPE World Conference จัดข้ึน

ทุก 3 ปี หมุนเวียนไปยังทวีปต่างๆ โดยคร้ังล่าสุด

จัดข้ึนท่ีนครเจนีวา เม่ือปี พ.ศ.2553 โดยมี Health

Promotion สวิตเซอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพ สำาหรับการ

ประชุมในปี 2556 ท่ี สสส. จะเป็นเจ้าภาพ จะมี

ข้ึนท่ีพัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันท่ี 25-29 สิงหาคม 

คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,000 คน

                 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550

              องค์การอนามัยโลกระบุว่า

สสส. เป็นต้นแบบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพใน

ระดับนานาชาติท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ท้ังเรื่อง

ลดการสูบบุหรี่ และความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

จราจร ซ่ึงนำาไปสู่การลงนามในบันทึกความร่วมมือ

ระหว่างผู้อำานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก

และรองประธานคณะกรรมการ สสส. ในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ.  2553 เพื่อขยายตัวอย่างของ

สสส.ไปสู่ประเทศอ่ืนๆ

สสส. เป็นกองทุนสร้างเสริมสุขภาพท่ีมีรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมที่เก็บเพิ่มจากภาษีสรรพสามิตบุหรี่

และสุรา กองทุนแรกในทวีปเอเซีย สสส. เป็น

สมาชิกของเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ

โลก (INHPF) โดยได้รับหน้าท่ีเป็นหน่วยเลขานุการ

กิจของเครือข่ายเม่ือปี พ.ศ. 2548-2549 และ

กำาลังจะเป็นประธานเครือข่าย สสส. โลกในช่วง

2 ปีข้างหน้า โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

ผู้จัดการ สสส. จะดำารงตำาแหน่งประธานเครือข่ายฯ

FACT 

“ท่ีเราเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเพราะในช่วงระยะเวลา

กว่า 9 ปีต้ังแต่เร่ิมก่อต้ัง สสส. มาเม่ือปี พ.ศ.2544

สสส. และภาคีเครือข่ายได้สร้างท้ังผลงานและความ

สำาเร็จเป็นท่ียอมรับท้ังระดับ ประเทศและนานาชาติ 

จึงเป็นจังหวะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีภาคีเครือข่าย

ท้ังหมดของ สสส. มีสาระและประสบการณ์เพียง

พอท่ีจะนำาเสนอและแลกเปล่ียนกับนานาประเทศ

ได้” 

“การเป็นเจ้าภาพคร้ังน้ียังเป็นโอกาสท่ีดีอีกหลาย

อย่างต่อวงการสร้างเสริมสุขภาพของไทย ไม่ว่า

จะเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้าง

เสริมสุขภาพ เป็นโอกาสท่ีจะได้รับรู้การทำางานของ

ประเทศอ่ืนๆ ท่ีอาจมีบทเรียนดีๆ ให้ไปปรับใช้...

และท่ีสำาคัญ จะเป็นเวทีท่ีนำาเสนอผลงานวิชาการ

ของคนไทย ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งมี

อยู่จำานวนมากออกสู่สายตาประชาคมโลกด้วย” 

นพ.สุวิทย์ กล่าว 

 

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมการจัดการประชุมฝ่ายไทย
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ได้ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินกำาเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญจะกระทำามิได้” หากเราตีความตามรัฐธรรมนูญมาตรา
นี้ จะเห็นเจตนารมณ์ของผู้ร่างที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนสามารถ
ใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเองได้โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

สิทธิการรักษา
พยาบาลคนชายขอบ
ความเท่าเทียมที่ต้องทวงคืน

แต่ในความเป็นจริงกลับมีประชาชน

หลากหลายกลุ่มในสังคมไทยท่ีถูกเลือก

ปฏิบัติ และไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ ได้

เหมือนประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะบุคคล

ที่มีปัญหาในเรื่องสถานะหรือคนชาย

ขอบเป็นอีกหนึ่งกลุ่มบุคคลที่ตกเป็น

เหยื่อของการถูกเลือกปฏิบัติถูกริดรอน

สิทธิของการได้รับการรักษาพยาบาล 

ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน

ที่ควรได้รับ

ท้ังน้ีก่อนปี พ.ศ. 2543 ประชาชนกลุ่มน้ี

ได้รับสิทธิในโครงการสวัสดิการประชาชน

ด้านการรักษาพยาบาลมาโดยตลอด 

แต่เมื่อ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้าปี 2543 ได้ถูกประกาศใช้อย่าง

เป็นทางการนั้น ทำาให้บุคคลที่มีปัญหา

สถานะและสิทธิ กว่า 457,409 คน ถูก

ตัดสิทธิในเรื่องของการรักษาพยาบาล

เพราะใน พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าให้สิทธิในการรักษาพยาบาล

เฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น  

และด้วยเหตุนี้สำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และองค์กรภาคี

เครือข่ายภายใต้การนำาของ ‘นพ.พงศธร

พอกเพ่ิมดี’ ผู้เช่ียวชาญพิเศษของสำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ที่ผ่านประสบการณ์ด้านการวางแผน

นโยบายอย่างเช่ียวชาญจึงได้ร่วมกัน

วางแผนขับเคลื่อนเรียกร้องการคืนสิทธิ

ในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชน

จำานวนมากที่ถูกตัดสิทธิ เป็นการต่อสู้

ท่ีใช้เวลายาวนานกว่า 5 ปีกว่าจะประสบ

ผลสำาเร็จ และการต่อสู้ครั้งนี้ได้กลาย

เป็นที่กล่าวขวัญถึงในสังคมโดยถูกนำา

มาเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้

กับการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมใน

เรื่องอื่น
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สิทธิการรักษา
พยาบาลคนชายขอบ
ความเท่าเทียมที่ต้องทวงคืน

นพ.พงศธร พอกเพ่ิมดี หรือ “หมอก้อง” ผู้เช่ียวชาญ

พิเศษ ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) ซ่ึงเป็นผู้ท่ีอยู่เบ้ืองหลังความสำาเร็จในคร้ัง

น้ีบอกเล่าถึงวิธีการในการต่อสู้อันน่าจดจำาให้เราฟัง

ว่า “ผมตรวจดูแผนงานท้ังหมดวางแผนด้วยตัวเอง

ทุกขั้นตอนโดยยุทธศาสตร์แรกที่ผมใช้คือการทำา

งานแบบเงียบๆ ค่อยเป็นค่อยเป็นค่อยไป ไม่รีบ

ร้อน แต่สุดท้ายก็พบว่า มันไม่ได้ผล ผมจึงมาร้ือ

โครงการใหม่ท้ังหมด ท้ังเน้ือหา และหัวข้อเร่ือง 

เพื่อปิดช่องโหว่ที่เคยเกิดความผิดพลาด และเริ่ม

ขับเคล่ือนทางสังคม ใช้ช่องทางการส่ือสาร ท้ัง

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ รวมถึงการกดดัน และ

ล็อบบ้ี จนเรียกได้ว่าทำาทุกทางเท่าท่ีมันมีทางให้

เราทำา ซ่ึงกว่าเร่ืองน้ีจะผ่าน ครม. คณะทำางาน

ต้องใช้ความพยายามมากต้องแบ่งสายกันไป

หารือกับท้ังสายการเมือง” หมอก้องกล่าว

การต่อสู้เพ่ือความเท่าเทียมเร่ิมต้นด้วยการสร้าง

องค์ความรู้  ทบทวนความรู้ต้ังแต่เร่ิมต้น นำางาน

วิจัยท่ีเก่ียวข้อง และประสานงานกับนักวิชาการท่ี

มีความเช่ียวชาญในเร่ืองน้ีพร้อมท้ังต้ังคณะทำางาน

จากหน่วยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมาร่วมกันจัดการองค์

ความรู้ที่มีอยู่ให้ง่ายต่อการทำาความเข้าใจและ

ระดมความเห็นจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง จากน้ันขับเคล่ือน

ด้วยการส่ือสารกับสังคมโดยความร่วมมือของ

ส่ือสารมวลชนหลากหลายแขนง

กว่าจะมาถึงจุดน้ีได้คณะทำางาน
ต้องผ่านอุปสรรคมากมาย โดย
เฉพาะการทำางานร่วมกับหน่วย
งานความมั่นคง เพราะพื้นที่ที่
เข้าไปทำางานคือบริเวณชายแดน
ซึ่งมีหน่วยงานความมั่นคงมี
ทหารรักษาความสงบเรียบร้อย
อยู่ พวกเขามีความกังวลและ
เกรงว่าการให้สิทธิดังกล่าวจะ
ทำาให้คนที่หลบหนีเข้าเมืองมา
ผิดกฎหมาย รวมถึงแรงงาน
นอกระบบที่อพยพเข้ามาได้รับ
สิทธิเท่าเทียมกับคนไทย
“ผมต้องติดต่อ และทำาความเข้าใจกับหน่วยงาน

ความม่ันคงอย่างหนักหน่วง เพราะเร่ืองน้ีมันเก่ียว

ข้องกับเร่ืองความม่ันคงของประเทศ แต่ส่ิงท่ีผม

คิดและอยากจะบอกกับทุกคนคือแท้จริงแล้วบุคคล

ที่ยังมีปัญหาสถานะและสิทธิพวกเขาก็คือคนไทย

คนไทยเชื้อสายไทยอย่างแท้จริงที่ตกการสำารวจ

และคนเหล่าน้ีก็อาศัยอยู่บริเวณชายแดน พวกเขา

มีความยากลำาบาก ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการ

ต่างๆ ท่ีพวกเขาควรจะได้รับ” นพ.พงศธรกล่าว

เร่ืองราวของคณะทำางานชุดน้ีกลายเป็นท่ีกล่าว

ขวัญถึงของสังคมไทยไม่ใช่ด้วยรูปแบบของการ

ขับเคล่ือนท่ีแปลกใหม่หากแต่เป็นหยาดเหง่ือและ

แรงใจของกลุ่มคนท่ีเต็มไปด้วยความมุ่งม่ันจน

กลายเป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้สำาหรับผู้คน

อีกเป็นจำานวนมาก 

นพ.พงศธรหรือหมอก้องเช่ือในส่ิงท่ีตัวเองทำาด้วย

แรงศรัทธาอันเต็มเป่ียมเพ่ือให้ประชาชนทุกคนใน

ประเทศไทยได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและไม่

ถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกกีดกันจากระบบซ่ึงแนวคิด

แบบน้ีไม่ได้เพ่ิงเกิดข้ึน แต่หมอก้องบอกเราว่ามัน

อยู่ในสายเลือด “สมัยที่ผมทำางานให้กับกระทรวง

สาธารณสุขเม่ือปี 2543 ผมต้องลงพ้ืนท่ีทำาการ

วิจัย ท่ี อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ผมได้พบกับ

ชาวบ้านชุมนุมคนมอญ พวกเขารวมทุนกันเก็บ

เงินออมเพ่ือรักษาสุขภาพ แต่ผมพบว่าพวกนาย

อำาเภอกลับหักค่าหัวคิวพวกเขาในการเข้ารักษา

พยาบาล เห็นได้ชัดว่าทางราชการเอาเปรียบพวก

เขา พวกเขาทำางาน กว่าจะหาเงินได้แต่ทำาไม

หน่วยงานราชการถึงทำาแบบน้ี ไม่ยุติธรรมกับพวก

เขาเลย ผมนึกถึงเร่ืองน้ีทีไร จึงไม่เคยย่อท้อต่อ

การทำางาน และสู้จนถึงท่ีสุด”

ภารกิจของหมอก้องในการต่อสู้เร่ืองน้ียังไม่เสร็จ

ส้ิน เพราะต้องคอยติดตามระบบการดำาเนินการ

หลังจากน้ีว่าประชาชนกลุ่มน้ีจะได้รับการรักษา

หรือการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมตามมติ ครม. จริงหรือ

ไม่?
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แกะรอยสึนามิโมเดล 
พลังจิตอาสารับมือโลกเปลี่ยน 

ไม่มีใครรู้ว่า เบ้ืองหลังความช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำาท่วมใหญ่ นครราชสีมา สงขลา และอีกหลายจังหวัด

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 มีมือของคนกลุ่มเล็กๆ รวมถึงคนพิการ ร่วมด้วยช่วยกันอย่างแข็งขัน

พวกเขานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ รับสายด่วน ลงรายละเอียดข้อมูล ความช่วยเหลือ เบอร์ติดต่อหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงติดตามผู้ได้รับอุทกภัยจนกว่าเขาเหลาน้ันจะได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง

ด้วยพลังจิตอาสา ทำาให้ผู้ชายธรรมดา คนทำางานออฟฟิต มนุษย์เงินเดือน นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

อย่าง ‘ปรเมศร์ มินศิริ’ ลุกข้ึนมาใช้ศักยภาพของตัวเอง จัดการระบบข้อมูลความช่วยเหลือภัยพิบัติ  

รวมกลุ่มคนเล็กๆ ที่มีหัวใจอาสา ขึ้นมาเป็นเครือข่ายอาสา ช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็น

คนทำางานออฟฟิต ทำางานเว็บไซด์ทั่วไป รวมถึงคนพิการที่มีจิตอาสา 

“หลังเหตุการณ์สึนามิ ข้อมูลและความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเราไม่ได้พัฒนาข้ึนเลย” ปรเมศร์บอกว่า

เขาเริ่มงานจิตอาสาครั้งแรก จากการนั่งดูรายการทีวีในวันที่คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภาคใต้ พยายามเข้าไป

ดูเรื่องระบบข้อมูลความช่วยเหลือการตามหาญาติในครั้งนั้น ทำาให้พบว่าระบบข้อมูลของเราแย่มาก  

ครั้งนั้นเขาตัดสินใจลงไปช่วยในพื้นที่ โดยการตั้งระบบคอมพิวเตอร์รับข้อมูล บันทึกรายละเอียดความ

ช่วยเหลือ รวมท้ังติดตามการช่วยเหลือ เพ่ือให้ผู้ร้องขอเข้ามาได้รับการติดตามช่วยเหลือจนแก้ไขปัญหา

ได้จริง

หลังสึนามิ ปรเมศร์ ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการข้อมูลในช่วงภัยพิบัติของต่างประเทศ

เพื่อนำามาใช้ในระเทศไทย ในที่สุด ความรู้ที่เขาพยายามค้นคว้ามาตลอดก็ได้ใช้อีกครั้งเมื่อเกิดน้ำาท่วม

ใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา โดยเขาบอกว่า”คนไทยไม่เรียนรู้อะไรจากสึนามิใน

การเตรียมรับมือเลย”

การเกิดน้ำาท่วมทำาให้ ปรเมศร์ ต้องลุกขึ้นมาจัดการระบบข้อมูลอีกครั้งเพียงแต่ครั้งนี้เขาได้ติดต่อไปยัง 

สสส. เพื่อให้ช่วยจัดประชุมเครือข่ายอาสาเข้ามาร่วมกันทำางานเพราะเขาและเพื่อนไม่กี่คนไม่สามารถ

ทำางานให้สมบูรณ์ได้

“ยอมรับว่า น้ำาใจคนไทยยิ่งใหญ่มาก เมื่อประสบปัญหาภัยพิบัติทุกคนพร้อมใจกันออกมาช่วยเหลือ 

กันเต็มที่”
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ครั้งนี้เขาสามารถวางระบบข้อมูลได้ดีขึ้น โดยน้ำาท่วมวันที่ 18 พ.ย 2553 เขาเริ่มจัดระบบข้อมูลผ่าน

การใช้ social media รวมไปถึงการจัดตั้งเวบไซด์ที่ชื่อว่า www.thaiflood.com ขึ้นมาเพื่อรวบรวม

ข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งตั้งระบบติดตามความช่วยเหลือ”

เครือข่ายอาสาช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติ รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ ข้อมูลเส้นทางการเดินทาง การรวบรวม

ศูนย์บริจาค เบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูล การติดตามโรงพยาบาล และรวบรวมข้อมูล

พื้นที่ซึ่งผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือแล้ว รวมถึงพื้นที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับความ

ช่วยเหลืออย่างทั่้วถึงทั้งยังเปิด call center โดยระดมคนพิการช่วยรับสายด่วน และติดต่อหน่วยงาน

เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที่

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ ปรเมศร์ พบทุกครั้งที่เขาเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยคือ ความไร้ระบบในการ

จัดการข้อมูล เขาบอกว่า ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับคณะกรรมการอำานวยการ กำากับ ติดตามการช่วย

เหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) มีคอมพิเวเตอร์ให้ แต่ไม่มีฐานข้อมูลอะไรให้เลย ต้องมาจัดระบบใหม่

ทั้งหมด

ปัญหาที่ปรเมศร์ พบคือแม้จะมี คชอ. แต่ไม่ได้มีอำานาจการสั่งการที่ชัดเจน รวมไปถึงการจัดระบบ

ข้อมูลการเตือนภัยที่ไม่ดีพอ ทำาให้ความเสียหายเกิดขึ้นมากกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้รวมถึงความ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทั่วถึง

“เราไม่เคยเรียนรู้การรับมือกับภัยพิบัติ เพราะสิ่งที่ผมเจอคือ เรามี call center มีระบบ sms เพื่อแจ้ง

ความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครติดตามบันทึกข้อมูล หรือเข้าไปช่วยเหลือตามข้อมูลเลย”

ปรเมศร์ บอกแบบขำาไม่ออกว่า สิ่งที่เขาพบคือการช่วยเหลือที่ไม่ตรงความต้องการ มีจำานวนมาก 

และความช่วยเหลือมักจะไปถึงช้ามากเพราะความช่วยเหลือเหล่านี้ไปอิงกับการเมืองหรือการสร้างภาพ

ลักษณ์ 

“ผมพบว่าการกระจายของบริจาคเพื่อให้ถึงผู้ประสบภัยยังมีปัญหามากเพราะการแจกจ่ายต้องเป็น

นักการเมืองในพื้นที่ ซึ่งมักจะมาพร้อมสื่อ เมื่อพื้นที่ไหนมีสื่อเข้าถึง ความช่วยเหลือจะล้นหลาม แต่จุด

ที่ไม่เป็นข่าวความช่วยเหลือก็ไปไม่ถึง”

เตรียมรับมือภัยพิบัติ
        

ส่ิงท่ีน่าห่วง คือ หลังกระแสตกส่ือ ยังมี

พื้นที่ประสบภัยอีกจำานวนมากที่ยังต้อง

การความช่วยเหลือ แต่ความช่วยเหลือ

ไปไม่ถึง สิ่งที่เครือข่ายจิตอาสาทำาได้

คือการรวบรวมสิ่งของบริจาค และเข้า

ไปในพื้นที่ซึ่งไม่เป็นข่าว และทำาให้เป็น

ข่าวเพื่อความช่วยเหลือจะได้ลงไปใน

พื้นที่เหล่านั้น

“หลายอย่างพิสูจน์ว่าในช่วงเกิดเหตุการณ์

วิกฤติ ทุกคนเข้ามาช่วยกันเยอะมากมี

น้ำาใจ กันแบบล้นหลามจริงๆ หาไม่ได้

ในประเทศอื่นๆ แต่พอทุกอย่างสงบลง 

เราก็สงบไปด้วยไม่ได้วางแผนต่อเน่ือง

เพ่ือรองรับเหตุการณ์ต่อมาท่ีจะเกิดข้ึน

อีก”

แผนรับมือภัยพิบัติที่ควรจะเกิดขึ้นหาย

ไปพร้อมกับความสงบของเหตุการณ์ 

ซึ่งในเรื่องนี้ 

ปรเมศร์ บอกว่า เขาพยายามที่จะ

สร้างระบบข้อมูลเพื่อให้เกิดการเตรียม

พร้อม เพราะในอนาคตปัญหาภัยพิบัติ

จะเพ่ิมมากข้ึน จำาเป็นอย่างท่ีต้องมีระบบ

การแชร์ข้อมูลร่วมกันทั้งการเตือนภัย 

เพราะระบบการเตือนภัยของบ้านเรา

ไม่ดีเพียงพอ

โลกเปลี่ยนแปลง ภาวะภัยพิบัติที่เพิ่ม

มากขึ้น ถึงเวลาที่เราจะร่วมกันจัด

ระบบเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
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เม่ือประมาณ 3 ปีก่อน “จน เครียด กินเหล้า” 

กลายเป็นวลีเด็ดท่ีติดหู ติดปากคนในสังคม และ

สร้างความหมายใหม่ของเหล้า ท่ีผูกติดกับ “ความ

จน” หาใช่ภาพลักษณ์เท่ๆ อย่างโฆษณาเหล้าท่ัวไป  

ปีใหม่ 2554 คำาว่า “ให้เหล้า เท่ากับแช่ง”ได้เปล่ียน

ค่านิยมของคน ทำาให้การจะหยิบเหล้าใส่กระเช้าปี

ใหม่กลายเป็นเร่ืองต้องคิดแล้วคิดอีกนำามาสู่การสร้าง

ค่านิยมใหม่ต่อการไม่ให้เหล้าเป็นของขวัญปีใหม่ 

และยังมีส่ือโฆษณารณรงค์อีกหลายต่อหลายช้ิน ท่ี

กลายเป็นคำาติดหู หลายคำากระตุกให้ฉุกคิด และ

หลายคำาสร้างการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และน่ัน

คือเป้าหมายของการทำางานของ ‘แผนส่ือสารการ

ตลาดเพื่อสังคม’ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีทำามาโดยตลอด  

ในปี 2553 ท่ีผ่านมา สสส. มีการพัฒนาและเผย

แพร่การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคม 10 โครงการ

เป็นภาพยนตร์โฆษณา 33 เร่ือง สปอตวิทยุ 40

เร่ือง ป้ายกลางแจ้ง 14 แบบ เพลงและมิวสิควีดีโอ 

2 เรื่อง และจากการสำารวจความรับรู้ พบว่าคน

74.5% รับรู้ส่ือเหล่าน้ี และ 69.5% มีแนวโน้ม

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

แต่กว่าจะมาเป็นส่ือโฆษณาท่ีใครๆ จดจำาน้ันไม่ใช่

คุณรู้จักวลีเด็ดเหล่านี้หรือเปล่า...“จน เครียด กินเหล้า”
“เลิกเหล้า เลิกจน” “ให้เหล้าเท่ากับแช่ง” “อย่าโทษซวย 
โทษตัวเอง” “รักจริง ไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่” “ไม่
สวมหมวกกันน็อค ไม่ได้น็อคคนเดียว”

สื่อโฆษณา...สุขภาพดี

เร่ืองง่าย และจะก่อให้เกิดความตระหนักเพ่ือเปล่ียน

พฤติกรรม ย่ิงเป็นส่ิงท่ีต้องผ่านการขบคิด พูดคุย

ทำาความเข้าใจ และการทำางานหลายข้ันตอน  

“เป้าหมายของเราก็คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมคน

อันดับแรกจึงต้องมาดูก่อนว่าโจทย์คืออะไรใครเป็น

กลุ่มเป้าหมาย คาดหวังการเปล่ียนพฤติกรรมอย่าง

ไรการทำาโฆษณาแบบน้ีมันต่างกับการขายสินค้า

สักตัวเพราะขายของจะบอกแต่ข้อดีของสินค้าภาพ

ลักษณ์ท่ีคนอยากใช้ แต่การเปล่ียนพฤติกรรม กระ

บวนการท่ีคนคนหน่ึงจะยอมเปล่ียนมันไม่ง่าย” 

‘คุณสุพัฒนุช สอนดำาริห์’ ผู้เช่ียวชาญด้านส่ือสาร

การตลาดเพ่ือสังคม กล่าว

ดังนั้นในการทำางาน สิ่งสำาคัญคือการตีโจทย์ให้

แตกศึกษาแบกกราวด์ของเร่ืองน้ันๆ โดยละเอียด 

และพูดคุยกันหลายรอบเพ่ือหาวิธีท่ีจะพูด ท่ีส่ือสาร

ออกไปแล้วจะโดนใจผู้รับสารได้มากท่ีสุด 

หลายคนอาจมองว่า ส่ือโฆษณาของ สสส. ใช้ 

‘อารมณ์ขัน’ มาเป็นจุดดึงดูดใจคน แต่เธอบอกว่า 

สสส. ไม่ได้ต้ังใจตลก 

“เราไม่ได้ยึดติดกับวิธีการเล่าแบบใดแบบหน่ึง ด้วย

งบท่ีค่อนข้างจำากัด ทำาให้ความยาวต้องไม่เกิน 30 

วินาที ด้วยความส้ันแค่น้ีจะทำาให้ซาบซ้ึงได้ยากมาก

ดังน้ันจะจึงเน้นท่ีเข้าใจง่าย และความจริงเราไม่ได้

ต้ังใจตลก แต่คนไทยชอบอะไรท่ีอารมณ์ดี เวลามี

อะไรขำาๆ จะเกิดการจดจำาง่าย อย่างจน เครียด 

กินเหล้า มีอารมณ์ขันนิดหน่อย เลยทำาให้คนจดจำา

มากกว่า ซ่ึงท่ีจริงโฆษณาส่วนใหญ่ของ สสส. ก็

ไม่ได้ตลก” 

ส่วนสำาคัญของการผลิตโฆษณาแต่ละตัวอยู่ท่ีการ

หาหัวใจ ของการส่ือสาร ว่าในเร่ืองน้ันๆ จะพูดอย่าง

ไร จึงจะโดนใจคน และเกิดผลให้เขาเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมได้ สุพัฒนุช ยกตัวอย่างเร่ือง ‘ให้เหล้า

เท่ากับแช่ง’ ซึ่งทำามาเป็นปีที่ 3 และเริ่มเห็นผล

อย่างมากว่า เราไม่ค่อยเห็นการใส่เหล้าลงในกระเช้า

ปีใหม่กันแล้ว แต่กว่าจะมาถึงจุดท่ีสามารถส่ือสาร

ได้ผล ต้องผ่านการตีโจทย์มาแล้วหลายตลบ

“พูดถึงกระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ เราพูดถึงการ

รณรงค์ไม่ใส่เหล้าในกระเช้ามา 2 ปี แต่แทบไม่มี

อะไรเปลี่ยนแปลง เพราะอะไร ? เพราะว่าไม่มี

incentive จูงใจว่าทำาไมเขาจะต้องเอาเหล้าออก

จากกระเช้า เราจึงต้องมาต้ังโจทย์ให้ชัดว่าอะไรจะ

ทำาให้เขารู้สึกไม่อยากเอาเหล้าใส่กระเช้าเลย

วิเคราะห์ว่า incentive เชิงบวกคือ สุขภาพดี

แล้วมันโดนไหม ถ้าเชิงลบ คือ อยากอวยพรปีใหม่

คน แต่ส่ิงท่ีให้เป็นของทำาลายสุขภาพ มันเวิร์กจริง

เหรอ เราพบว่าแบบน้ี strong กว่ากันเยอะ ก็เลย

เอาตัวน้ี มาเป็นคอนเซปต์หลักในการบรีฟให้กับ

ครีเอทีฟ” 
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หรืออีกตัวอย่าง คือโฆษณาบุหร่ีแม่กับลูก ทีมงาน

มองจากธรรมชาติของวัยรุ่นท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีท่ีมักคอย

หลบๆ ซ่อนๆ ไม่ให้พ่อแม่รู้ เพราะรักพ่อแม่ กลัว

พ่อแม่เห็นจะเสียใจ ทีมงานจึงได้พยายามดึงความ

รู้สึกท่ีพวกเขากลัวท่ีสุดมาเป็น insight ท่ีสำาคัญโดย

กว่าจะได้ insight ของโฆษณาแต่ละตัว ต้องผ่าน

การคุยถกเถียงกันหลายรอบ เพราะการจับประเด็น

ให้ตรงจุด มีโจทย์ท่ีชัด จะทำาให้การบรีฟให้ครีเอทีฟ

ผู้ไปคิดโฆษณาเข้าใจตรงกันได้ง่าย และนำาไปสู่การ

ตอบโจทย์เม่ือส่ือสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย

“วิธีส่ือสารการทำางานกับเครือข่ายส่ือ คือ เราต้อง

ทำาให้เขาเห็นปัญหาเดียวกันกับเราต้ังแต่ในตอน

เร่ิมต้นทำา เม่ือความใส่ใจต่อปัญหาสูง ก็จะทำาให้

ครีเอทีฟออกมาดีและถ้าคนคิดโฆษณายังเช่ือในส่ิง

ท่ีพูดออกไป คนดูก็ย่อมต้องเช่ือแน่นอน” 

ด้วยความละเอียดของการทำางาน ทำาให้ระยะเวลา

ทำาแคมเปญสักชิ้นใช้นาน ถึงประมาณ 4 เดือน 

สำาหรับงานในปีน้ี สุพัฒนุช บอกว่าจะเพ่ิมการส่ือ

สารไปยังแต่ละช่วงของพฤติกรรมการเปล่ียนแปลง

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการส่ือสารเพ่ือเปล่ียนพฤติกรรม

ให้สัมฤทธ์ิผลมากข้ึน นอกจากน้ัน จากท่ีผ่านมา

อาจทำาเร่ืองเลิกเหล้า เลิกบุหร่ี ซ่ึงเป็นเชิงจิตสำานึก

ท่ีพูดกับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีพฤติกรรมแง่ลบ แต่ปีน้ี

จะพยายามสร้างแคมเปญเชิงบวก เช่น แคมเปญ

ท่ีส่ือไปยังเด็กและเยาวชน หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีมี

ความต้องการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอยู่แล้วให้มาก

ข้ึนด้วย 

“การทำางานไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าให้สิ่งที่ทำา

นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง เปลี่ยนทัศนคติ

และพฤติกรรมคนจริงๆ รางวัลท่ีดีท่ีสุดของการทำา

งานของพวกเราคือ เวลาได้ฟีดแบกกลับมามีประ

เมินผลว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนได้จริงนั่น

คือรางวัลท่ีดีท่ีสุด”

รณรงค์ให้ผู้หญิงเลิกสูบบุหรี่

เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของพ่อกับลูก และแม่กับลูกที่มีต่อกันแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่น ใกล้ชิดกัน

แต่การที่คุณสูบบุหรี่มันอาจจะเป็นการทำาให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ท่ีรักลูกเสียใจก็ได้แม้ว่าพ่อกับแม่จะไม่

แสดงออกให้เห็นก็ตาม

วัตถุประสงค์

เรื่องราว

กลุ่มเป้าหมายไม่สนใจโทษภัยของบุหร่ี และภาพลักษณ์ที่ถูกมองจากบุคคลทั่วไปในสังคม เพราะเห็นว่า

เป็นเร่ืองไกลตัว แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีบุคคลที่พวกเขาสนใจและให้ความเคารพอยู่ นั้นคือพ่อกับ

แม่ ไม่ว่าจะทำาอะไรหากคนที่รักพ่อ แม่ ของตนเองนั้นก็ย่อมที่จะไม่อยากให้ท่านต้องเสียใจและน่ีเอง

จึงเป็นท่ีมาของแคมเปญน้ี คือคุณจะเคยคิดหรือเคยรับรู้ไหมว่า การที่คุณสูบบุหรี่มันทำาให้พ่อแม่คุณ

เสียใจมากแค่ไหน? 

แนวความคิด

คุณจุรีพร ไทยดำารง 

ทีมงานสร้างสรรค์

เอเยนซี่
45 วินาที / 30 วินาที
ความยาว
พ่อกับลูกสาว และ แม่กับลูกสาว
ชื่อภาพยนตร์โฆษณา

Jeh United

เหตุการณ์เกิดข้ึนหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งเข้าไปสัมภาษณ์คนท่ีมาจับจ่ายซ้ือของขวัญว่าเค้าจะซื้อ

อะไร และอยากได้อะไรซึ่งทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “อะไรก็ได้ ที่ไม่ใช่เหล้า”

เรื่องราว

เพ่ือตอกย้ำาแนวคิดการรณรงค์การไม่ด่ืมเหล้าโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะมีการซื้อหรือรับของขวัญ

ไม่ให้เป็นเหล้าโดนสร้างเป็นบรรทัดฐานของสังคม

วัตถุประสงค์

ทีมงานสร้างสรรค์
15 วินาที 
ความยาว
ให้เหล้า=แช่ง 
ชื่อภาพยนตร์โฆษณา

จุรีพร ไทยดำารงค์

(Creative Director)
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สถานีอนามัยจำานวนมากต้องดูแลประชากร

มากกว่า 5 พันคน และประมาณร้อยละ 17 ต้อง

ดูแลประชากรกว่าหม่ืนคน แต่ “ระบบสุขภาพ” 

(กระทรวงสาธารณสุข) ยังผลิตกำาลังคนได้ไม่เพียง

พอจึงเป็นท่ีมาของความพยายามผลักดันให้เกิด 

การยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำาบล (รพ.สต.) ด้วยการดึงกำาลัง ‘อาสา

สมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน’ท่ีปัจจุบันมี

จำานวนกว่า 1 ล้านคน เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือ

เจ้าหน้าท่ี

รพ.สต. เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวง

สาธารณสุข สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ และ สำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ นับเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเชิงรุก

และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยในวันท่ี 1 ตุลาคม

2552 ได้เกิด รพสต. ข้ึน 1,000 แห่ง ซ่ึงจะครอบคลุม

ทุกอำาเภอของประเทศ และภายในปี 2555 จะมี 

รพ.สต.จำานวน 9,000 แห่ง 

“หลักการก็คือเป็นสถานพยาบาลท่ีใกล้ชิดประชาชน

และชุมชนต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายท่ีสุดเป็นหน่วย

ปฐมภูมิท่ีมีชุมชนร่วมขับเคล่ือนสร้างเสริมสุขภาพ 

รพ.สต.นี้ จะช่วยลดภาระหนักของประชาชนใน

การไปรักษาพยาบาล ท้ังหมดน้ีคือหัวใจของการทำา

งาน” ‘นพ.ชูชัย ศุภวงศ์’ ประธานคณะทำางานติด

ตามและสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพ กล่าว

จาก รพ.สต. สู่ อโรคาเรียลลิตี้ 
2 พลังสร้างชุมชนสุขภาพดี

“ส่ิงสำาคัญคือให้ความม่ันใจว่า ‘อาสาสมัครสาธารณ

สุขประจำาหมู่บ้าน’ สามารถดูแลได้ไม่ต่างจาก

แพทย์ ถ้าป่วยหนักก็มีระบบช่วยเหลือส่งต่อไปยัง

โรงพยาบาล และการให้บริการของ รพ.สต.ก็รวดเร็ว

กว่าไม่ต้องรอคิวนาน มีการอำานวยความสะดวกถึง

ในหมู่บ้าน โดยใช้ อสม.” 

หลังการยกระดับการทำางานของ รพ.สต. โจทย์ใหม่

อีกเรื่อง คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำางานของ

แต่ละ รพ.สต. โดยเฉพาะประสบการณ์ทำางานที่

สามารถเรียนรู้ร่วมกับชุมชนได้

น่ีจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของ ‘อโรคา ตลาดนัดสุขภาพดี’

ท่ี นพ.ชูชัย บอกว่าอยากเห็นรายการทีวีท่ีสามารถ

สะท้อนการทำางานของ รพ.สต. ได้น่าจะมีประโยชน์

ท้ังได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ทำางานรวมถึง

เผยแพร่วิธีการดูแลสุขภาพของชุมชน จาก รพ.สต.

สู่อโรคา ตลาดนัดสุขภาพดี 

“การเกิดข้ึนของ รพสต.ทำาให้ เราอยากเห็นการนำา

เสนอรายการท่ีสะท้อนการทำางานเร่ืองการส่งเสริม

สุขภาพในชุมชน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างชุมชน

ด้วยกันและสร้างกำาลังใจในการทำางานจึงน่าจะดี 

หากมีการนำาเสนอออกมาแบบเดียวกับเรียลลิต้ีการ

ทำางานในพ้ืนท่ีของเจ้าหน้าท่ี และการดูแลสุขภาพ

ของคนในชุมชน” ‘สุพัฒนุช สอนดำาริห์’ ผู้เช่ียวชาญ

ด้านการส่ือสารและทุนอุปถัมภ์ สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ บอก

10
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นี่คืออีกก้าวหนึ่งของรายการ
โทรทัศน์ไทยที่นอกเหนือจาก
ให้ สาระบันเทิงแล้วยังสามารถ
เป ล่ียนชีวิตคนไทยไ ด้ด้วย
สอดคล้องกับเป้าหมายสงูสดุ
ของการทำารายการ ‘อโรคา
ตลาดนัดสุขภาพ’ คือ พัฒนา
ความน่าสนใจ เพื่อให้เข้าถึง
คนไทยได้มากที่สุดเพราะน่ัน
หมายถึงรายการนี้มีส่วน
สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่
ดีขึ้นนั่นเอง

“คิดกันอยู่นาน เพราะสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เพียง

แค่ความสนุกและสวนกระแสกับรายการทีวีท่ีมีอยู่” 

สุพัฒนุช  บอก จนมาเห็นรายการเกมใชว์สุขภาพ

‘อโรคา’ของบริษัท เวิร์คพอยท์ พอเห็นปุ๊บเธอบอก

ว่า ป๊ิงทันที แม้จะไม่โดนใจแบบสุดๆ แต่คิดว่า

ควรจะต่อยอดรายการแบบน้ีแหละ

“เดิมรายการ ‘อโรคา’ เป็นเกมส์สุขภาพท่ีมีคนดู

มากอยู่แล้ว แต่ถ้าเราพัฒนาเน้ือหาเชิงสุขภาพมาก

ข้ึนจะทำายังให้น่าสนใจและสามารถสร้างความรู้ใน

การดูแลสุขภาพด้วยตัวเองได้อย่างไร”

“รายการต้องสนุก แต่เป้าหมายก็ต้องไปให้ถึงด้วย”  

คือโจทย์ใหญ่ ท่ี ‘ชยันต์ จันทวงศาทร’ ผู้อำานวย

การฝ่ายผลิต บริษัท เวิร์คพอยท์ได้รับ 

หลายตอนท่ีผลิตออกอากาศ แม้แต่ตัวเขาเองยังรู้สึก

ประทับใจและเชื่อว่าเนื้อหารายการประเภทนี้จะ

ช่วยปลุกกระแสการรักสุขภาพของคนไทยข้ึนได้

เร่ืองประทับใจท่ีเขาดูแล้วน้ำาตาไหล คือภาพคุณตา

คุณยาย ท่ีดูแลกันมานานกว่า 30 ปี ทุกวัน และ

ยังต้องดูแลกันไปจนกว่าอีกฝ่ายจะล้มหายตาย

จากกันไป ส่ิงท่ีส่ือออกมาไม่เพียงเร่ืองของการดูแล

สุขภาพ อย่างเดียวแต่สัมผัสได้ถึงความรักความเข้า

ใจกัน และการเป็นเพื่อนกันของคนสูงวัยซึ่งเมื่อมี

รพ.สต. เข้าไปช่วยย่ิงทำาให้การดูแลกันและกันของ

คุณตา คุณยาย เป็นเร่ืองสนุกข้ึนไปอีก เพราะเขา

ได้เรียนรู้เคล็ดลับการดูแลสุขภาพมากมาย 

“ผมชอบมากเพราะมันมีอารมณ์ความรักเข้ามาปน 

ดูแล้วน้ำาตาไหลเลย”

ส่วนอีกเร่ืองท่ีเขาประทับใจคือ ความสนุกสนานปน

ความแข็งแรงท่ีนำาเสนอผ่านคุณลุงวัยใกล้ 80 ปีแต่

ยังสามารถแตะป๊ีบดัง แต่ท่ีน่าต่ืนเต้นมากกว่า คือ 

คนแก่วัยนี้สามารถสนเข็มที่เล็กมากๆ ได้แสดง

ว่าสายตาดีมากน่ันหมายถึงการดูแลสุขภาพดีเย่ียม

เช่นกัน

“ผมดูเทปน้ีแล้วได้คิดหลายเร่ืองใครบอกว่าคนไทย

ไม่ดูแลรักษาสุขภาพ ความจริงแล้ว คุณค่าของ

อาหารไทยรวมกับการออกกำาลังกายท่ีดีทำาให้คน

ไทยอายุยืนและแข็งแรงไม่แพ้คนญ่ีปุ่นเลย”

“ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพเป็นเร่ืองท่ีดีเพราะบาง

คร้ังเร่ืองเล็กๆ น้อยใกล้ตัวแต่มีคนไม่รู้อีกมากมาย

แม้แต่ผมเองซ่ึงเป็นผู้ผลิตรายการก็ได้เรียนรู้เร่ือง

ราวสุขภาพไปพร้อมๆ กับคนดูเช่นกัน”
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ความสุขแบบยั่งยืน
ฉบับ “ปากพูน”

ปากพูน คือ ชื่อตำาบลหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประชากรกว่าสามหมื่นคน และกว่าสามหมื่น

ชีวิตในตำาบลเล็กๆ ที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายแห่งนี้ ได้ค้นพบ “โมเดลแห่งความสุข” ที่ทำาให้ผู้คนมากมาย

เดินทางมาเรียนรู้เรื่องราวดีๆจากที่นี่ไม่ขาดสาย จนทำาให้ตำาบลแห่งนี้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ ภายใต้

โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำาบลปากพูนเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ เรื่อง

การจัดการสุขภาวะโดยชุมชน” สนับสนุนโดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ความพิเศษของโมเดลปากพูนคืออะไร ? 

สุขจากครรภ์มารดา
สังคมเล็กๆ แห่งนี้สร้างความพร้อมตั้งแต่ก่อนท ี่

จะมีบุตร ด้วยการสร้างระบบฐานข้อมูลสุขภาพ

ครอบครัวและชุมชน โดยนำาโปรแกรมซอฟต์แวร์ 

FAP มาเก็บข้อมูลคนทุกระดับ ทำาให้ชาวบ้านรู้

ผังเครือญาติ เพื่อป้องกันโรคทางพันธุกรรม 

เมื่อแต่งงานและตั้งครรภ์ จะได้รับการดูแลจาก

ระบบอาสาสมัครของชุมชน (แม่อาสา) ในการ

ให้คำาปรึกษา คำาแนะนำา และร่วมดูแลหญิงตั้ง

ครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ได้รับอาหารเสริมที่ถูก

สุขอนามัย โดยเฉพาะนมวัวผสมเกลือไอโอดีน

เพื่อบำารุงครรภ์

อบต. จะแจกบทเพลงบรรเลงของโมสาร์ท และ

หนังสือเล่มแรกที่แม่อ่านให้ลูกฟังเพ่ือพัฒนาทาง

ด้านสติปัญญาของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 

เด็กแรกเกิดทุกคนในปากพูนยังจะได้รับต้นไม้ 20 

ต้นเป็นของขวัญ โดยพ่อแม่จะเป็นผู้เลือกพันธุ์ไม้ 

และทาง อบต. จะเป็นผู้จัดหามาให้ ซึ่งต้นไม้นี้

จะเติบโตไปพร้อมกับเด็ก คนที่นี่เรียกการให้ต้น

ไม้นี้ว่า “โรงงานออกซิเจน” 

ที่นอกจากผลิตออกซิเจนแล้ว ยังให้ผลผลิตกับ

ครอบครัวนั้นๆ และสิ่งสำาคัญคือ เด็กที่เกิดและ

เติบโตมาพร้อมกับต้นไม้ ย่อมจะซึมซับว่า ต้นไม้

เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขา

10
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นอกจากการไปโรงเรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์อย่าง

เด็กทั่วไปแล้ว ในเวลาเย็นหลังเลิกเรียน หรือช่วง

เสาร์ อาทิตย์ พวกเขายังพากันไป “โรงเรียนวัย

ใสหัวใจซุกซน” ที่มีห้องเรียนคือพื้นหญ้าใต้ต้นไม้ 

หรือศาลาร่มรื่นในวัด โรงเรียนแห่งนี้จะสอนใน

สิ่งที่โรงเรียนปกติไม่สอน เด็กเป็นผู้เลือกจะเรียน

วิชาอะไรก็ได้ที่เขาสนใจ ครูผู้สอนไม่ใช่ใครที่ไหน 

ก็คนในตำาบลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ไม่ว่า

จะเป็นวิชาพื้นฐาน หรือวิชาชีพท้องถิ่น 

วันท่ีไม่ได้ไปโรงเรียน เด็กๆ ท่ีน่ียังจะได้สนุกสนาน

กับการเป็นเชอร์ล็อคโฮมน้อย กับโครงการนักสืบ

สายน้ำา ที่มุ่งปลูกฝังให้พวกเขารักท้องถิ่นและ

หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการออกตรวจ

วัดคุณภาพน้ำาในคลองปากพูน เก็บขยะในลำาคลอง

และปลูกป่าชายเลน และยังสอนให้เด็กๆ รู้จัก

การคิดค้นสูตร EM มาช่วยปรับปรุงน้ำาเสีย จาก

นั้นไม่นานคุณภาพน้ำาดีขึ้นตามลำาดับ สิ่งที่ตาม

มา คือ ปริมาณกุ้ง หอย ปู ปลามีมากข้ึน จึงเกิด

เป็นท่ีมาของ “กุ้งริมดอน คอนโดปลา ศาลาปู” 

กุ้งริมดอน คือ การขยายพันธุ์กุ้ง ซึ่งจะไปอาศัย

บริเวณริมคลองริมฝั่ง คอนโดปลา คือ ที่อยู่ของ

ปลาที่มีเสาไม้ปักกลางทะเล และศาลาปู คือ 

เมื่อชาวประมงได้ปูไข่นอก ก็จะมาปล่อยบริเวณ

ใต้ถุนศาลากลางน้ำา เพื่อให้ปูได้ขยายพันธุ์ต่อไป

นอกจากนี้ยังให้เด็กๆ ได้รู้จักการสร้างเศรษฐกิจ

ระดับย่อยด้วยการปลูกผักสวนครัว ผักปลอด

สารพิษ การรีดนมวัวการพาสเจอร์ไรซ์นม และ

การนำาวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในการดำาเนินชีวิตและ

เพิ่มรายได้ 

  
สมาชิกของชุมชนทุกคน ไม่ว่าวัยใด ล้วนมีส่วน

ในการสร้างชุมชนที่น่าอยู่ ด้วยการเป็นสมาชิก

กองทุนสวัสดิการชุมชน ธนาคารความดี และ

ธนาคารเวลา ทุกคนจะถูกสอนให้รู้จักการออมเงิน

วันละ 1 บาท 50 สตางค์ ผ่านกองทุนฯ ท่ีมี 

‘รัฐมนตรีสวัสดิการ’ ที่ชาวบ้านตั้งขึ้นเป็นผู้ดูแล 

และหยิบมาใช้จ่ายเมื่อมีสมาชิกเจ็บไข้ได้ป่วย

“ธนาคารความดี” และ “ธนาคารเวลา” ตั้งอยู่ที่ 

“ร้านค้าเวลาดี” ที่ทาง อบต.ปากพูน เปิดขึ้นเพื่อ

จำาหน่ายสินค้าของกินของใช้ อุปกรณ์การเรียน 

ของเด็กเล่นให้แก่สมาชิก โดยใช้คะแนนที่ได้มา

จากความดีที่ทำา และเวลาที่เสียสละเพื่อชุมชน 

มาแลกสิ่งของที่ต้องการแทนการใช้ “เงิน”

ความดีและเวลายังจะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดสังคม

ที่ไม่ทอดทิ้งกัน เช่น คนที่สะสมคะแนนเวลาและ

ความดีไว้ สามารถโอนคะแนนเพื่อแลกเปลี่ยน

เป็นเงิน มอบให้กับเพื่อนบ้านที่เจ็บป่วย เมื่อผู้

ป่วยหายก็นำามาใช้คืนในรูปแบบของจิตอาสาตาม

โครงการต่างๆ

 

สำาหรับผู้สูงอายุ จะได้รับการดูแลจากอาสาสมัคร

ทั้งรุ่นจิ๋วและรุ่นใหญ่ อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้เด็ก

ได้ทำาด้วยการไปเย่ียมบ้านของผู้สูงอายุ เพ่ือสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคนสองวัยให้มีความใกล้ชิด

เกิดเป็นความรัก ความผูกพัน และสายสัมพันธ์ที่

ดีของคนในชุมชน

แต่กว่าจะได้มาเป็นชุมชนที่น่าอยู่เช่นนี้ ไม่ได้ทำา

สำาเร็จในเวลาอันสั้น  ‘ธนาวุฒิ  ถาวรพราหมณ์’ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลปากพูน ซ่ึงเกิดและ

เติบโตที่นี่ เล่าว่าที่นี่ใช้เวลากว่าสิบปีในการสร้าง

ระบบการจัดการ และโครงการต่างๆ ขึ้นมารอง

รับ และที่สำาคัญ ต้องเข้มแข็งด้วยตัวชาวบ้านเอง

ซึ่ง อบต. ก็ได้ผ่องถ่ายอำานาจและหน้าที่ให้กับ

คณะกรรมการชุมชนต่างๆ ในปากพูนได้ดูแลจัดการ

กันเอง เพราะการสร้างรากฐานชุมชนท่ีย่ังยืนต้อง

มาจากชาวบ้านไม่ใช่ระบบราชการ ระบบราชการ

ทำาหน้าที่เพียงจัดหางบประมาณ และถ่ายทอด

กฎระเบียบสู่ชุมชน

ดังนั้นสิ่งสำาคัญคือความร่วมมือร่วมใจ ด้วยการ

หล่อหลอมให้ชาวบ้านได้พบปะพูดคุยสม่ำาเสมอ 

อันจะนำามาซึ่งการเรียนรู้ปัญหา และหาหนทาง

แก้ไขได้ด้วยวิถีชาวบ้าน 

ถ้าชุมชนเล็กๆ ท่ัวประเทศ ได้ลองคิด และลงมือ

ทำาให้ท้องถ่ินของตัวเองน่าอยู่ ก็จะเกิดการเปล่ียนแปลง

คร้ังสำาคัญ ซ่ึง อบต. ปากพูนหวังท่ีจะขยายเครือ

ข่ายจากตำาบลสู่ระดับตำาบลใกล้เคียงและทั้ง

จังหวัด รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียง เพราะเชื่อว่า 

ความสุข ควรจะส่งต่อจากที่นี่ไปยังชุมชนอื่นๆ

ทั่วประเทศ

สู่วัยเล่าเรียน ดูแลตลอดชีวิต ไม่ทอดทิ้งจนถึงวัยชรา
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เปิดฉาก
“ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน”
เป็นเวลานับทศวรรษที่เราพยายามต่อสู้เพื่อลดตัวเลขการบาดเจ็บและเสียชีวิตบน
ท้องถนน ซึ่งคร่าชีวิตคนไทยกว่า 12,000 คนต่อปี สูงกว่าการตายจากอาชญากรรม
เกือบ 4 เท่า โดย 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิต เป็นเสาหลักของครอบครัว ยังไม่รวมถึง
ผู้พิการรายใหม่ปีละกว่า 3,000 - 5,000 คน ที่สำาคัญ 1 ใน 5 ของผู้เสียชีวิต คือ
กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำาลังสำาคัญของชาติ

ท่ีผ่านมา ประเทศไทยพยายามจะแก้ปัญหาน้ีด้วย

แผนแม่บท 4 ปี (2552-2555) ที่มีเป้าหมายลด

การสูญเสียอุบัติเหตุทางถนน ลดอัตราการเสียชีวิต

จาก 14.15 คนต่อประชากร 1 แสนคน ให้เหลือ

10 คนต่อประชากร 1 แสนคน ภายในปี 2555

กระท่ังปลายปี 2552 องค์การอนามัยโลกได้มีการ

จัดประชุม โดยมีรัฐมนตรี และเจ้าหน้าท่ีระดับสูง

ของประเทศต่างๆ เข้าร่วม จนเกิดเจตนารมณท่ี์

เรียกว่า “ปฏิญญามอสโก” ซ่ึงองค์การสหประชาชาติ

ประกาศให้ปี พ.ศ.2554-2563 เป็น “ทศวรรษ

แห่งความปลอดภัยทางถนน”

ประเทศไทยจึงกลับมาพิจารณาแผนการดำาเนิน

งานเพื่อผลักดันให้ประเทศเข้าสู่ “ทศวรรษแห่ง

ความปลอดภัยทางถนน” และหวังว่านี่เองจะเป็น

จุดผลักดันที่ทำาให้เราหยุดตัวเลขคนเสียชีวิตบน

ท้องถนนได้จริง!

ความปลอดภัยทางถนน วาระแห่งชาติ 
ในปีที่ผ่านมา สสส.ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในคณะ

กรรมการนโยบายแห่งชาติ หรือ ศูนย์อำานวยการ

ความปลอดภัยทางถนน โดยเข้าไปสนับสนุนการ

ทำางานแผนแม่บทของหน่วยราชการให้กระจาย

ไปยังจังหวัดต่างๆ และผลักดันรัฐบาลจนเกิด

นโยบายข้อมูลทางวิชาการ โดยตั้งศูนย์ข้อมูล

วิชาการความปลอดภัยทางถนนขึ้น 

กระทั่ง ได้ร่วมนำาเสนอแผนเข้าสู่ที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรีเพ่ือเห็นชอบให้ “ความปลอดภัยทางถนน”

เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี 2554-2563 เพื่อลด

การเสียชีวิตบนท้องถนนลง 50% ภายใน 10 ปี 

และอัตราส่วนของผู้เสียชีวิตจากท้องถนนจะต้อง

ต่ำากว่า 10 คนต่อจำานวนประชากร 1 แสนคน

10

ลดตาย

ใน 10 ปี
50%

สุข+สรรค์ THE MAGAZINE62



นายไชยันต์ ศิริมาศ
ผู้อำานวยการ สำานักบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัย

และความปลอดภัยทางถนน และเลขานุการศูนย์

อำานวยการความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่าการ

ประกาศ “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” 

จะมีผลอย่างมากต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งทำาให้ทุก

ภาคส่วนสามารถนำาไปปฏิบัติอย่างจริงจังภายใต้

แผนงานที่เป็นยุทธศาสตร์ มีการจัดบุคลากร งบ

ประมาณ จากเดิมที่มองปัญหาความปลอดภัย

ทางถนนเป็นภาพกว้าง ทำาให้ยากที่จะแก้ไข การ

มองปัญหาและการแก้ไขต่อไปนี้จะถูกซอยย่อย

ลงมาตามทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน ตลอดจน

ภาคเอกชน 

ในปีแรก ต้ังเป้าลดอัตราการเสียชีวิตอยู่ท่ี 15 คน

ต่อ 1 แสนคน ในปี 2555 ตัวเลขจะต้องลดลง

เหลือ 14.15 คน และในปี 2563 ตัวเลขจะต้อง

ต่ำากว่า 10 คน

นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์
ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ระบุว่า สาเหตุที่ต้องจัดการสวมหมวกนิรภัยหรือ

หมวกกันน็อคเป็นเร่ืองแรก เพราะสถานการณ์การ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนมาจากรถมอเตอร์ไซด์ของ 

Thai Road คิดเป็น 60% ของอุบัติเหตุท้ังหมด 

และจากข้อมูลของ 33 โรงพยาบาลทั่วประเทศ 

พบว่าผู้ที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ

ทางถนนถึงขั้นบาดเจ็บรุนแรงนั้น คนขับไม่สวม

หมวกนิรภัยถึง 86% ในขณะท่ีผู้ซ้อนไม่สวมหมวก

นิรภัยสูงถึง 96% ตัวที่บ่งชี้ได้อีกประการคือ กว่า

ครึ่งของอาการบาดเจ็บรุนแรงนั้นมาจากศีรษะ!

แม้ว่า การรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคจะทำาต่อ

เน่ืองมาหลายปี แต่ดูเหมือนว่าคนไทยยังไม่ค่อยให้

ความสำาคัญ หากเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน

อย่าง เวียดนาม ผู้ขับข่ีท่ีน่ันสวมหมวก 100% ในขณะ

ที่บ้านเรากลับมีผู้ขับขี่ที่สวมหมวกมีเพียง14%  

การสวมหมวกกันน็อคเป็นแผนงานแรกจาก 8 แผน
งานของทศวรรษความปลอดภัยทางถน ซึ่งรัฐบาล
เองก็ได้ประกาศให้ปี 2554 ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีประเทศไทย
เข้าสู่ทศวรรษความปลอดภัยทางถนนให้เป็นปีของ
การสวมหมวกกันน็อค 100%

2554 ปีแห่งการสวมหมวกกันน็อค 100%

ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้มีการสำารวจการ

สวมหมวกนิรภัย ในประเทศไทยจากคะแนนเต็ม 

10 เราสามารถทำาได้แค่ 4 คะแนน ในปี 2554 

รัฐบาลมีเป้าหมายคือต้องการได้คะแนนเต็ม 10 

คะแนน และในทศวรรษความปลอดภัยทางถนน 

ต้ังเป้าหมายว่า จะต้องเพ่ิมการสวมหมวกกันน็อค

ให้ได้ 1 เท่าของปัจจุบัน

แต่จะทำาอย่างไรให้ไปถึงจุดนั้น? 
จากเก็บข้อมูลของ Thai Road ประมาณ 60% 

ของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ของไทยให้เหตุผลว่าที่ไม่

สวมหมวกกันน็อค เพราะเห็นว่าเดินทางไม่ไกล

ซ้ือของแค่ปากซอย แต่น่ันก็ถือเป็นจุดเส่ียงสำาคัญ

น่ันนำามาสู่การประชาสัมพันธ์ “ไม่สวมหมวกกันน็อก

ไม่ได้น็อกคนเดียว” และการเกิดขึ้นของ “ชมรม

คนห่วงหัว” เพ่ือผลักดันให้การเพ่ิมการสวมหมวก

กันน็อคให้ได้อย่างที่ตั้งเป้า 

โดยศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนน จัดทำา

แผนปฏิบัติการ โดยพุ่งเป้าไปที่ 8 เรื่องหลัก คือ

แผนปฏิบัติการน้ีได้ระดมนักวิชาการ ภาคีท่ีเก่ียวข้อง

จัดทำายุทธศาสตร์สำาหรับ 10 ปีข้างหน้าโดยเปิดตัว

พร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 

1
2
3
4 
5
6 
7 

การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
การแก้ไขปัญหาเมาแล้วขับ
การจัดการขับขี่ด้วยความเร็ว
การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย 
ยานพาหนะที่ปลอดภัย
การพัฒนาสมรรถนะผู้ขับขี่
การแพทย์ฉุกเฉิน และสุดท้ายคือ
การประชุมระบบปฏิบัติการ
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ฮูล่าฮุบ ห่วงยางแสนสนุกซึ่งกำาลังเป็นที่นิยมสำาหรับผู้คนทุกเพศทุกวัยในขณะนี้ ด้วยเพราะเป็นรูปแบบ

การออกกำาลังกายที่แสนง่าย ไร้กฏและขั้นตอนที่ตายตัว ทำาให้มีคนจำานวนไม่น้อยที่จะลุกขึ้นยืดเส้นยืด

สายด้วยเจ้าห่วงยางนี้ เช่นเดียวกับคุณแหน่งน้อย ดำารงศิลป์สกุล ที่เลือกใช้ช่วงเวลาเช้ากับเย็นในการ

บริหารร่างกายด้วยฮูล่าฮุบ เพื่อรักษาระดับความดันและอัตราการเต้นของหัวใจให้คงที่ ลดอาการปวด

หลังและปวดข้อเข่าที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องนั่งเรียน นั่งทำางาน หรือประชุมนานๆ  ว่าแล้ว 

อย่ารอช้าเลยมาเริ่มออกกำาลังกายด้วยฮูล่าฮุบกันดีกว่า

ฟิตร่างกายด้วยการส่ายเอว
ฮูล่าฮุบ...
HAPPY LIFE

ท่าที่ 2 ยกฮูล่าฮุบไว้เหนือศีรษะ ค่อยๆ 

เหยียดแขนทั้ง 2 ข้างออกไปจนสุดแขน จากนั้น

หายใจเข้าแล้วนับ 1 2 3 แล้วหายใจออกฝึก

หายใจ เข้าออกสลับไปมาประมาณ 2-3 นาที

แล้วจึงเปลี่ยนท่า 

ท่าที่ 3 ยังคงยกฮูล่าฮุบไว้เหนือศีรษะ 

พร้อมกับหายใจเข้า จากนั้นค่อยๆ หมุนตัวไป

ทางซ้าย เมื่อบิดตัวไปจนสุดให้หายใจออกอย่าง

ช้าๆ แล้วค่อยๆ หมุนตัวกลับมา พร้อมกับหายใจ

เข้า แล้วค่อยๆ หมุนตัวไปทางขวา เม่ือบิดตัวไป

จนสุดให้คุณหายใจออกอย่างช้าๆ แล้วค่อยๆหมุน

ตัวกลับมาเช่นกัน ทำาแบบนี้ซ้ำาไปซ้ำามา ประมาณ 

3-5 นาที แล้วจึงเปลี่ยนท่า

ท่าที่ 1 เร่ิมต้นด้วยการ ยืนตัวตรง หลังตรง

พร้อมแยกขาออกจากกันประมาณ 45 องศา

หรือให้กว้างประมาณช่วงไหล่ มือทั้ง 2 ข้างจับ

ที่ฮูล่าฮุบ จากนั้นสูดลมหายใจเข้าออกอย่างเป็น

จังหวะก่อน 3-5 นาที เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อน

คลายและช่วยป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อตึงและเกร็ง

จนเกินไป

1
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2
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ท่าที่ 4 ลดระดับแขนลงมาให้อยู่ในระดับ

เดียวกันกับหัวไหล่ ยืดข้างซ้ายออกไปด้านข้างให้

สุด งอแขนขวาเข้ามา พร้อมกับหายใจเข้านับ 1 

2 3 จากนั้นหายใจออก แล้วค่อยๆ ยืดแขน

ขวาออกไปด้านข้างให้สุด แล้วงอแขนซ้ายเข้ามา 

แล้วหายใจเข้านับ 1 2 3 จากนั้นหายใจออก 

ทำาแบบนี้ซ้ำาไปซ้ำามา ประมาณ 3-5 นาที แล้ว

จึงเปลี่ยนท่า

ท่าที่ 5 ยืดแขนทั้ง 2 ข้างออกไปด้านหลัง 

แล้วคว่ำามือลงพร้อมกับจับฮูลาฮุบด้วยมือท้ัง 2 ข้าง

แล้วค่อยๆ หายใจเข้านับ 1 2 3 จากนั้นดันตัว

ไปด้านหน้าแล้วยืดแขนออกไปด้านหลังสุด ก่อน

หายใจออกนับ 1 2 3 ทำาแบบนี้ซ้ำาไปซ้ำามา 10 

รอบแล้วจึงเปลี่ยนท่า

ท่าที่ 6 เปลี่ยนมานั่งลงกับพื้น เหยียดขา

ออกไปขาหน้า ให้ขาทั้ง 2 ข้าง คล้องห่วงล่าฮุบ 

มือทั้ง 2 ข้างกางออกประมาณ 90 องศาและ

จับที่ด้านบนของฮูลาฮุบ จากนั้นงอขาทั้ง 2 ข้าง

ขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับหายใจนับ 1 2 3 แล้วยืด

ขาออกไป พร้อมกับเหยียดแขนและโน้มตัวข้าง

หน้า แล้วหายใจออกนับ 1 2 3 ทำาแบบนี้ซ้ำาไป

ซ้ำามา 5 รอบแล้วจึงเปลี่ยนท่าใหม่

ท่าที่ 7 ลุกขึ้นยืนตัวตรงอีกครั้ง พร้อมยืน

แยกขาให้ห่างจากกันประมาณ 45 องศา แล้ว

จับห่วงฮูลาฮุบให้ไปหมุนไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ 

จากนั้นค่อยๆ ส่ายเอวไปตามแรงหมุนของห่วง 

ประมาณ 5-10 นาที ท่าที่ 8 ในระหว่างที่หมุนห่วงฮูลาฮุบ ขอ

แนะนำาให้คุณเคลื่อนไหวแขนไปอย่างสบายๆ 

เพ่ือเป็นการผ่อนคลายและช่วยให้กล้ามเหนื่อย

กระชับ โดยเริ่มจากเหยียดแขนทั้ง 2 ข้างออกไป

ให้อยู่เหนือศีรษะโดยให้ฝ่ามือประกบกัน จากนั้น

ลดมือลงมาให้อยู่หลังศีรษะ ก่อนจะกางข้างออก

ไปด้านข้าง แล้วกำามือทั้ง 2 ข้างไว้ที่ใต้หน้าอก

แล้วส่ายเอวต่อไปเรื่อยๆ ประมาณ 10 นาที 

ควรเลือกขนาดของฮูลาฮุบที่พอดีกับตัว 
ไม่ใหญ่จนเกินไป เนื่องจากแรงหมุนอาจ
ของห่วงฮูลาฮุบที่มีขนาดใหญ่จะทำาให้
เกิดอาการปวดหลังได้

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการออกกำาลัง
ด้วยฮูลาฮุบประมาณครั้งละ 30 นาที 

การออกกำาลังกายด้วยวิธีนี้เป็นประจำา
จะช่วยควบคุมจังหวะการไหลเวียนของ
โลหิตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน
ของหัวใจ

สำาหรับคนที่กำาลังรักษารูปร่างและน้ำา
หนัก การส่ายเอวด้วยฮูลาฮุบจะช่วยเพิ่ม
ส่วนเว้าส่วนโค้งท่ีเอวและทำาให้รูปร่าง
กระชับได้สัดส่วนมากขึ้น
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สิ่ งแวดล้อมในเมืองใหญ่จำากัดให้ผู้คนต้อง

ทำางานเฉลี่ย 5 วันต่อสัปดาห์ และด้วยเวลาที่

เร่งรีบทำาให้มีคนจำานวนมากเลือกกินอาหารจาน

ด่วน จนลืมนึกไปว่าอาหารในแต่ละมื้อมีผลต่อ

ร่างกาย เนื่องจากสุขภาพที่แข็งแรงนั้น ต้อง

เกิดจากทั้งภายนอกภายใน ซึ่งปัจจัยสำาคัญที่

จะช่วยให้เราทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงย่อมคือ 

“การกินอาหารที่มีประโยชน์” จึงมีเคล็ดลับการ

กินผักแบบประหยัดเวลาและช่วยทำาให้ร่างกาย

ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ มาฝากค่ะ

กินผัก 5 สี
สุขภาพแข็งแรงทั้งสัปดาห์

คุณ ‘อุไร เพ็ชรรัตน์’ เจ้าของร้าน Veggie Veggie
อาหารสำาหรับผู้รักสุขภาพ ให้คำาแนะนำาว่าปัจจุบัน
มีคนไทยรักสุขภาพหันมากินอาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึน
จนกลายเป็นเทรนด์ของคนกินมังสวิรัติ อาจเพราะทำา
ได้ง่าย เพียงแค่เร่ิมกินผักอาทิตย์ละ 1 วัน ท้ัง 3 ม้ือ
ก็จะช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย 

สำาหรับคนวัยทำางาน ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหน ขอแค่ไม่ดื่มชา กาแฟตอนเช้า แล้วหันกลับมาบังคับ

ตัวเองให้รักษาสุขภาพมากขึ้นเพียงเท่านี้คุณก็จะมีสุขภาพดีแตกต่างจากคนอื่น แม้อาจจะไม่ได้เห็นผล

ทันตาแต่เป็นการดูแลสุขภาพภายในระยะยาวได้ดี

HAPPY EATING
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เจ้าของร้าน Veggie Veggie ยังแนะนำา โดย

เฉลี่ยแล้วต่อ 1 คน 1 มื้อ ควรกินสลัดผัก

ประมาณ 500 กรัม หรือ 1 ถ้วยใหญ่ ผักที่

กินจะต้องปลอดสารพิษ หากใครที่มากินอาหาร

ที่ร้านจะแนะนำาเลยว่าให้กินผักให้ครบ 5 สี เพื่อ

ที่ร่างกายจะได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ส่วน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การกินคือ 5 - 6 โมงเย็น 

เนื่องจากจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายย่อยอาหารได้

ดีที่สุด แถมยังไม่อิ่มท้องจนเกินไปด้วย ซึ่งเมื่อ

ตื่นเช้าขึ้นมาจะเห็นได้ว่า ระบบขับถ่ายจะทำางาน

ได้ดีดีขึ้น ร่างกายรู้สึกสดชื่นขึ้น

“บางครั้งเราต้องยอมจ่ายเงินกับสิ่งที่ต้องเข้าไป

ในร่างกาย เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดแก่ร่ายกายของเราเช่น

กัน ลองคิดดูสิว่า ตั้งแต่เด็กจนโตมาถึงปัจจุบัน

นี้ คุณได้รับประทานอะไรไปบ้าง แต่นั่นเป็นเพียง

อดีต หากคุณคิดว่าในอนาคตอยากมีชีวิตที่

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ วิธีง่ายๆ และใกล้ตัวท่ีสุด

ควรหันกลับมามองตัวคุณเองว่า มื้อหลังจากนี้

ต่อไป ไม่ว่าจะเริ่มจากมื้อใดก่อนก็ตามควร

บริโภคแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย” อุไรบอก

นอกจากน้ี คุณอุไรยังกล่าวท้ิงท้ายว่า อย่ากังวลไป

เลยสำาหรับคนที่ไม่มีเวลาเลือกกินผักให้ครบ 5 สี 

เพราะคุณสามารถเลือกกินผักชนิดอื่นๆ ที่ให้

ประโยชน์ต่อร่างกายได้ เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นผัก

สีไหนๆ ก็สามารถให้คุณค่าทางอาหารสูงได้เช่น

กัน เพียงแค่คุณให้เวลาในการดูแลสุขภาพ พิถีพิถัน

ในการเลือกรับประทานอาหารขึ้นมาบ้างในแต่ละวัน 

เพียงเท่านี้ชีวิตก็สุข กับการกินและสุขกับการไร้

โรคได้แล้ว

ทั้งนี้สำาหรับคนรักสุขภาพที่สนใจอยากกินผัก

ปลอดสารพิษ ก็สามารถไปแถวริมถนนพระสุเมรุ

ได้ ร้าน Veggie Veggie by Namo Nam-

mon Farm ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือหากมาจากทาง

แยกบางลำาพู หน้าร้านตกแต่งด้วยผักสดนานา

ชนิด ที่วางให้เลือกสรรในราคาถูก หรือสอบถาม

เส้นทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 08-9921-2839

มีวิตามินซีสูง ป้องกันโรคโลหิตจาง

บรรเทาอาการท้องผูก เหมาะ

สำาหรับคนท่ีเป็นโรคเบาหวาน 

บัตเตอร์เฮค

มีเส้นใยอาหารสูง ป้องกันโรค

ปากนกกระจอกช่วยสร้างเม็ด

เลือด ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง 

เรดโครอล

กากใยอาหารมาก ช่วยล้างผนัง

ลำาไส้ กำาจัดพวกไขมันและยัง

สามารถช่วยกำาจัดอนุมูลอิสระ

อัน เป็นสาเหตุของการเกิด

มะเร็งในลำาไส้ได้

เรดโอ๊ค

ป้องกันโรคโลหิตจาง ช่วยทำาให้

เส้นเลือดฝอยแข็งแรง

คอส 

ช่วยสร้างเม็ดเลือดและสร้าง

ภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคหวัด

ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก

ผัก 5 สี
ที่ควรรับประทาน
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เปิดมุมมองดีๆให้กับคุณ
ด้วยสื่อสร้างสรรค์ไร้มลพิษ

สื่อสร้างสุข

ชวนคุณไปรอบรู้เรื่องสุขภาพกับ รายการวาไรตี้

สุขภาพช่ือเก๋ๆ ดูสนุกได้ความรู้ อย่าง ”อโรคา

ตลาดนัดสุขภาพ” กับการนำาเรื่องราวเกี่ยวกับ 

ปัญหาสุขภาพใกล้ตัว มานำาเสนอได้อย่างสนุกสนาน

พร้อมกับวิธีการทำางานเชิงรุกของเจ้าหน้าท ี ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในพ้ืนท่ีท่ีน่า

สนใจ เท่าน้ันยังไม่พอค่ะผู้ชมทางบ้านก็สามารถ

ประเมินสุขภาพตัวเองโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญเพ่ือ

ป้องกัน และแก้ไขไปพร้อมๆ กับเหล่าดาราอีกด้วย 

คุ้มจริงๆเลยนะคะดูรายการ น้ีสุขภาพก็ดีไปด้วย 

ตามไปดูกันเลยค่ะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ

บก ช่อง 5 ทุกวันเสาร์ เวลา 20.15-21.15น.

อโรคา ตลาดนัดสุขภาพ

ถ้าเคยรู้สึกเบื่อช่องฟรีทีวี เลื่อนไปทางไหนก็มีแต่

ความรุนแรงและโฆษณา หรือหน่ายเคเบิ้ลทีวีท ี ่

มักมีเน้ือหาท่ีหม่ินเหม่แทรกมาอยู่เร่ือยๆ รายการ

สร้างสรรค์ก็ไม่ฉายในเวลาที่ต้องการ  

สถานีโทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ต Fineday TV น่า

จะเป็นทางเลือกใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจท่ีคัดสรรรายการ

ดีๆ มีสาระ และไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเยาวชนทั้ง

การ์ตูนอนิเมชั่น ทอล์กโชว์ ซีรีส์รายการสำาหรับ

เด็ก วาไรตี้ สกู๊ปสั้น สารคดี หนังสั้น เกมโชว์ 

Fineday TV (www.finedaytv.com)
ทีวีที่เปลี่ยนทุกวัน เป็นวันสุข

เรียลลิตี้โชว์ ที่รับรองให้ทั้งความ บันเทิง และ

สร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ มาให้ดูกันทั้งวัน

แบบ Real Time หรือจะเลือกดูเฉพาะรายการ

ที่ต้องการซ้ำาได้ตลอดทั้งวัน แถมยังดาวน์โหลด

รายการเพื่อชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เคร่ืองเล่น

เพลงแบบพกพา หรือโทรศัพท์มือถือได้ได้ด้วย 

แค่ลองคลิกเข้าไปท่ี www.finedaytv.com รายการ

ดีๆ ก็อยู่ในมือคุณ 

HAPPY MEDIA
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ถ้าพ่อแม่คือที่ปรึกษาที่ดีของลูก ‘รายการพ่อแม่

มือใหม่หัวใจเกินร้อย’ ก็คงเป็นเหมือนที่ปรึกษา

ให้แก่คุณพ่อคุณแม่ที่คอยให้คำาแนะนำา รวมถึง

สาระดีๆ ในการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับลูกๆ ด้วย

การนำาเสนอข้อมูลรอบด้านที่เป็นประโยชน์ อาทิ

วิธีการสื่อสารกับลูก ลดความกังวลอย่างไรเมื่อ

เผลอทำาเร่ืองหน้าแตกให้เด็กๆ เห็นดำาเนินรายการ

โดย ’คุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน’ บรรณาธิการ

บริหารนิตยสาร Mother & Care กับประสบการณ์

คุณแม่ลูก 2 ท่ีพร้อมจะถ่ายทอดแง่คิดและวิธีการ

เลี้ยงลูกด้วยตัวเองอย่างเหมาะสมและถูกต้อง

สำาหรับพ่อแม่รุ่นใหม่วัยทำางาน โดยมีจิตแพทย์เด็ก

และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลต่างๆ 

คอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเป็นวิทยากรรับเชิญ

ให้สัมภาษณ์ในรายการเพื่อแนะนำา ดูแล ช่วย

เลี้ยงดูบุตรหลานของคุณ ด้วยความรู้คู่กับความ

รัก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

FM 105 MHz. คล่ืนวิทยุไทยเพ่ือเด็กและครอบครัว

ทุกวันเวลา 10.00 - 11.00 น.

คลื่นวิทยุ : รายการพ่อแม่มือใหม่
หัวใจเกินร้อย FM 105 MHz.
คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว

เอาใจนักท่องอินเทอร์เน็ตกันบ้างกับ fuse.in.th 

เว็บไซต์ที่เปิดพื้นที่แรงบันดาลใจสำาหรับนักทำา

สื่อใหม่ทุกเพศทุกวัย เพียงคลิกมาที่นี้ก็จะพบกับ

สารพันสื่อใหม่ๆ เคล็ดลับในการถ่ายภาพ การ

ทำาหนังสั้น บทสัมภาษณ์เจ๋งๆ จากผู้กำากับมือ

อาชีพที่พร้อมแบ่งปันประสบการณ์  ยิ่งหากคุณ

เป็นคนมีของมีไอเดียและจินตนาการสร้างสรรค์

แบบไม่จำากัด ฟิ้วก็มีพื้นที่ให้คุณได้นำาผลงานมา

โชว์แบบไม่เสียสตางค์ พร้อมรวบร่วมข่าวคราว

กิจกรรมการประกวด ที่รอให้คุณได้ลงสนามโชว์

ของกันจริงๆ ในส่วนของคนทำาหนัง คนอยาก

ทำาหนังและคนอยากแสดงหนัง ก็สามารถเข้ามา

แลกเปล่ียนพูดคุยกันได้  ด้วยเว็บบอร์ดท่ีเปิดความ

คิดให้ทุกคนได้เข้ามาพูดคุยกันตามประสาคน

คอเดียวกันค่ะ

Website : ฟิ้ว www.fuse.in.th
สำาหรับคอเกม เรามีเกมคอมพิวเตอร์แนว Adventure

ท่ีสนุกและท้าทายความคิดสุดๆ มาแนะนำา ช่ือว่า

Cigs Buster เกมสืบสวนสอบสวนเปิดโปงการตลาด

ของบริษัทบุหร่ี ท่ีสร้างข้ึนโดยความร่วมมือของสำานัก

ICT สสส. ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี

และ Change Fusion ที่ผู้เล่นจะได้สวมบทบาท

เป็น ‘เจสัน’ นักข่าวหนุ่ม ทำาการสืบหาเงื่อนงำา

การหายตัวไปของนักข่าวรุ่นพี่ และค่อยๆ ค้น

พบว่าทำาไมเยาวชนจำานวนมากจึงเสพติดบุหรี่  

ลักษณะของเกมจะเป็นเหมือนการอ่านหนังสือ

การ์ตูน และมีเกมแทรกให้คอยแก้ปริศนาไปตลอด

ทั้งเรื่อง นอกจากสนุกแล้ว ยังได้รู้เบื้องลึกเบื้อง

หลังของการทำาการตลาดของธุรกิจบุหรี่อีกด้วย 

รับรองว่ามันส์แน่นอน ลองเข้าประลองฝีมือกับเกม

Cigs Buster ได้ที่ “http://www.nosmoking-

club.in.th”
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นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
ผู้อำานวยการสำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.

มาสร้างองค์กรแห่งความสุข
ด้วยความสุขแปดประการกันเถอะ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เป็นครั้งแรกที่เราได้มาพบกันที่นี่  ผมเองได้รับมอบหมายงานใหญ่มาก

จากท่าน บก. ให้ไปเสาะหาเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับการสร้างความสุขในองค์กร เพื่อนำามาบอกเล่าผ่าน

คอลัมส์ HappyWorkplace ซึ่งผมมีความยินดีและขอรับอาสาอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อท่านผู้อ่านได้สาระ

ประโยชน์มากที่สุด และผมปรารถนาที่จะได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากท่านผู้อ่านเช่นกัน

นะครับ ผมอยากให้พวกเรามีความเชื่อว่าความงามของการสร้างสรรค์คือการเปิดรับความคิดและได้ถก

เถียงกันด้วยปัญญา  

เพื่อชวนพวกเรามาสร้างความสุขในการทำางานให้เป็นที่ทำางานแห่งความสุข ก่อนอื่นผมขอนำาแนวคิด

การสร้างความสุขแปดประการมาบอกเล่าให้ท่านลองนำาไปประยุกต์ใช้ในการทำางานและใช้ชีวิตกันครับ 

ความสุขแปดประการหรือ HAPPY 8 เป็นแนวคิดง่ายๆเพื่อให้สามารถจัดสมดุลชีวิตของเราผ่านโลก

สามใบที่ทับซ้อนกันอยู่ โดยการแบ่งความสุขเป็นสามส่วนคือ ความสุขของตัวเราเอง ความสุขของ

ครอบครัว ความสุขขององค์กรและสังคม ความสุขมีสามส่วนนะครับอย่าลืม ผมขอเริ่มจากความสุข

ของตัวเราเอง เป็นความสุขที่เกิดจากเราบริหารจัดการความสุขหกสุขซึ่งประกอบด้วย

HAPPY WORKPLACE
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การสร้างความสมดุลของความสุขทั้งแปดประการในโลกสามใบจึงเป็นแนวคิดที่ท้าทายต่อการคิดต่อว่า

จะสามารถนำาแนวคิดนี้ไปไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายไม่ว่าใช้เป็นตัวช้ีวัดในการบริหารความสุขของ

ตนเอง บริหารความสุขคนในองค์กร หรือใช้ในการบริหารความสุขคนทั้งชาติก็เป็นได้  ด้วยข้อจำากัด

ของพ้ืนที่ สำาหรับฉบับนี้ผมขอนำาเสนอแค่แนวคิดความสุขแปดประการ ในฉบับหน้าผมจะนำาเร่ืองราวของ

การนำาความสุขแปดประการไปใช้สร้างองค์กรแห่งความสุข อย่าลืมติดตามตอนหน้านะครับ สวัสดีครับ

Happy
Body

สุขภาพดี การมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและ

จิตใจผลจากการรู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน 

เพื่อชีวีมีสุข

1

Happy
Heart

น้ำาใจงาม มีน้ำาใจคิดถึงคนอื่นไม่คิดถึงแต่ผล

ประโยชน์ตนเองเท่านั้น

2

Happy
Relax

การผ่อนคลาย ต้องรู้จักการผ่อนคลายกับส่ิงต่างๆ

ที่เข้ามาในชีวิต

3

Happy
Brain

หาความรู้  มุ่งศึกษาหาความรู้ พัฒนาตัวเอง

ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าใน

การทำางาน

4

Happy
Soul

การมีคุณธรรม หิริ โอตัปปะ ความละอายและ

เกรงกลัวต่อความคิดการกระทำาของตนเองเพื่อ

ให้ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา อยู่กับคนอื่นได้

อย่างมีความสุข

5

Happy
Money

มีความสามารถในการจัดการรายรับรายจ่ายของ

ตนเองได้อย่างดี ไม่สร้างหนี้ ไม่ใช้จ่ายอย่าง

ขาดสติไตร่ตรอง มีหลักความพอเพียงในการใช้

เป็นพื้นฐานของชีวิต หากเราบริหารทั้งหกสุขนี ้

ได้ดีเราจะเกิดความพร้อมในการใช้ชีวิตและการ

ทำางานมากข้ึน โลกส่วนความสุขของตัวเรามีความ

สำาคัญมากครับเพราะมุ่งเน้นให้เกิดมีความพร้อม

ในการใช้ชีวิตให้ได้มากที่สุดเพื่อจะสามารถช่วย

ผู้ อื่ นที่ มีความพร้อมน้อยกว่ าทั้ งสมาชิกใน

ครอบครัวเรา  เพื่อนร่วมงานเรา  และคนใน

สังคมของเรา ตามหลักพุทธศาสนาท่ีว่าตนเป็นท่ี 

พ่ึงแห่งตนไงครับ อย่ารอให้คนอ่ืนมาสร้างความ

สุขให้ต้องรู้จักบริหารจัดการ ความสุขของตนเอง

ให้ได้ดี ท่ีสุดแล้วจะไปหาความสุขท่ีย่ังยืน

6

Happy
Family

การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงได้น้ันต้อง

ให้ความสำาคัญกับครอบครัวเพื่อเป็นกำาลังใจที่ด ี

ในการทำางานแต่การจะมีครอบครัวท่ีมีความสุข

สมาชิกทุกคนต้องมีความสามารถในการดูแลซึ่ง

กันและกันได้ไม่เป็นภาระแก่กัน หรือพยายาม

เป็นภาระต่อครอบครัวให้น้อยที่สุดครอบครัวใดที่

มีความสามารถในการบริหารจัดการสมดุลคนใน

ครอบครัวได้ดีจะพบว่าเป็นครอบครัวท่ีมีความสุข

สมาชิกในครอบครัวจะเป็นสมาชิกท่ีดีต่อสังคม 

ความสุขส่วนท่ีสามคือการสร้างความสุขของ

องค์กรและสังคมของเรา

7

Happy
Society

การมีสังคมดีโดยการสร้างสังคมและสภาพ

แวดล้อมท่ีดีในการทำางานและใช้ชีวิตของสมาชิก

ในสังคม ความสุขส่วนนี้เป็นสิ่งที่ทุกที่ทำางาน

ทุกสังคมปราถนาให้เกิดแต่จะเกิดไม่ได้เลยถ้า

สมาชิกไม่สามารถจัดการตนเองและครอบครัวให้

มีความสุขได้

8
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไทยต่ำา เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศ DECD และประเทศกำาลังพัฒนา 

58 ประเทศ ทุกปีมีเยาวชนวัยเรียนมากกว่า 3 ล้านคน หายไปจากระบบการศึกษา กลายเป็นแรงงาน

ไร้ฝีมือ ประชากรวัยแรงงานจบการศึกษาแค่ระดับประถม หรือต่ำากว่าถึง 67% วัยรุ่นตั้งครรภ์ในวัย

เรียนปีละกว่า 120,000 คน และเด็กกระทำาความผิดถูกดำาเนินคดีปีละ 50,000 คน 

แต่ขณะเดียวกัน กลับพบว่าประเทศไทยได้ลงทุนเพื่อการศึกษาสูงมากกว่า 3 หมื่นล้านบาทต่อปี 

เทียบสัดส่วนต่องบประมาณแผ่นดินแล้วนับว่าสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศด้วยซ้ำา! 

เพราะใช้ต้นทุนสูงแต่ได้ผลผลิตต่ำาและด้อยคุณภาพ การจะแก้ปัญหาวิกฤตคุณภาพเยาวชนจึงจำาเป็น

ต้องมี แนวคิดใหม่ และ ระบบจัดการใหม ่ที่ลงทุนน้อย แต่ได้ผลมาก ใช้ความร่วมมือเป็นเครือข่าย

กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับชาติไปจนถึงชุมชนท้องถิ่น 

และนั่นนำามาสู่แนวคิดของการจัดตั้ง ‘สถาบันส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน’ 

หรือ สสค. ที่มีรูปแบบคล้าย สสส. แต่ทำางานด้านการศึกษาโดยตรง และจะทำาหน้าที่ “เกี่ยว” ภาค

ส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาด้านการศึกษาของไทยอย่างตรงจุด! 

เราต่างรู้กันดีว่า ปัญหาคุณภาพเยาวชนที่สั่งสมมาหลายปีกำาลังเป็น
วิกฤตของประเทศ โดยภาพสะท้อนของปัญหา ไม่ว่าจะเป็น...

กำาเนิด “สสค.” 
เกี่ยว “สังคม” ร่วมแก้วิกฤตการศึกษา

HAPPY PEOPLE
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“เริ่มจากปี 2551 หมอประเวศ วะสี ได้ชวน

หลายคนมาทำาเรื่องปฎิรูปประเทศไทย เพื่อแก้

ปัญหาประเทศด้านต่างๆ ท่ีไม่ใช่แค่การเมืองโดย

แบ่งปัญหาเชิงระบบด้านต่างๆ ไว้ 10 ระบบ หน่ึง

ในนั้นคือ ระบบการศึกษา และพบว่า ‘ที่การ

ศึกษาไทยไปไม่ถึงไหน เป็นเพราะสังคมไม่มีส่วน

ร่วม’ การปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักการศึกษา

อย่างเดียว ก็เหมือนตบมือข้างเดียว” ‘นพ.สุภกร 

บัวสาย’ ผู้จัดการ สสค. กล่าว  

นี่คือจุดเริ่มต้นของความคิดว่า น่าจะมีต้ังหน่วย

งานที่เหมือน สสส. แต่ทำางานด้านการศึกษา 

เน้นการ “เกี่ยว” ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้า

มาร่วมกันทำางาน 

ในการประชุมคณะกรรมการ สสส. เม่ือต้นปี 2553

นพ.สุภกรก็ได้รับการทาบทามจากนายกรัฐมนตรี 

ซึ่งเป็นประธานบอร์ด สสส. ให้ร่วมจัดตั้ง สสส.

การศึกษาร่วมกับ ‘นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ’ และ

มีการคุยกันอีกหลายรอบกว่าจะมาถึงข้อยุติ นำา

มาสู่การต้ัง “โครงการนำาร่อง ต้ัง สสส.การศึกษา”

ที่มี นพ.สุภกรเป็นผู้จัดการโครงการ เมื่อเดือน

กรกฎาคม ปี 2553 

กำาเนิด “สสค.” 
เกี่ยว “สังคม” ร่วมแก้วิกฤตการศึกษา

ต้นกำาเนิด สสค. – สสส. การศึกษา 
ระหว่างที่รอการยกร่าง ออกพระราชบัญญัติเพื่อ

จัดตั้ง สสค. ก็ไม่รอช้า ได้เริ่มทำางานเพื่อเป็น

ตัวอย่างให้เห็นภาพการทำางานที่คาดหวัง ซึ่ง

นพ.สุภกรเรียกว่า ‘เหมือนเป็นการทำาหนังตัว

อย่างเล็กๆ’ อย่าง ‘ชุดโครงการนวัตกรรมการ

เรียนรู้ ระดับมัธยม’ เป็นการให้ทุนสำาหรับครู

ในโรงเรียน ทำาโครงการเพื่อริเริ่มปฏิรูปการเรียน

การสอนด้วยตัวเอง และอีกเรื่องคือ การชวน

เทศบาลเข้ามาเสนอโครงการเพื่อดูแลเด็กท่ีหลุด

จากระบบการศึกษา ท่ีตามข้อมูลพบว่ามีอยู่ถึง 15% 

“โครงการแรก จากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศกว่า 

10,000 แห่ง มีส่งข้อเสนอโครงการเข้ามากว่า 

1,000 โครงการ เราได้สนับสนุนไปทั้งหมด 226 

โครงการ ขณะที่โครงการที่สอง จากเทศบาล

กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ มีเสนอโครงการเข้า

มา 150 แห่ง และเราสนับสนุนไป 35 โครงการ 

ซึ่งถ้านับว่า สสค. เป็นหน่วยงานใหม่ที่ยังไม่เป็น

ที่รู้จัก แต่มีโครงการส่งเข้าร่วมมากพอสมควร

ทีเดียว” 
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จากการทำางานที่ผ่านมา พบว่าเรื่องเด็กด้อยโอกาส เป็นปัญหาสำาคัญที่สังคมให้ความสนใจ นำามาสู่

แผนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิต 2554 ซึ่งจะเป็นการทำางานก้าวต่อไปของ สสค. ด้วยการขับ

เคลื่อน 2 โครงการหลัก คือ ‘ครูสอนดี’ และ ‘เด็กด้อยโอกาส’ ทั่วประเทศ 

“การจะยกระดับคุณภาพการศึกษา เราจับโจทย์ในเรื่องของครู เพราะเชื่อว่า คุณภาพการศึกษาจะ

ดีเพียงไร ขึ้นกับคุณภาพของครู” นพ.สุภกรกล่าวถึงที่มา และอธิบายว่า ผลวิจัยทั่วโลกชี้ตรงกันว่า

คุณภาพการศึกษานั้นเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย แต่ที่มีผลมากที่สุดคือ คุณภาพครู 

โครงการจึงจะเป็นโครงการ 3 ปี ที่จะคัดเลือกครูที่จัดการเรียนการสอนได้ดีทั่วประเทศปีละ 20,000 

คน เพื่อ “ให้คุณ” โดยการมอบรางวัล เชิดชูยกย่องให้มีขวัญกำาลังใจ ซึ่งความหมายของครูสอนดี 

คือ ครูที่จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ความรู้ ลูกศิษย์มีคุณภาพ และตัวครูประพฤติตนเป็นแบบ

อย่างที่ดี และไม่ได้จำากัดว่าต้องเป็นครูในสถานศึกษา แต่เป็นครูที่อุทิศตนเพื่อสอนเด็กด้อยโอกาศนอก

สถานศึกษาก็ได้

ส่วนเรื่องที่สองคือ เด็กด้อยโอกาส ซึ่ง นพ.สุภกรกล่าวว่า อยากใช้คำาว่า ‘เด็กยากลำาบาก’ มากกว่า 

เล่าว่า หากแยกแยะปัญหาของเด็กเหล่าน้ีจะแยกได้ถึง 14 ประเภท กลุ่มใหญ่ที่สุดคือ เด็กยากจน

ที่ครอบครัวมีรายได้เดือนหนึ่งไม่ถึง 2,000 บาท ชีวิตจึงมีปัญหารอบด้าน ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการ

ศึกษา ปัญหาน้ีซับซ้อน เป็นปัญหาใหญ่และเร้ือรังมานาน หากแก้ปัญหาต่อเน่ืองอาจใช้เวลามากกว่า 10 ปี 

เดินหน้าแผนปฏิรูปการเรียนรู้ ปี 2554 
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การปฎิรูปการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานพยายาม

ทำามาแต่ยากที่จะสำาเร็จ อาจมีคำาถามว่า สสค.

มีความแตกต่างอย่างไรจึงจะทำาให้สำาเร็จ นพ.สุภกร

ตอบว่า สิ่งที่ สสค. ทำามีความแตกต่างอยู่ 2-3 

ประเด็น 

“เราเช่ือว่าการปฎิรูปการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ

ต้องยิงตรงไปที่กระบวนการเรียนรู้ของเด็กและ

เยาวชน ไม่ใช่ทางอ้อมอย่างการสร้างตึก หรือ

ปรับโครงสร้างกระทรวง นี่คือเหตุผลที่ สสค. 

จับเรื่อง ‘ครูสอนดี’ สนับสนุนการทำางานของครู

เรื่องการเรียนการสอนโดยตรง”  

“ข้อต่อมา พรบ.การศึกษาแห่งชาติพูดถึงการจัด

การศึกษาว่าต้องให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วม ภารกิจ

สสค. ก็คือการเกี่ยวให้ภาคส่วนทั้งหลายเข้ามา

ร่วมมือ โดยเฉพาะเทศบาล องค์กรที่ไม่ใช่ส่วน

ราชการ และข้อที่สามก็คือ ใน พ.ร.บ.การศึกษา

แห่งชาติ พูดถึง ‘การศึกษาตลอดชีวิต’ แต่ใน

ทางปฏิบัติแล้ว เมื่อพูดถึงการศึกษาเราขีดวงแค่

เด็กนักเรียนในโรงเรียน แต่การศึกษาจริงๆ ต้อง

รวมทั้งวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ เป็นการศึกษาที่ต่อ

เนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นการทำางานของ สสค. จึง

จะไม่ได้จับแค่เด็กและเยาวชนเท่านั้น” 

ขณะนี้การจัดตั้ง สสส. การศึกษาประกาศเป็น

ระเบียบสำานักนายก และยกฐานะเป็นโครงการ

ที่สนับสนุนการทำางานของคณะกรรมการระดับ

ชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ส่วนการผลัก

ดัน พ.ร.บ.จัดตั้ง สสค. ก้าวหน้าโดยลำาดับ ขณะ

นี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

และรอเข้ารับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

ต่อไป   
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คุณโรส ‘ประสพสุข โบราณมูล’ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกระบวนเรียนรู้และพัฒนาเด็ก จากโครงการ

เพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจ สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กในสภาวะยากลำาบาก บอกว่าโครงการกำาลังค้นหาเครือ

ข่ายท่ีทำางานกับกลุ่มเด็กในภาวะยากลำาบากท่ียังไม่เคยได้รับทุนจาก สสส. ไม่เคยใช้ส่ือสร้างสรรค์เป็น

เครื่องมือมาร่วมทดลองทำางานกับโครงการพื้นที่ต้นแบบร่วมกัน รวมถึงเครือข่ายท่ีประสบความสำาเร็จ

ในการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้กับเด็กมาร่วม สนับสนุน แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ

พัฒนางานใหม่ๆ ร่วมกัน 

คุณโรสเล่าว่า จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มาจากเราอยากใช้สื่อสร้างสรรค์ และพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อบำาบัด

เยียวยาการสร้างคุณค่าในตนเอง และสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กในสภาวะยากลำาบาก รวมถึงการ

พัฒนากระบวนการสื่อสารเพื่อลดการเหลื่อมล้ำาทางสังคม  ในประเด็น เล่น เรียนรู้ แบ่งปัน  สันติ   

และอยากจะพัฒนาแนวคิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับเครือข่ายที่ทำางานกับเด็กในสภาวะยากลำาบากโดยใช้

ประเด็นสื่อสร้างสรรค์

เพื่อน พี่ น้อง ที่สนใจพัฒนางานร่วมกันสามารถคลิกเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.iamchild.org  

ค้นพบเพื่อนร่วมทาง 
ร่วมขบวนงานสร้างสุข

ชวนมาสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กๆ ในภาวะยากลำาบาก1

HAPPY NETWORK
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คุณผึ้ง ‘ณัฐยา บุญภักดี’ จากแผนงานสร้าง

เสริมสุขภาวะทางเพศ บอกว่า ทางแผนงาน

มียุทธศาสตร์การทำางานที่ เน้นกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงจากภายใน (self-transformation) 

และการใช้ข้อมูลความรู้เป็นฐานในการสื่อสาร

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเพศทั้งระดับบุคคลและ

ระดับสังคม มุ่งพัฒนานโยบาย มาตรการ และ

ระบบบริการที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะทางเพศของ

ผู้คน รวมท้ังการสร้างเครือข่ายการทำางานสุขภาวะ

ทางเพศที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยไปด้วยกันใน

ระยะยาว การทำางานจึงเน้นส่งเสริมความปลอดภัย

ในเรื่องเพศในมิติต่างๆ อย่างรอบด้านทั้งในแง่มุม 

ของความสัมพันธ์เชิงอำานาจ ความพึงพอใจทาง

เพศ ความรุนแรงทางเพศ โรคทางเพศสัมพันธ์ 

และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม โดยยึดแนวคิดเพศ

ภาวะ เพศวิถี และสิทธิมนุษยชน (gender, 

sexuality, and human rights) 

“การทำางานเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมสุขภาวะ

ทางเพศนั้น ต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วน ช่วยกันเปลี่ยนให้สังคมนี้เป็นสังคมที่มี

วิธีคิดเชิงบวกต่อเรื่องเพศ คือมองเรื่องเพศอย่าง

เข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการดำารงชีวิต ไม่ใช่

เรื่องปกปิดแต่เป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้ให้ถูกต้อง 

เพื่อให้สมาชิกในสังคมทุกเพศทุกวัยเป็นคนที่มี

ข้อมูล มีความเข้าใจ มีทักษะที่จำาเป็นเพื่อใช้ชีวิต

ที่มีความปลอดภัยในเรื่องเพศ ดังนั้น คนที่สนใจ

งานด้านนี้ควรเป็นคนที่กล้าคิดนอกรอบ กล้า

สร้างสรรค์กระบวนการทำางานใหม่ๆ เน้นสร้าง

การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ ความคิดความเชื่อ 

และพัฒนาทักษะชีวิตในด้านเพศที่ปลอดภัย” 

2 ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะทางเพศ งานสร้างที่ไร้กำาแพงทางจิตใจ

สำาหรับคนทั่วไปหรือหน่วยงานใดที่สนใจตระหนัก

เห็นความสำาคัญของปัญหาด้านเพศและต้องการ

มาทำางานร่วมกันเพื่อค้นหาวิธีการและรูปแบบ

การทำางานที่หลากหลายเพื่อทำาให้เกิดสังคม

สุขภาวะทางเพศ ทางแผนงานฯ วางบทบาทเป็น

ผู้เอื ้ออำานวยสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื ่อง

สุขภาวะทางเพศ จากน้ันภาคีก็สามารถสร้างสรรค์

รูปแบบงานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง

เพศ หรือนำาความเข้าใจนี้ไปปรับใช้ในงานเดิม

ของตัวเอง โดยแผนงานมีกระบวนการหนุนเสริม

ศักยภาพในการทำางานอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่า

มาร่วมทำางานอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กันไป สร้าง

บทเรียนทั้งจากงานท่ีประสบผลสำาเร็จและยังไม่

ประสบผลสำาเร็จ ไม่ใช่เป็นแหล่งทุนสำาหรับการ

ทำางานในเรื่องเพศเท่านั้น

สำาหรับผู้ที่สนใจอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน

การทำางานกับแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ

ทางเพศ สามารถติดต่อมาได้ที่ 12/22 ถนน

เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 025911224-5 

หรืออีเมล์ท่ี hsp.thai@gmail.com และ Facebook 

ที่ https://www.facebook.com/hsclub 
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เพื่อสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมใหม่ เกี่ยวกับ

การพูดคุยกันเรื่องเพศว่า จริงๆ แล้วเรื่องเพศ

เป็นเร่ืองท่ีพูดคุยกันได้ในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือความรู้

ความเข้าใจท่ีถูกต้อง โดยเร่ิมจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ควรพูดคุย และตอบคำาถามเกี่ยวกับเรื่องเพศกับ

ลูกหลานได้อย่างเป็นเรื่องปกติ มิฉะนั้นแล้ว เด็ก

ที่ไม่ได้รับคำาตอบจากพ่อแม่ของตนเอง อาจจะ

พยายามหาคำาตอบเองจากแหล่งอ่ืน เช่น ส่ือลามก

เป็นต้น

เรื่องย่อ : 
ขณะที่พ่อกับลูกชายวัยกำาลังเรียนรู้นั่งดูทีวีด้วยกัน
อยู่ในห้องรับแขก เป็นจังหวะที่ภาพยนตร์การ์ตูนที่
ดูนั้นเป็นฉากที่พระเอกและนางเอกของเรื่องกำาลัง
จะจูบกัน ลูกชายก็ถามขึ้นว่า

“พ่อ .. เค้าทำาอะไรกัน”

“โตขึ้น เดี๋ยวก็รู้เองแหละ”

ทันใดนั้นประตูบ้านเปิดออก เห็นสื่อลามกต่างๆ 

อันได้แก่ หนังสือลามก ดีวีดี อินเตอร์เน็ตรออยู่

ที่หน้าประตู ชาย-หญิงบนหน้าปกสื่อต่างๆ พูด

ทำานองเชื้อเชิญ

“อยากรู้เหรอ .. เดี๋ยวพี่บอกให้ .. ดีมั้ย”

เสียงโฆษกแทรกเข้ามา

“ถ้าคุณไม่บอกเค้าคนอื่นเค้าจะมาบอกแทนคุณ”

พ่อเห็นทันใด ก็หันหน้าลูกกลับมา และเริ่ม

ตอบคำาถามลูกด้วยตัวเอง

“เรื่องเพศ คุยกันได้”

หัวข้อการรณรงค์ 
ชื่อชุดโฆษณา
ความยาวโฆษณา

:  สุขภาวะทางเพศ 
:  คุยได้
:  30 วินาที

เพราะปัญหาเรื่องเพศในสังคมไทย ต้องแก้กันที่ต้นเหตุ
จึงเป็นที่มาของภาพยนตร์โฆษณา “คุยได้”

เร่ืองเพศคุยได้
อีกหน่ึงแคมเปญโดนใจ จากสสส.

1 SFX : เสียงดนตรี

4 พ่อ : โตขึ้นเดี๋ยวก็รู้เอง

7 ผู้ชายในนิตยสาร : อยากรู้หรือ 

10

13

โฆษก : ถ้าคุณไม่บอกเขา

โฆษก : เรื่องเพศ คุยกันได้

8 ผู้หญิงในนิตยสาร : เดี๋ยวพี่บอกให้

11 โฆษก : คนอ่ืนเขาจะมาบอกแทนคุณ 12

9 ผู้หญิงบนเว็บไซต์ : ดีไหม

พ่อ : คืออย่างนี้ลูก...

5 SFX : เสียงกริ่ง... 6

3 ลูก : พ่อ...เขาทำาอะไรกัน2

HAPPY AD
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ทันทีท่ี “Happy Idea” ถามถึงไอเดีย ง่ายๆที่จะ

เปลี่ยนประเทศไทยให้น่าอยู่ที่สุดในโลกสิ่งแรกที่

พุ่งเข้ามาในความคิดคือ “ยากมาก..ก” กับหัวข้อนี้ 

เพราะถ้าอยากให้ประเทศไทยน่าอยู่ที่สุดในยุค

แบบนี้ ..เฮ้อ..คงเหนื่อย แต่อย่าเพิ่งหมดหวังไป

เลย เอาเป็นว่าลองนึกย้อนถึงความวุ่นวายต่างๆ 

มันเกิดมาจาก “คน” ทั้งนั้นแหล่ะ “คน” ที่เป็น

คำานาม แต่ก็ไปพ้องกับกริยาว่า “คน” มันก็เลย

ยุ่งเหยิงกันไปใหญ่ แล้วจะทำายังไงให้ “คน” ไม่

“คน” ให้วุ่นวายล่ะ น่าจะมาจากความแตกต่างๆ 

ไม่รู้ว่ายีนส์ หรือ ดีเอ็นเอ ทำาให้พวกเราต่างกัน

แค่ไหน โดยเฉพาะความรู้สึกนึกคิด แต่ท่ีจับต้อง

ได้คือเหลื่อมล้ำาที่ค่อนข้างสูงแทบทุกด้าน คิด

เล่นๆ ว่าจะเริ่มแก้ไขจากฐานล่างก่อนล่ะจะแก้

ที่อะไร 

คำาตอบแรกๆ ท่ีแวบมาก็คือการศึกษาน่ันเอง หัน

มามองใกล้ตัว ก็เห็นว่าทำาไมโรงรียนวัดแถวบ้าน

ถึงไม่ค่อยมีใครอยากไปเรียน ทำาไมโรงเรียนเทศบาล

ตรงตลาดตรงนั้นน่ะ มีแต่เด็กเกเร ดูดบุหรี่ปุ๋ยๆ

ต่างกันราวฟ้ากับเหวเม่ือมองไป ท่ีโรงเรียนเอกชน

ตรงถนนใหญ่ โอโห้เด็กนักเรียนเหรอนั่น นึกว่า

นางฟ้าเทวดาที่ไหนมาจุติ นี่แหละความไม่เท่า

เทียมกัน นี่แค่เปลือกนอกนะ เข้าไปดูแบบลึกๆ

ในแต่ละที่ก็พบว่าการเรียนการสอนก็ต่างกันโดย

สิ้นเชิง ก็คิดอีก เอ..ทำาไมรัฐบาลที่มีเงินถุงเงิน

ถังจากภาษีของเรา ถึงทำาให้แพ้เอกชนได้...ครูก็

สอนต่างกัน ดูแลนักเรียนต่างกัน แล้วผลผลิตที่

ออกมามันคงได้คนมีคุณภาพเหมือนกันล่ะม๊ัง

แน่นอน ว่ามันก็ต่อยอดมาถึงคุณภาพชีวิต ระบบ

ความคิด อารมณ์ และอะไรต่างๆ มากมายน่ันแหละ 

ไอเดียง่ายๆ เปลี่ยนประเทศไทย
ให้น่าอยู่ที่สุดในโลก
จะมีไหม? สวนกุหลาบหนองหมาว้อ  
อัสสัมชัญโคกกระโดน
ธีระ ธัญญอนันต์ผล
ผู้ประกาศข่าวโมเดิร์นไนน์ทีวี

ก็เลยอยากจะเสนอ Happy Idea ไปเลยว่าทำา

ยังไงก็ได้ให้ทุกที่มีการศึกษาเท่าเทียมกัน เข้าถึง

ได้ง่าย คนรวยน่ะจะไปเรียนอะไรเสริมเติมต่อต่าง

ประเทศหรือที่ไหนก็ไม่ว่ากัน ก็มันเงินของเขานี่

นา แต่เด็กลูกชาวบ้านชาวนาน่ะก็ควรได้รับการ

ศึกษาพื้นฐานที่ดีไม่แพ้กันด้วยสิ มีสถานะคนไทย

เหมือนกันน่ี หรือว่าคนรวยมีบัตรประชาชนสองใบ..

มองไปถึงโรงเรียนกวดวิชา ท่ีมีเทคนิคพิสดารแพรว

พราว หลักคณิตคิดไว วิทยาศาสตร์สุดขั้วภาษา

ที่สาม สี่ ห้า หรืออะไรก็ตามแต่ ทำาไม๊กระทรวง

ศึกษาธิการถึงหาหลักสูตรแบบนี้มาลงไม่ได้ ต้อง

มีสอนเฉพาะโรงเรียนพิเศษแบบเดียว แน่นอนล่ะ

ว่าไอ้แป้น ลูกพี่เหว่าที่ขับมอเตอร์ไซด์รับจ้างหน้า

หมู่บ้านน่ะ แค่ท่องสูตรคูณได้ครบ 12 แม่ก็จบ

มาด้วยความภาคภูมิใจเป็นที่สุดในชีวิตแล้ว 

ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว พูดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่เท่าเทียม หันมองดูชาวนา อาชีพที่หล่อเลี้ยง

คนไทยมานาน แต่ก็ยังจน จน แล้วก็จน อยากให้มี

“วันชาวนา” เกิดข้ึนจริงๆ ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ

กับผู้มีพระคุณของเราอย่างเต็มที่ไปเลยให้เค้าได้

ลืมตาอ้าปาก ปลูกฝังให้ลูกหลานเราเคารพรู้ใน

พระคุณของอาชีพนี้ เพราะเรามัวแต่อุ้มชูเทิดทูน

กับคนท่ีไม่ได้ทำาประโยชน์อะไรให้เรานอกจากช่วย

เอาเงินภาษีไปผลาญเล่น ไปจัดอีเวนซ์แสดงผล

งานอะไรประมาณนั้น

เฮ้อ..บอกแล้วหัวข้อนี้
น่ะ“ยาก...ก มาก....ก”
จริงๆ ครับ
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